
จอคลอดมาตรการ

ลดคาครองชีพปชช.

ยุบสภาตัดสินใจเอง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดนิทรรศ 

การภาพถายฝพระหัตถ “ธรรมดาแบบใหม..New Normal” ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน 

บ๊ิกตูสวนไทมไลนปอม/พรรคเล็กนัดถกหลัง17มี.ค.
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|

เคาะแผนซื้อยาสู โควิดใหม

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” ประกาศยุบสภา

เม� อไหรขึ้นกับสถานการณ ชี้ “พี่ปอม” คาด

หลังประชุมเอเปกแคความคิดสวนตัว โอด

ในอดีตยามชาติมีปญหาคนไทยรวมหัวใจ

เปนหนึ่ง แตปจจุบันกลับแตกแยก ยันให

เกียรติทุกคนไมวาพรรคเล็กหรือใหญ ยํ้า 17 

มี.ค.แคทานขาวกระชับมิตร “พี่ปอม” คิด

ไทมไลนเอง เซ็งใหเลิกถามเร� องธรรมนัส 

“พิเชษฐ” นัดพรรคเล็กคุยหลังมื้อราชพฤกษ 

วางอนาคตสูศึกเลือกตั้งบัตร 2 ใบ

เม� อวันอังคาร พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ใหสัมภาษณภายหลังการ                                

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณี พล.อ. 

ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะ

หัวหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กลาว

ถึงการหารือกับพรรคเล็กวาหลังเปนเจาภาพ                                                        

จัดประชุมเอเปกเดือน พ.ย. จะมีการยุบสภา                                                                   

เพ� อเลือกตั้งใหม วาเปนเร� องที่ พล.อ.ประ 

วิตรทานพูด และทานไดชี้แจงใหทราบแลว                                                             

โดย พล.อ.ประวิตรพูดในมุมของทาน แตทั้ง 

หมดเปนเร� องของนายกฯ ซึ่ง พล.อ.ประวิตร

พูดเม� อสักครูนี้

ถามตอวาจะยุบสภาเม� อไหร นายกฯ 

ตอบทันทีวา เม� อไหรก็เม� อนั้น เปนเร� องของ

นายกฯ ที่จะตัดสินใจ นายกฯ ก็ตองเก็บไว

กอน เปนเร� องของนายกฯ จะมาบอกกอน

ทําไม ทําไมตองรีบบอก

เม� อถามวา แสดงวานายกฯ มีเวลา

ไวในใจแลวหรือไม พล.อ.ประยุทธตอบวา                                        

สถานการณจะเปนตัวกําหนดท้ังหมด อยาก

ใหทุกคนคํานึงถึงวาวันนี้อะไรสําคัญกวา                                                        

อะไร ประเทศชาติมีปญหาสําคัญ 

ไทยโพสต • กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง  

ให “อิสรพงษ” เปน ส.ส.เขต 1 ชุมพรแลว   

ทําให ปชป.มี ส.ส.รวม 51 เสียง พรอมกาง

ไทมไลนรายละเอียดเลือกตั้งผูวาฯ กทม.-

นายกพัทยา 28 มี.ค. ประกาศใหมีการเลือก

ตั้ง “เลขาฯ พปชร.” ยันสงผูสมัคร ส.ก.ครบ 

50 เขต “โฆษกพรรคกลา” แยมเปดตัวผู

สมัครออกมาวาวแน�นอน

เม� อวันที่ 15 มีนาคม คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการ                                                              

เลือกต้ังใหนายอิสรพงษ มากอําไพ เปน ส.ส. 

เขต 1 จังหวัดชุมพร หลังไดรับการเลือกตั้ง

แทนตําแหน�งที่วาง เม� อวันที่ 16 มกราคมที่

ผานมา โดยประกาศแจงใหนายอิสรพงษมา

รับหนังสือรับรองการเลือกตั้งเปน ส.ส. ได

ตั้งแตวันนี้เปนตนไป  ที่สํานักงาน กกต.ชั้น 

2 โดยการประกาศผลดังกลาว ไมเปนการ

ตัดหนาที่และอํานาจของ กกต. ที่จะสืบสวน

ไตสวนหรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัย

วามีการกระทําทุจริตเลือกตั้ง หรือการเลือก

ตั้งไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ไมวา

จะไดประกาศผลการเลือกตั้งแลวหรือไม   

สําหรับการเลือกต้ัง ส.ส.เขต 1 ชุมพร    

นายอิสรพงษไดคะแนนการเลือกต้ัง 49,014 

คะแนน และผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะทําให

พรรคประชาธิปตยมี ส.ส.รวมจํานวน 51 

เสียงในสภาผูแทนราษฎร

สํานักงาน กกต.เปดเผยแผนงานการ

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหมต่ํากวา 2 

หม� น ดับ 70 ราย “ครม.” อนุมัติ 3.45 หม� น

ลาน ให สปสช.จายสถานพยาบาลคาบริการ

สาธารณสุขโควิด ชวงเดือน ธ.ค.64-ก.พ.65 

พรอมปรับแผนสํารองยารับมือโควิดรอบใหม                                                            

จาก “โมลนูพิราเวียร” เปน “ฟาวิพิราเวียร-

เรมเดซิเวียร” นายกฯ พอใจเจอแจกจบได

ผล “สธ.” หวงผูสูงอายุเสียชีวิตเยอะ เรง

รณรงคฉีดวัคซีนกลุม 608 

เม� อวันที่ 15 มี.ค. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทย วาพบผูติดเชื้อ

รายใหม 19,742 ราย 

จอมศอกมีสิทธิ์โดนหนัก

ถึงเลิกคาแขง

พิษสงคราม

ดันราคาเหล็กพุง

สงครามนิวเคลียร???

ไทยโพสต • สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาส

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ไดละสังขารอยาง

สงบ สิริอายุ 85 ป 65 พรรษา หลังเขา

รับการรักษาโรคมะเร็งตอมน้ําเหลืองที่ โรง

พยาบาลจุฬาลงกรณ  

เม� อวันที่ 15 มี.ค. มีรายงานวา 

สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาสวัดบวรนิเวศ

ราชวรวิหาร ไดละสังขารแลว เม� อเวลา 

14.22 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สิริอายุ 85 ป 65 

พรรษา หลังเขารับการรักษาโรคมะเร็งตอม                                                              

น้ําเหลืองที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  โดย

กอนหนาน้ี สมเด็จพระวันรัตเขารับการรักษา

อาการอาพาธอยูที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

สําหรับพิธีการตางๆ ทางวัดจะแจงใหทราบ

อีกครั้ง 

สําหรับสมเด็จพระวันรัต มีนามเดิม                                

วา จุนท พราหมณพิทักษ 

เคียฟ • เมืองหลวงของยูเครนประกาศ

เคอรฟว 35 ชม. ในชวงเวลาที่ “ยากและ

อันตราย” ตั้งแตคืนวันอังคาร ขณะผูนํา 3 

ชาติยุโรปนั่งรถไฟมากรุงเคียฟเพื่อพบกับ                                    

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร เซเลนสกี ที่พยา 

ยามเกล้ียกลอมทหารรัสเซียยอมจํานน กลุม

สังเกตการณเผยรัสเซียระดมนักรบที่เคย

ผานสงครามกลางเมืองซีเรียไดแลวหลาย

หม� นคน

เอเอฟพีรายงานเม� อวันอังคารท่ี 15 

มีนาคม 2565 วากองทัพรัสเซียยังคงเดิน

หนาโจมตีทางอากาศถลมเปาหมายในเขต

ชุมชนท่ีอยู่อาศัยของกรุงเคียฟอย่างต่อเน่ือง

ตั้งแตเชามืดวันอังคาร สงผลใหมีคนเสีย

ชีวิต 2 คน ถึงแมวาอีกไมกี่ชั่วโมงตัวแทน

ของรัฐบาลรัสเซียและยูเครน

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” นั่งหัวโตะทีมเศรษฐกิจ 

ถกแกปญหาพลังงาน-ของแพง “พลังงาน-

คลัง” สนองนายกฯ แถลงมาตรการลดภาระ

คาครองชีพประชาชนสัปดาหน้ี ครม.ไฟเขียว

ปลดล็อกเพดานเงินกูกองทุนน้ํามัน ผอ.กอง

ทุนฯ แจงตรึงดีเซลไดแคสิ้น มี.ค. ยืดสุดตน 

เม.ย. 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 15 มีนา                            

คม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลัง

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วามีหลายเร� อง 

หลายวาระ ซ่ึงทําเพ� อประชาชนท้ังน้ัน หลาย

เร� องตองปรับแกกฎระเบียบ หลายเร� องเปน                                                     

การอนุมัติงบประมาณ การใชจายงบประ 

มาณใหคุมคาและคํานึงถึงรายไดท่ีเรามีอยู                                                  

ซึ่งวันนี้เราเจอปญหาทั้งดานสุขภาพ เศรษฐ 

กิจ และเร� องสงครามที่เกิดขึ้น ถึงแมไทย

จะเปนประเทศที่เล็กและอยูไกล แตอยูใน

หวงโซของเขา สินคาตางๆ ก็ผานไปผาน

มา สวนหนึ่งเปนสินคานําเขา เม� อตนทุน

สูง ราคาก็ยอมสูงขึ้น เราสามารถดูแลประ                                                     

ชาชนไดมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับงบประ 

มาณที่มีอยู ขอใหเขาใจดวย หลายคนมอง

วารัฐบาลไมมีเงินอยูแลว จะมีหรือไมมี ตอง 

หาหนทางดูแลใหได หาวิธีการที่เหมาะสม

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  14  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู
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อิสรภาพแหงความคิด

สมเด็จพระวันรัต

‘เคียฟ’ประกาศ

เคอรฟว35ชม.

รัสเซียหานักรบ

สมเด็จพระวันรัต

ละสังขารสงบ
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กกต.รับรองส.ส.อิสรพงษ
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การออกแบบและขับเคล� อนนโยบาย

ปจจัยสูความสําเร็จ

ยุบสภา หรืออยูครบเทอม

เกมไดเปรียบที่ 3 ป.กําหนด
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2 ในประเทศ

นายสาธิต ปตุเตชะ

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง

พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ

“กฎหมายนี้เปนเคร� องมือที่สําคัญนําไปสูการเลือกตั้ง มิ

เชนนั้นจะเกิดเดดล็อก และเราแกไขรัฐธรรมนูญใหใชบัตร

เลือกตั้ง 2 ใบ หากกติกานี้นําไปใชไมไดจะเปนปญหา และใน

ฐานะกรรมาธิการคงไปการันตีไมไดวาจะเดดล็อกหรือไม จึง

ขอเรียกรองใหคนที่มีความเห็นตางแปรญัตติเขามา แลวไป

อภิปรายโดยใชเหตุผลและลงคะแนนประชุมสภาฯ”.

กูวิกฤตศรัทธาตํารวจ

ทสรุปสํานวนคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดา พัชร    

วรีะพงษ หรอืแตงโม นกัแสดงสาวช� อดงั ทีพ่ลดัตกเรอื 

กลางแมนํ้าเจาพระยา เม� อคืนวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 

ที่ผานมา ไมวาคดีจะออกมาในลักษณะเปนอุบัติเหตุหรือการ

ฆาตกรรม อยางใดๆ กต็าม แตสิง่หนึง่ทีส่ะทอนออกมาอยางเดน

ชดัในคดนีี ้คอืสงัคมไมมัน่ใจการทาํงานของตาํรวจ ถงึขัน้เรยีกได

วากําลังเกิดวิกฤตศรัทธาตํารวจ ซึ่งไมใชเร� องเล็กๆ ไมใชเร� อง

ที่จะมองขามกันไปงายๆ เพราะตองไมลืมวา ตํารวจถือเปนตน

ธารกระบวนการยตุธิรรมของไทย ทีจ่ะตองเปนผูรวบรวมพยาน

หลักฐานทางคดี และทําสํานวนการสอบสวนเสนอความเห็นไป

ใหอัยการพิจารณา กอนนําขึ้นสูศาลใชดุลยพินิจตัดสินคดี หาก

ตนธารกระบวนการยุติธรรมไมไดรับความไววางใจ ไมไดรับ

ความเช� อถือจากสังคมแลว กระบวนการยุติธรรมไทยยอมเกิด

ปญหา ดังนั้นทุกฝายที่เกี่ยวของตองชวยกันแกปญหา ตองชวย

กนักูวกิฤตศรทัธาใหกลบัคนืมา โดยเฉพาะสาํนกังานตาํรวจแหง

ชาติตนธารกระบวนการยุติธรรม 

แมขนาดเจาหนาที่นิติเวชตํารวจ โรงพยาบาลตํารวจ 

สํานักงานตํารวจแหงชาต ิเชิญนางภนิดา ศริะยทุธโยธิน แมของ

แตงโม พรอมดวยนายกฤษณะ ศรบีญุพมิพสวย ทนายความ และ

นายเดชา กิตติวิทยานันท ที่ปรึกษาทนายความคดีแตงโม เขารับ

ฟงผลการชันสูตรศพ เพ� อชี้แจงขอสงสัยในประเด็นตางๆ ของ

ญาติผูเสียชีวิต ซึ่งหลังจากคําชี้แจงดังกลาวนานกวา 3 ชั่วโมง 

นางภนิดาออกมายืนยันเช� อมั่นในการทํางานของตํารวจ รวมทั้ง

ทนายเดชามาสรุปประเด็นที่แมของแตงโมสงสัยตอการชันสูตร

ศพยืนยัน ทางแพทยนิติเวชสามารถอธิบายและแสดงหลักฐาน

ใหแมดูจนเปนที่พอใจ แตก็ดูเหมือนสังคมยังคงคลางแคลงใจตอ

การทํางานของตํารวจไมลดนอยถอยลง

ยิง่มกีารรวมตวัของสมาชกิกลุมไลนเรารกัแตงโมนดิา และ

กลุมเฟซบุกช� อหาความเปนธรรมใหกับแตงโมนิดา ที่หนาสถานี

ตาํรวจภธูรเมอืงนนทบรุ ีเม� อวนัที ่12 มนีาคม 2565 เพ� อเรยีกรอง

ใหเจาหนาทีต่าํรวจทาํงานอยางโปรงใสตรงไปตรงมา โดยสมาชกิ

กลุมใหเหตผุลของใจกบัการทาํงานของตาํรวจตัง้แตเริม่ตนทาํคด ี

การทีม่ภีาพตาํรวจตบบากลุมผูตองหาในคด ีรวมถงึการแถลงขาว

ที่ยังไมมีความชัดเจน แตจะรีบสรุปคดีใหเปนประเด็นอุบัติเหตุ

โดยประมาท รวมทั้งตัวแทนกลุมประชาชนคนไทย นําโดยนาย

นิติธร ล้ําเหลือ หรือทนายนกเขา เดินทางไปที่สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ และศูนยรับเร� องราวรองทุกขทําเนียบรัฐบาล เพ� อย� น

หนังสือขอใหเปลี่ยนคณะพนักงานสอบสวนคดี ก็ยิ่งเปนการ

สะทอนภาพวิกฤตศรัทธาตอตํารวจอยางชัดเจน

อยางไรก็ตาม การออกมาเคล� อนไหว การออกมาเรียก

รองของกลุมตางๆ ตอคดแีตงโม รวมทัง้โซเชยีลมกีารนาํเบาะแส 

นําขอสงสัยในคดีการเสียชีวิตของแตงโมเผยแพรสูสาธารณะ 

อาจจะถูกมองจากหลายฝายวาเปนการจินตนาการ เปนการชี้นํา 

เปนการกดดัน การทําคดีของเจาหนาที่ตํารวจ แตถาหากเปดใจ

และมองอีกมุมหนึ่ง การที่ประชาชนออกมารวมดวยชวยกันสาง

คดี มีการตั้งขอสงสัย มีการตั้งขอสังเกต มีการแจงเบาะแสตางๆ 

ก็ใชจะไมมีประโยชน เหมือนหลายคดีที่เกิดขึ้นตํารวจก็เรียกรอง

ใหชาวบานชวยเปนหูเห็นตา ชวยแจงเบาะแสคนราย คดีนี้ก็ไม

ตางกัน เพียงแตกระแสสังคมตั้งธงคดีนี้ที่ดูจะตรงขามกับตํารวจ 

แตจุดมุงหมายตรงกันคือ ตองการขอเท็จจริงแหงคดี ซึ่งตํารวจ

มีหนาที่รวบรวมพยานหลักฐาน หาขอเท็จจริง รอนตะแกรงเอา

จินตนาการออก เหลือเอาไวแคขอเท็จจริงแหงคดี ทุกอยางก็จะ

นําไปสูเปาหมายเดียวกัน

เราเห็นดวยกับขอสั่งการของพลเอกประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ซึ่งกํากับดูแลงานสํานักงานตํารวจแหงชาติ ถายทอดผานนาย

ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กําชับ

เจาหนาที่ตํารวจ พนักงานสอบสวนเรงรัดคดีการเสียชีวิต

ของแตงโม โดยเรงสืบสวนทุกขอสงสัยอยางรอบคอบ ตาม

หลักวิทยาศาสตร ที่สําคัญตองโปรงใส ดวยกระบวนการทาง

นติวิทิยาศาสตร ยดึขอกฎหมาย วชิาชพี และใหความเปนธรรม

แกทุกฝาย ซึ่งไมวาผลสรุปของคดีการเสียชีวิตของแตงโมจะ

ออกมาแบบไหน หรอืจะขดัแยงกระแสสงัคมเพยีงใด อาจทาํให

คนทีต่ัง้ธงไมเช� อ ไมคลอยตาม แตเราเช� อวาคนสวนใหญเม� อได

ฟงคาํอธบิาย ไดฟงเหตผุลทีส่ามารถตอบขอสงสยัของสงัคมได

ดวยพยานหลักฐาน ยึดขอมูล ยึดหลักวิทยาศาสตรเปนสําคัญ 

ก็เช� อวาสวนใหญจะเขาใจและยอมรับ นั่นก็จะเปนการกอบกู

ศรัทธาตํารวจคืนมาไดแน�นอน.

บ

นฐานะผูจัดตั้งรัฐบาลอยาง “พี่ใหญ 3 ป. หรือ “บิ๊กปอม”                                                       

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ และหัวหนา                                                               

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ประกาศกับหัวหนาพรรค                                                                 

เล็ก ที่มูลนิธิอนุรักษปารอยตอ 5 จังหวัด เม� อวันที่ 14 มี.ค. 

ที่ผานมา

โดยกําหนดไทมไลน หลังการประชุมเอเปกในเดือน 

พ.ย.นี้ รัฐบาลสามารถยุบสภาเพ� อเลือกตั้งในชวงปใหม 2566 หรือกํา

หนดวันเลยไปกวานั้นเล็กนอย

คําพูดดังกลาวถือเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูสนับสนุน

รัฐบาลวา พี่นอง 3 ป.จะกุมอํานาจไปถึงปลายปอยางไมตอง

สงสัย และใครมาหยุดได 

สวนจะ “ยุบสภา” หรือ “อยูครบวาระ 4 ป” ในชวงเดือน

มีนาคม 2566 เปนเร� องของผูมีอํานาจตัดสินใจ และพิจารณาความได

เปรียบหรือเสียเปรียบทางการเมืองเปนสําคัญ

อยางไรก็ตาม สําหรับการยุบสภา หรือรอใหรัฐบาลอยูครบ

เทอม แมปลายทางเปนความสิ้นสุดของรัฐบาล และมีเปาหมายไปสู

การเลือกตั้งใหมเหมือนกัน 

แตในแงความไดเปรียบเสียเปรียบทางการเมือง “มีความแตก

ตางกันอยางสิ้นเชิง” โดยเฉพาะเง� อนระยะเวลา ส.ส.จะตองเขาสังกัด

พรรคการเมือง หรือผูมีอํานาจจะเลือกขังคุก ไมใหใครยายหนีออก

พรรคในชวงใกลเลือกตั้ง  

เน� องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา 103 และกฎหมายที่

เกี่ยวของกําหนดไววา หากยุบสภาตองกําหนดวันเลือกตั้งใหม

ภายใน 45วัน แตไมเกิน 60 วัน ผูสมัครตองสังกัดพรรคใหมไดใน

ระยะเวลาไมเกิน 30 วัน จึงจะลงสมัคร ส.ส.ได หากนายกฯ เลือก

การยุบสภา พรรคการเมืองตางๆ ยกตัวอยาง เชน พรรคพลังประชา

รัฐ หรือพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปตยจะสามารถ “ดูดนักการ

เมือง” หรือผูที่เปน ส.ส.จากพรรครวมรัฐบาลดวยกัน หรือพรรคฝาย

คาน เชน พรรคเพ� อไทย พรรคกาวไกล มาเขาพรรคไดงาย และไม

จําเปนจะตองลาออกจากตําแหน�ง ส.ส.กอนยุบสภา 

เพราะมีเวลาเลือกตั้งมากถึง 60 วัน สวนเวลาสังกัดพรรค

เพียง 30 วันเทานั้น และที่สําคัญผูที่ยายออกมายังลดเวลาถูกโจมตี

จากตนสังกัดเกา อาทิ หักหลัง ทรยศ เนรคุณ ไมใหบอบช้ํามากอีก

ดวย 

ในทางกลับกันในชวงนั้น หากสมมุติวากระแสและ

ความนิยมของรัฐบาลและพรรครวมรัฐบาลไมดี ผูมีอํานาจและ

ารเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่คาดวาจะมีขึ้น                                                                  

ในชวงครึ่งปแรกของป 2565 เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น

วาจะเกิดขึ้นเม� อใด ความรอนแรงของวาที่ผูสมัครรับ

การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่เริ่มเปดตัวกันมาระยะ

หนึ่ง นํามาสูการนําเสนอนโยบายดานตางๆ ออกสูสาธารณะมาก

ขึ้น ไมวาจะเปนนโยบายที่เกี่ยวของกับปากทอง คุณภาพชีวิต การ

ศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดลอม การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

รวมถึงการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีสวนในการพัฒนาใหแกชาว

กรุงเทพมหานคร การนําเสนอนโยบายเหลานี้เปนการฉายภาพ

ใหเห็นถึงสิ่งที่ผูสมัครจะส� อสารใหชาวกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ไดตัดสินใจเลือกผูสมัครที่เสนอนโยบายตรงใจไดเปนผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร 

การพิจารณาผูสมัครนอกจากคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตําแหน�ง

แลว ยังควรพิจารณานโยบายที่นําเสนอโดยเฉพาะประเด็นของการ

ขับเคล� อนนโยบายใหเกิดผลสําเร็จ เพ� อจะไดไมเปนเพียงนโยบายวาด

ฝน แตเม� อเขามาปฏิบัติจริงไมสามารถผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของ

นโยบายได ดังเชนหลายนโยบายของนักการเมืองและพรรคการเมือง

ที่ผานมา เม� อไดรับการเลือกตั้งเขามาเปนรัฐบาล แตไมสามารถ

ดําเนินนโยบายที่เสนอไวในตอนหาเสียงได

การดําเนินนโยบายอยางมีประสิทธิผล การขับเคล� อนนโยบาย

เปนชวงที่สําคัญที่สุดหลังการกําหนดนโยบาย โดยอาจมองขั้นตอน

ของการขับเคล� อนตามนโยบายวาเปนแกนหลักของกระบวนการ

นโยบาย เปนวิธีการหลักในการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ ปจจัย

หลักสําหรับการดําเนินนโยบายอยางมีประสิทธิผล เพ� อใหบรรลุผล

สัมฤทธิ์ตามคาดหวังอาจพิจารณาถึง (1) การออกแบบนโยบาย (2) ผู

มีสวนไดสวนเสียและการมีสวนรวม (3) บริบทเชิงสถาบันและสังคม 

และ (4) กลยุทธการนํานโยบายไปปฏิบัติ

การออกแบบนโยบาย เปนขั้นตอนของการกําหนดกรอบตรรกะ

ที่เช� อมโยงระหวางประเด็นนโยบายและแนวทางแกไข และความ

เปนไปไดของแนวทางที่เสนอ ซึ่งสวนใหญจะกําหนดวาจะบังคับใช

นโยบายไดหรือไมและทําอยางไร การออกแบบนโยบายจําเปนอยาง

ยิ่งที่จะตองตอบสนองตอความตองการหรือการรับรูถึงความตองการที่

จําเปน โดยตองมีตรรกะของนโยบายที่มีความชัดเจนของวัตถุประสงค

นโยบาย ลําดับความสําคัญของนโยบาย และผลกระทบและความ

พรอมที่มีตอระดับการปฏิบัติงานที่หน�วยงานดําเนินการ  

ผูมีสวนไดสวนเสียและการมีสวนรวม

นอกจากนั้น ในกระบวนการออกแบบนโยบายควรดึงผูมีสวนได

สวนเสียเขามามีสวนรวม เพ� อการกําหนดประเด็นปญหาและนโยบาย

ที่ชัดเจน และตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย การออกแบบ

นโยบายหากมิไดเช� อมโยงกับกลุม       

ผูรับประโยชนและผูมีสวนไดสวนเสียอาจทําใหกระบวนการขับ

เคล� อนนโยบายไมไดรับการยอมรับ และเกิดเปนประเด็นปญหาและ

ไมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังได 

บริบทเชิงสถาบันและสังคม

ประเด็นเกี่ยวของเชิงสถาบันและขอจํากัดทางสังคมทั้งที่เปน

ทางการและไมเปนทางการ ที่อาจสงผลตอการดําเนินนโยบาย ควร

ตองนํามาพิจารณาควบคูไปพรอมในกระบวนการออกแบบนโยบาย 

เพ� อใชประโยชนจากบริบทที่เปนอยูมาเอื้อตอการขับเคล� อนนโยบาย 

และลดขอจํากัดเชิงสถาบันและทางสังคมใหลดนอยลงได 

กลยุทธการนํานโยบายไปปฏิบัติ

กลยุทธการนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การวางแผนปฏิบัติ

การที่ชี้กระบวนการเพ� อใหนโยบายมีผลใชบังคับ โดยมีปจจัยที่จะชวย

ใหนํานโยบายไปปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์ ไดแก (1) วัตถุประสงคของ

นโยบายมีความชัดเจน (2) นโยบายมีหลักการท่ีเปนไปตามหลักเหตุและ 

ผล (3) กระบวนการในการนําไปปฏิบัติมีการจัดวางโครงสรางอยาง

เพียงพอตอการขับเคล� อน (4) การดําเนินการของเจาหนาที่มุงมั่นที่

จะบรรลุเปาหมาย (5) กลุมผูรับประโยชน ผูมีสวนไดสวนเสีย ฝาย

บริหารและฝายนิติบัญญัติใหการสนับสนุน และ (6) นโยบายไมมีการ

เปลี่ยนแปลงที่เปนผลเสียในเง� อนไขตามกรอบของเศรษฐกจิและสังคม

นอกจากนั้นอาจพิจารณาปจจัยประกอบอ� นตอการออกแบบ

และขับเคล� อนนโยบาย ไดแก (1) แนวทางและการวางแผน

ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจตองแสดงกิจกรรมของการขับเคล� อน

นโยบาย (2) ทัศนคติเชิงบวก ความมุงมั่น เจตจํานงทางการเมืองและ

การบริหารที่เปนรูปธรรมและมองเห็นไดในการดําเนินนโยบาย รวม

ถึงความกระตือรือรน แรงจูงใจสวนบุคคลและทีมที่มีความเช� อที่แท

จริงตอนโยบาย (3) พฤติกรรมการทํางานรวมกันระหวางผูมีสวนได

สวนเสียของนโยบาย การพัฒนาความสัมพันธระหวางกันที่เขมแข็ง 

และความเต็มใจที่จะแบงปนทักษะและขอมูลที่เปนประโยชนตอการ

ขับเคล� อนนโยบาย (4) การสรางเครือขาย เพ� อการจัดหาทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ และ (5) ภาวะผูนํา ความสามารถในการพัฒนา

และสั่งการตามวิสัยทัศนที่ชัดเจนและอํานาจหนาที่ที่

ชอบดวยกฎหมาย 

จะเห็นไดวา การนําเสนอนโยบายไมใชเปนเพียง

การสรางภาพใหเห็นวานโยบายจะมีอะไรบาง แตควรมี

การนําเสนอรายละเอียดที่จะสะทอนความเปนนโยบาย

ที่ดี เปดโอกาสใหภาคประชาสังคมและภาควิชาการ

สามารถเขาถึงขอมูลและวิเคราะหถึงความเหมาะสม

ของนโยบายได รวมถึงความเปนไปไดในการขับเคล� อน

นโยบายใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ประเด็นเหลานี้เปนเร� อง

สําคัญและทาทายวิสัยทัศนและความสามารถของผู

สมัคร รวมถึงผูมีสิทธิ์เลือกตั้งควรใหความสําคัญกับ

ประเด็นเหลานี้ดวย ไมใชการพิจารณาเพียงความนิยม

ในตัวผูสมัครหรือพรรคการเมืองของผูสมัครเทานั้น       

แตอยางไรก็ดี หากการขับเคล� อนนโยบายที่นํา  

เสนอไมสัมฤทธิผล ก็จะสงตอผูไดรับการเลือกตั้งในประเด็นของการ

ไดรับการไววางใจในการเลือกตั้งเขามาทําหนาที่ในโอกาสถัดๆ ไป ซึ่ง

เปนเร� องที่ผูมีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใชเปนประเด็นในการพิจารณารวม

ดวยได บางครั้งจึงอาจถูกมองวาไมใชภาระของผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในการ

พิจารณารายละเอียดของประเด็นนโยบายเทาใดนัก แตทั้งนี้ สําหรับ

ผูสมัครแลวการนําเสนอรายละเอียดในเร� องที่จะนําเสนอจะชวยทําให

เห็นถึงทิศทางการบริหารและโอกาสตอความสําเร็จของนโยบายได

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเปนขอมูลที่สะทอนความพรอมในการเขามา

ทําหนาที่ไดเปนอยางดี 

การสงเสริมบรรยากาศประชาธิปไตยมีความสัมพันธอยางมาก

กับการให โอกาสประชาชนในการเลือกนโยบายท่ี “ดี” และเปนไปไดใน

การขับเคล� อนใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ความทาทายสําหรับผูสมัครคือการนํา

เสนอนโยบายท่ีดี ตรงกับความตองการ และสะทอนความเปนไปไดของ

นโยบายใหประชาชนไดเขาใจและสามารถใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ

ได ท้ังน้ี การดึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท้ังภาคประชาสังคม ภาค

วิชาการ ภาคเอกชน และหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ เขามาสนับสนุน

ในการเกิดการออกแบบนโยบายท่ีดี สะทอนจุดแข็ง จุดออน ใครได

ประโยชน ใครเสียประโยชน ตนทุนทางตรง และตนทุนคาเสียโอกาส

ของการทํานโยบาย รวมถึงใหความสําคัญกับแนวทางในการขับเคล� อน

เพ� อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติเพ� อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ หวังวาวันหน่ึงจะ

ไดเห็นบรรยากาศประชาธิปไตยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมเชนน้ีต้ังแตข้ัน

ตอนของการเสนอนโยบาย และทําใหนโยบายเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนจริง

มากกวาจะเปนการวาดฝนและฝนสลายไปในท่ีสุด

 รองศาสตราจารยย ดร.ณดา จันทรสม 

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

และกลุมนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

แกนนําพรรครวมรัฐบาลอาจเลือกวิธีอยูครบเทอม เพราะตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 102 และกฎหมายที่เกี่ยวของระบุวา ใน

กรณีรัฐบาลอยูจนครบวาระ 4 ป การเลือกตั้งจะตองมีขึ้นภายใน 

45 วัน และตองสังกัดพรรคไมนอยกวา 90 วัน   

ดวยเง� อนไข 90 วัน จึงทําให ส.ส.ยายพรรคไดลําบาก หรือ

หากอยากไปจริงๆ ส.ส.จําตองลาออกจากตําแหน�งเสียกอน ไปสังกัด

พรรคใหมใหทันเง� อนไข ดังนั้นหากผูมีอํานาจกระแสไมดี และ “ไม

อยากใหเลือดไหลออก” ก็สามารถเลือกใชเกมนี้ ได 

 อยางไรก็ตาม สําหรับประเด็นที่ฝายคานเช� อวานายกฯ จะ 

ยุบสภา กอนการเปดสภา ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ในสายตาของ “บิ๊ก

ปอม” มองขามไปหมดแลว เพราะ “เสียงฝายตรงขามไมมีน้ํายา”  

มาทําอะไรได นอกจากมโนหรือคําโวเพียงอยางเดียว 

ขณะที่ตัวแปรอยางพรรคเล็ก และพรรคเศรษฐกิจไทย มี                                                                      

ส.ส.    30 คน ผูจัดการรัฐบาลอยาง “บิ๊กปอม” ก็เคลียรปญหา   

และรับปากจะดูแลเปนอยางดี พรอมยืนยันวาดูแลตั้งแต

ตน มิใช ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย เปน

ผูแจกกลวยแตเพียงคนเดียว  

ดังนั้นเสียงในสภาจึงไมมีปญหา ไมวาจะเปนการอภิปรายไมไว

วางใจ รวมทั้งกฎหมายงบประมาณรายจายประจําป 2566   

โดยมีไฮไลตที่ตองจับตาในสภา คือการพิจารณากฎหมาย

ลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับ วาสุดทายผูมีอํานาจจะเลือก

แบบไหน ระหวางแบบคูขนาน เชนป 2554 หรือใชอภินิหารทาง

กฎหมาย กลับไปใสสูตรคํานวณแบบจัดสรรปนสวนผสม หรือ MMP  

ตามกระแสขาวที่ระบุวา พล.อ.ประยุทธอยากได

แบบ MMP อยางเชนการเลือกตั้งป 2562 ที่แม พปชร.จะไมชนะ

เลือกตั้ง แตยังสามารถเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได กระทั่ง “สถาปนา

บิ๊กตูเปนนายกฯ สมัยที่ 2” จากการเลือกตั้งไดสําเร็จ 

จากนั้นเดือนสิงหาคม อาจมีลุนเร� องวาระการดํารงตําแหน�ง  

8 ปของนายกฯ แตเช� อวาในฐานะที่พี่นอง 3 ป.เปนผูออกแบบ และ

รวมสรางรัฐธรรมนูญป 60 มากับมือ คงไมปลอยให “บิ๊กตู” ตกมา

ตายไปงายๆ และจะอยูรอดไปถึงชวงแตงตั้งขาราชการในชวงเดือน

กันยายน ทั้งขาราชการกระทรวงมหาดไทย ทหาร และตํารวจ เพ� อ

เตรียมพรอมในการเลือกตั้ง 

กอนปดทายอีเวนตใหญของประเทศ คือเปนเจาภาพประชุม                                                                             

เอเปก หาก “บิ๊กตู” ทําสําเร็จ ก็จะไดรับการยอมรับจากนานาชาติ  

และไมนอยหนานายกฯ คนอ� นๆ อยางเชน นายทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกฯ ก็เคยเปนเจาภาพเอเปก ในป 2546 มาแลวเชนกัน     

ฉะนั้นความไดเปรียบทุกอยางอยูในมือพี่นอง 3 ป. หากปลาย

ปนี้กระแสดีก็อาจเลือกยุบสภา แตหากยังขาลงอยูเชนนี้ อาจลาก

ยาวจนครบวาระ พรอมขังคุกไมให ส.ส.ยายหนี. 

ใ
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สมเด็จ

เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ก.ย.2479 ที่

บ้านเกาะเกตุ ต.ชำาราก อ.เมืองฯ จ.ตราด 

บิดา-มารดา ชื่อนายจันทร์ และนางเหล็ย 

พราหมณ์พิทักษ์ เมื่ออายุครบ 20 ปีบริ

บูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อเดือน ก.ค.2499 ที่

พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จ

พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 

(ม.ร.ว.ชื่น สุจิตโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระ

วินัยบัณฑิต (ถาวร ฐานุตตโร) วัดคิรีวิหาร 

จ.ตราด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ

พระครูวิสุทธิธรรมภาณ (แจ่ม ธัมมสาโร) 

เป็นพระอนุสาวนาจารย์

สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺ

โต ป.ธ.๙) ถือเป็นเจ้าประคุณ สมเด็จพระ

วันรัต รูปที่ 24 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ตำาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต, กรรมการมหา

เถรสมาคม, ประธานคณะสนองงานใน

สมเด็จพระสังฆราช, เจ้าอาวาสวัดบวร

นิเวศราชวรวิหาร, ผู้รักษาการแทนเจ้า

อาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร, 

ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็น

สมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระวันรัต 

ศรีวชิรญาณวงศวิวัฒ ปริยัติพิพัฒนพงศ์ 

วิสุทธิสงฆปริณายก ตรีปิฎกโกศล วิมล

คัมภีรญาณสุนทร ธรรมยุติกคณิสสร บวร

สังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัด

บวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 

ภาระหน้าที่พิเศษ ในพระราชพิธี

พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่

นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เจ้าประคุณ

สมเด็จพระวันรัต ขณะดำารงสมณศักดิ์ที่

พระพรหมมุนี ได้ปฏิบัติหน้าที่พระเถระชั้น

ผู้ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว (พระยานมาศ

พระนำา) และราชรถน้อย (รถพระนำา) อ่าน

พระอภิธรรมนำาขบวนพระอิสริยยศ ใน

การเคลื่อนพระศพ จากพระที่นั่งดุสิตมหา

ปราสาท สู่พระเมรุ ณ มณฑลพิธีท้องสนาม

หลวง รวมทั้งในพระราชพิธีพระราชทาน

เพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า

เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ 9 

เมษายน 2555 สมเด็จพระวันรัตได้ปฏิบัติ

หน้าที่พระเถระชั้นผู้ ใหญ่ นั่งพระเสลี่ยง

กลีบบัว (พระยานมาศพระนำา) และราช

รถน้อย (รถพระนำา) อ่านพระอภิธรรมนำา

ขบวนพระอิสริยยศ ในการเคลื่อนพระศพ

จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สู่พระเมรุ 

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงอีกวาระหนึ่ง

ส่วนภาระหน้าที่พิเศษยากที่จะหาผู้

ใดทำาหน้าที่นี้ ได้ในยุคปัจจุบัน คือ การที่

ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม เป็นผู้

ตรวจสอบการคำานวณปฏิทินหลวง (ปฏิทิน

จันทรคติไทย) และให้ความเห็น ก่อนที่จะ

ประกาศใช้ในแต่ละปี นอกจากนี้ยังเดิน

หมุดและคำานวณปฏิทินปักขคณนาสำาหรับ

วันลงอุโบสถให้กับคณะสงฆ์ธรรมยุตด้วย.

เคียฟ

เตรียมพูดคุยเจรจากันต่อในวันเดียวกัน 

รายงานกล่าวว่ามีระเบิดขนาดใหญ่อย่าง

น้อย 3 ครั้งใจกลางกรุงเคียฟ ก่อกลุ่มควัน

พวยพุ่งสู่ท้องฟ้า 

วิตาลี คลิตช์ โก นายกเทศมนตรีกรุง

เคียฟที่เป็นอดีตนักมวย ประกาศเคอร์ฟิว

ในกรุงเคียฟนาน 35 ชั่วโมงสำาหรับ “ช่วง

เวลาที่ยากและอันตราย” ภายหลังรัสเซีย

โจมตีเมืองหลวงรอบใหม่ โดยขอให้ชาว

เคียฟเตรียมตัวหลบภัยอยู่บ้านนาน 2 วัน

หรือจนกว่าจะสิ้นเสียงไซเรน เริ่มตั้งแต่

เวลา 20.00 น.วันอังคาร ถึง 07.00 น.วัน

พฤหัสบดี โดยเขาระบุว่านี่เป็นการตัดสินใจ

ของกองบัญชาการทหาร

กรุงเคียฟเคยประกาศเคอร์ฟิวแบบ

เดียวกันนี้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สองวัน

หลังจากรัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครน

การประกาศเคอร์ฟิวเกิดในช่วงเวลา

ท่ีนายกรัฐมนตรีมาแตอุซ มอราเวียซกี ของ

โปแลนด์, ปีเตอร์ เฟียลา ของเช็กเกีย และ

ยาแน็ส ยานชา ของสโลวีเนีย เดินทางพร้อม

กันด้วยรถไฟมายังกรุงเคียฟเมื่อวันอังคาร ใน

ฐานะ “ตัวแทน” ของสหภาพยุโรป (อียู) และ

เข้าพบกับประธานาธิบดียูเครน แถลงการณ์

จากโฆษกของรัฐบาลโปแลนด์กล่าวว่า การ

ไปเยือนเคียฟคร้ังน้ีมีเจตนาเพื่อ “ยืนยันการ

สนับสนุนท่ีชัดเจนของสหภาพยุโรปท้ังหมด

ต่ออำานาจอธิปไตยและเอกราชของยูเครน 

และเพื่อนำามาตรการสนับสนุนแบบกว้างๆ 

ต่อรัฐและสังคมยูเครน”

บีบีซีรายงานว่า เมื่อคืนวันจันทร์ เซ

เลนสกีเผยแพร่วิดีโอคำาแถลง ที่เขาเรียก

ร้องให้ทหารรัสเซียยอมจำานน โดยผู้นำา

ยูเครนอ้างว่า กองกำาลังของรัสเซียสูญเสีย

ไพร่พลในการรุกรานครั้งนี้มากเสียยิ่งกว่า

สงครามในเชชเนีย พวกรัสเซียเริ่มเข้าใจ

แล้วจะไม่ประสบความสำาเร็จในสงคราม

นี้ “ผมรู้ว่าพวกคุณอยากมีชีวิตรอด” อดีต

นักแสดงตลกกล่าว และว่า ทหารที่ยอม

จำานนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

เยี่ยงมนุษย์ ในแบบเดียวกับที่พวกคุณจะ

ไม่ปฏิบัติในกองทัพของคุณ และในแบบที่

กองทัพของคุณไม่ได้ปฏิบัติกับทหารของเขา 

เซเลนสกียังได้ยกย่องมารีนา ออฟ                  

สยานนิโควา บรรณาธิการข่าวสถานี

โทรทัศน์ช่อง 1 ของรัสเซีย ที่ชูป้ายประท้วง

ต่อต้านสงครามกลางรายการข่าวสดภาคค่ำา

ของสถานีเมื่อค่ำาวันจันทร์ เธอโดนจับกุม

และอาจถูกตั้งข้อหาตามกฎหมายที่ห้าม

การทำาลายชื่อเสียงของกองทัพและการเผย

แพร่ข่าวเท็จ 

อีกด้านหนึ่ง เอเอฟพีรายงานอ้าง

ข้อมูลจากรามี อับเดล เราะห์มาน ผู้อำานวย

การองค์กรสังเกตการณ์เพื่อสิทธิมนุษยชน

ซีเรีย เมื่อวันอังคารว่า รัสเซียได้รวบรวม

รายชื่อนักรบ 40,000 คนจากกองทัพซีเรีย

และกองกำาลังพันธมิตรในซีเรีย เพื่อเตรียม

พร้อมสำาหรับเข้าร่วมการต่อสู้ ในยูเครน 

บุคคลเหล่านี้ผ่านการคัดกรองประสบการณ์

การสู้รบในสงครามกลางเมืองของซีเรีย ที่

รัสเซียเคยส่งทหารมาช่วยฝึกและสนับสนุน

กองทัพของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอัส

ซาด เมื่อปี 2558 

องค์กรน้ีกล่าวว่า รัสเซียเสนอให้ค่า

ตอบแทนทหารรับจ้างเหล่าน้ีเดือนละ 1,100 

ดอลลาร์ (เกือบ 37,000 บาท) เปรียบเทียบ

กับเงินเดือนทหารในซีเรียท่ีได้เดือนละ 15-35 

ดอลลาร์เท่าน้ัน นอกจากน้ียังมีเงินชดเชยกรณี

ได้รับบาดเจ็บ 7,700 ดอลลาร์ และหากเสีย

ชีวิต ครอบครัวจะได้เงิน 16,500 ดอลลาร์ 

(ราว 5.53 แสนบาท). 

กกต.รับรอง

และผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร 

(กทม.และเมืองพัทยา ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่

ผ่านมา ครม.มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือก

ตั้ง โดยวันที่ 25 มี.ค. กกต.ประกาศกำาหนด

ให้มีการเลือกตั้ง, วันที่ ผอ.กต.ท้องถิ่น เสนอ

ร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง และวันที่ 

ผอ.กต.จังหวัดให้ความเห็นชอบร่างประกาศ

ให้มีการเลือกตั้ง วันที่ 28 มี.ค. เป็นวันที่ 

ผอ.กต.ท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้ง วัน

ที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย. เป็นวันรับสมัครรับเลือก

ตั้ง วันที่ 11 เม.ย. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้

สมัคร วันที่ 14 เม.ย. วันสุดท้ายยื่นคำาร้อง

ต่อ กกต.กรณีไม่รับสมัคร วันที่ 26 เม.ย. 

ประกาศกำาหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง 

และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

วันท่ี 1 พ.ค. วันสุดท้ายของการแต่ง

ต้ังกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ัง (กปน.)/

รปภ. และวันสุดท้ายการยื่นคำาร้องคัดค้าน

การรับสมัคร วันท่ี 6 พ.ค. วันสุดท้ายส่ง

หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน วันท่ี 11 พ.ค. วันสุดท้าย

เปล่ียนแปลงหน่วยเลือกต้ัง/ท่ีเลือกต้ัง, วัน

สุดท้ายเพ่ิมชื่อ/ถอนชื่อ และวันสุดท้าย กกต.

วินิจฉัยสิทธิสมัคร วันท่ี 14 พ.ค. วันสุดท้าย

แจ้งการแต่งต้ังตัวแทนผู้สมัคร วันท่ี 15-21 

พ.ค. วันแจ้งเหตุของผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีไม่อาจ

ไปใช้สิทธิเลือกต้ังวันท่ี 21 พ.ค. วันสุดท้าย

ศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิ

สมัคร, วันสุดท้ายอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำาเนิน

การเลือกต้ัง/มอบวัสดุอุปกรณ์ 

วันท่ี 22 พ.ค. วันเลือกต้ัง วันท่ี 23-29 

พ.ค. เร่ิมให้แจ้งเหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือก

ต้ัง วันท่ี 6 มิ.ย. วันสุดท้ายจัดส่งบัญชีราย

ชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังเพื่อจัดทำาบัญชีผู้ถูกจำากัด

สิทธิ (ระเบียบท้องถ่ินฯ ข้อ 216) วันท่ี 21 

มิ.ย. วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกต้ังตาม

มาตรา 17 วรรคหน่ึง วันท่ี 21 ก.ค. วันสุดท้าย

ประกาศผลการเลือกต้ังตามมาตรา 17 วรรค

สอง, วันสุดท้ายจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้ถูกจำากัด

สิทธิ (ระเบียบท้องถ่ินฯ ข้อ 66)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกเมืองพัทยา 

จะต้องพ้นจากตำาแหน่งทันทีท่ี ผอ.กต.ท้องถ่ิน

ประกาศให้มีการเลือกต้ัง น่ันคือวันท่ี 28 มี.ค. 

ส่วนผู้ว่าฯ กทม. ต้องลาออกภายใน 3 วันนับ

แต่วันที่ กกต.ประกาศกำาหนดวันเลือกตั้ง

ด้านนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การ

คลัง ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) กล่าวถึงการส่งสมัครสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ว่าพรรคจะ

ส่งผู้สมัครครบทั้ง 50 เขต ขณะนี้พิจารณา

บุคคลเกือบครบแล้ว และจะมีการประชุม

พรรคก่อนที่จะเปิดตัวผู้สมัครต่อไป ส่วนที่

จะสนับสนุนผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.คนไหนหรือ

ไม่ ต้องเข้าที่ประชุมก่อน

นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม โฆษก

พรรคกล้า กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม

เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ของ

พรรคกล้า ว่าบุคลากรของเรามีความพร้อม

ในสนามเลือกตั้ง กทม. ผู้สมัครที่เราสรรหา
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3ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

มุกขมัวมานาน กับคำาถามว่าสรุปแล้วท่าทีของรัฐบาล

เรื่องบัตรเลือกต้ัง 2 ใบ และสูตรคำานวณ ส.ส.ปาร์ต้ีลิสต์ 

จะเอาอย่างไร

เมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมา (14 มี.ค.) ลุงป้อม-พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ เปิดบ้านในมูลนิธิป่ารอยต่อฯ ต้อนรับพรรคขนาดเล็ก

เจ้าตัวบอกเปร้ียง “ให้พรรคเล็กทำาใจ” นอกจากบอกไทม์

ไลน์รัฐบาลขออยู่จัดงานเอเปก

เสร็จปลายปี ก็จะจัดเลือกต้ัง

ใหม่ โดยใช้บัตรเลือกต้ังแบบ 2 

ใบ และใช้วิธีคำานวณ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ แบบหารร้อย  

ชัดเจนแบบน้ีก็ดี ทุกฝ่าย

จะได้เตรียมตัว

แต่ๆๆ ข้ึนชื่อว่าการเมือง 

อะไรก็พลิกกลับไปกลับมาได้ 

หลังจากน้ี “ลุงป้อม” อาจจะ

เปล่ียนความคิดก็ได้

อาจอยากกลับไปใช้บัตรใบเดียวและคำานวณแบบจัดสรร

ปันส่วนผสม!!! เหมือนท่ีเคยเป็นกระแสข่าวมาก่อนหน้าน้ีก็ได้

เห็นวันก่อน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย 

และผู้นำาฝ่ายค้านในสภา ก็เพ่ิงออกมาปูดจะมีบางฝ่ายวางแผน

ล้มกฎหมายลูก 2 ฉบับ ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) แต่สุดท้ายก็โดนตอกกลับอย่างแร้งง

ทว่า มีบางฝ่ายคิดไปไกลขนาดหาวิธีท่ีจะทำาให้แนวคิดน้ี

เป็นจริง เสียงเล็ดลอดมาว่าวิธีน้ันง่ายนิดเดียว เพียงแค่ตีตกร่าง

กฎหมายลูก 2 ฉบับน้ีเสียก่อน แล้วก็เสนอแก้รัฐธรรมนูญกลับไป

ใช้แบบเดิม เท่าน้ี!!!

ร้อนถึง กมธ.ท่ีกำาลังพิจารณาร่างกฎหมายลูก 2  ฉบับ 

ว่า โอ้ กฎหมายท่ีพวกเราทำากันอยู่น้ันจะสูญเปล่าหรือไม่ แถม

ยังเมาธ์มอยนอกวงถึงความเป็นไปได้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

กลับไปใช้บัตรใบเดียว

กมธ.กฎหมายลูกท่านหน่ึง เล่าว่า เป็นไปไม่ได้ท่ีจะคว่ำา

กฎหมายลูก แล้วจะกลับไปแก้รัฐธรรมนูญ ตลกตายชัก  เพ่ิง

พูดกันในสภาอย่างหล่อ ยกเหตุผลท่ีจะต้องแก้ไขจากบัตรใบเดียว

เป็นบัตรสองใบ แต่พอจะไม่เอาแล้ว กลับไปแก้เป็นเหมือนเก่า 

มันจะขำากล้ิงเอานะ

กมธ.รายน้ีเล่าต่อว่า ลองนึกภาพตาม คร้ังท่ีแก้เป็นสอง

ใบ นาย ก.ก็ลงมติเห็นด้วย พอจะแก้กลับไปเป็นบัตรใบเดียว 

นาย ก.ก็กดเห็นด้วยอีก คงจะโจ๊กน่าดูเลย ฉะน้ัน เรื่องกลับไป

แก้รัฐธรรมนูญไม่มีทางหรอก

อืม พรรคเล็กทำาใจนะน้องนะ หุหุ.

มินน่ีเมาธ์

ใบเดียว & สองใบ

ข

อุทธรณ์รับฟ้องคดีกลั่นแกล้ง‘สมคิด’
มีคำาสั่งประทับฟ้องในคดีร่วมกัน

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ ไว้ก่อน

หน้านั้นแล้ว

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุ

จริตฯ เห็นว่า พ.ต.อ.ทวี กับพวก 

เป็นพนักงานสืบสวนสอบสวน

คดีพิเศษคดีอุ้มฆ่านายโมฮัม                                                     

เหม็ด อัลรูไวลี สอบสวนดำาเนิน

คดีผู้ตอ้งหาโดยนำา พ.ต.ท.สุวิชชัย                                                                     

มาสอบสวนเป็นพยาน มีพฤติ 

การณ์จูงใจ ต่อรองเพื่อให้กลับ

คำาให้การ และนำาพยานไปยื่น

คำาร้องขออนุญาตศาลสืบพยาน

ก่อนฟ้อง ทั้งที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์

ตามกฎหมาย เป็นการเอาเปรียบ

ผู้ต้องหาไม่ให้มีโอกาสต่อสู้คดี 

ทำาให้ได้รับความเสียหาย และ

กล่าวหาดำาเนินคดีทั้งที่ ไม่มี

พยานหลักฐานตามสมควรว่าผู้

ต้องหากับพวกน่าจะได้กระทำา

ผิดตามข้อหานั้น จึงมีคำาสั่งให้

ศาลชั้นต้นประทับฟ้อง พ.ต.อ.ทวี 

กับพวก รวม 3 คน รวม 4 กระทง 

ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วม

กันปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบฯ 

และเป็น พนักงานสอบสวน 

เจ้าพนักงานที่มีอำานาจสืบสวน 

กระทำาการหรือไม่กระทำาการ

อย่างใดๆ ในตำาแหน่งอัน

เป็นการมิชอบ เพื่อจะแกล้งให้

บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับโทษ 

ตามประมวลกฎหมายอาญาไว้

พิจารณาต่อไป เเละนัดสอบคำา

ให้การจำาเลยทั้ง 3 เพิ่มเติม และ

นัดสืบพยานในวันที่ 6 พ.ค.65 

เวลา 09.00 น.

‘อาเซียน’ติดภารกิจ

เลื่อนตั้งวงถกสหรัฐฯ
ทำาเนียบรัฐบาล • “ดอน” เผย

เลื่อนประชุมผู้นำาอาเซียน-สหรัฐฯ 

ไปก่อน เหตุชาติอาเซียนติด

ภารกิจ เล็งดูคิวใหม่ต้ังแต่เดือน 

พ.ค. “ผบ.ทสส.” ส่ัง 3 เหล่า

ทัพ-สตช.จัดกำาลังพร้อมรองรับ 

“ก่อการร้าย” รับมือภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบ

เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม ท่ี

ทำาเนียบรัฐบาล นายดอน  ปรมัตถ์

วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.การต่างประเทศ กล่าวถึง

ความชัดเจนเรื่องกำาหนดการจัด

ประชุมสุดยอดสหรัฐอเมริกาและ

ผู้นำาอาเซียน สมัยพิเศษ ท่ีกรุง

วอชิงตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในช่วงปลายเดือน มี.ค.น้ีว่า งาน

ดังกล่าวได้ถูกเลื่อนไปก่อน เพราะ

เป็นปัญหาของฝ่ายอาเซียนเอง 

เนื่องจากทุกประเทศสมาชิกติด

ภารกิจต่างๆ ท้ังน้ีถือเป็นเร่ือง

ปกติ และทุกคร้ังท่ีผ่านมาก็เคย

เป็นอย่างน้ีมาตลอด คงต้องไป

พิจารณาหาช่วงเวลากันใหม่ 

คงจะเป็นช่วงต้ังแต่เดือน พ.ค.น้ี

เป็นต้นไป หลังเทศกาลรอม

ฎอน  เมื่อถามว่า มีกระแสข่าว

ว่าทางการสหรัฐฯ อยากให้คง

กำาหนดเวลาช่วงเดิม  นายดอน

กล่าวว่า มันจบไปแล้ว ไม่มีอะไร 

วัน เ ดี ย ว กัน น้ี  กอ ง

บัญชาการกองทัพไทยได้จัดการ

ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ท่ี

หอประชุมกองทัพเรือ โดย

มี  พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสด์ิ ผู้

บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.

ทสส.) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้

บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการ

ทหารเรือ, ผู้บัญชาการทหาร

อากาศ และผู้บัญชาการตำารวจ

แห่งชาติเข้าร่วมประชุม โดยกอง

บัญชาการกองทัพไทยได้แจ้งต่อ

ท่ีประชุมว่า ได้จัดเตรียมกำาลัง

เพื่อรองรับภารกิจการต่อต้านการ

ก่อการร้ายและการก่อเหตุร้าย

ภายในประเทศ โดยผนึกกำาลัง

ร่วมกับเหล่าทัพและสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อเตรียมความ

พร้อมต้ังแต่ในภาวะปกติ โดยมี

การป้องกัน รับมือ และลดผล 

กระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

แหล่งข่าวกล่าวว่า ก่อน

หน้านี้หน่วยงานด้านการข่าว

ได้ประชุมเพื่อรองรับประชุมเอ

เปก 2022 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ 

ซึ่งจะมีการประชุมย่อยตลอดปี 

2565 โดยเฉพาะการมาเยือน

ของผู้นำา 21 เขตเศรษฐกิจช่วง

เดือน พ.ย.นี้ โดยที่ประชุมได้นำา

รายชื่อกลุ่มก่อการร้ายทุกกลุ่มที่

เป็นคู่ขัดแย้งกับประเทศสมาชิก

เอเปก โดยเฉพาะประเทศคู่

ขัดแย้ง  พร้อมประสานงาน

กับองค์กรเครือข่ายข้อมูลด้าน

ก่อการร้ายในภูมิภาคอาเซียน

อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะคนที่มี

แนวคิดหัวรุนแรง Lone Wolf 

(ก่อเหตุคนเดียว หัวรุนแรง) ที่

ไม่เคยมีประวัติมาก่อน

ในขณะพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ให้จับตาบุคคล

ที่มีประวัติ และกลุ่มที่เดินทาง

มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง  หลัง

ปีที่แล้วมีการปล่อยนักโทษ

มุสลิม ทั้งมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, 

ฟิลิปปินส์ ที่ถูกสหรัฐฯ ควบคุม

ตั ว ไว้ ที่ อั ฟกานิ สถานกลับ

ประเทศเมื่อปี 2564 โดยขณะ

นี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะเกิด

เหตุหรือข้อกังวลใดๆ. 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 ผู้

สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  14 

มี.ค.ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 

ศาลนัดฟังคำาสั่งศาลอุทธรณ์คดี

ระหว่าง พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม 

ยื่นฟ้อง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีต

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, 

พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย 

หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน

สอบสวน และ พ.ต.ท.เบญจพล 

จันทวรรณ พนักงานสอบสวน

คดีพิเศษ เป็นจำาเลยในความ

ผิดต่อหน้าที่ฯ โดยคำาร้องระบุ

ว่า เมื่อปี 2552 พ.ต.อ.ทวี   กับ

พวก รวม 3 คน ปฏิบัติหน้าที่

เป็นคณะพนักงานสืบสวน

สอบสวน ร่วมกันสอบสวน

ดำาเนินคดี พล.ต.ท.สมคิด กับ

พวก รวม 5 คน เป็นผู้ต้องหา 

กล่าวหาว่าร่วมกันฆ่านายโมฮัม

เหม็ด อัลรูไวลี นักธุรกิจชาวซา

อุฯ โดยสอบสวน พ.ต.ท.สุวิช

ชัย หรืออัคควุธ แก้วผลึก เป็น

พยาน พร้อมอ้างแหวนทองวัตถุ

พยานของกลางเป็นพยานหลัก

ฐานใหม่ เพื่อรื้อฟื้นดำาเนินคดี 

พล.ต.ท.สมคิด กับพวก ทั้งที่ไม่มี

พยานหลักฐานที่จะรับฟังได้ว่า

ผู้ต้องหากับพวกร่วมกันกระทำา

ความผิด 

อีกทั้งการสอบสวนพยาน

ทั้งที่เป็นจำาเลยหลบหนีหมาย

จับตามคำาพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลอุทธรณ์ (จังหวัดมีนบุรี) ให้

ลงโทษจำาคุกตลอดชีวิตในคดี

ร่วมกันฆ่านายฉัตรดำารงพรรณ 

ไชยเฉลิมภัค เชื้อพระวงศ์ลาว 

มีพฤติการณ์ส่อว่าจูงใจ ต่อ

รองเพื่อให้พยานกลับคำาให้การ

จากเดิมเป็นพยานบอกเล่าไม่

เห็นเหตุการณ์ เปลี่ยนเป็นกลับ                                                       

คำาให้การว่าเห็นเหตุการณ์ 

ขณะที่ผู้ต้องหากับพวกกระทำา

ผิด พนักงานอัยการมีคำาสั่ง

ฟ้อง พล.ต.ท.สมคิด กับพวก 

เป็นจำาเลย คดีอาญาข้อหาร่วม

กันฆ่านายโมฮัมเหม็ด อัลรูไวลี 

ต่อมาศาลอาญามีคำาพิพากษา

ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง 

กรุงเทพฯ • ศาลอุทธรณ์สั่งกลับให้ศาลอาญาคดีทุจริตฯ รับฟ้อง

ข้อหาเพิ่ม “ทวี สอดส่อง” กับพวกปฏิบัติหน้าที่มิชอบกลั่นแกล้ง 

“สมคิด บุญถนอม” กับพวกคดีอุ้มฆ่าอัลรูไวลี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมมอบของขวัญเป็นสวนต้นไม้ในโหลแก้ว พร้อมบอกว่าขอให้ประสบความ

สำาเร็จ เป็นพรรคร่วมช่วยกันทำางานต่อไป

และศาลฎีกามีคำาพิพากษาที่ 

7615/2561 เมื่อวันที่ 22  มี.ค.62 

ยกฟ้อง พล.ต.ท.สมคิด กับพวก 

พล.ต.ท.สมคิด จึงนำาคดีมาฟ้อง

ในข้อหาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดย

มิชอบฯ  และเป็นเจ้าพนักงาน 

และพนักงานสอบสวน ปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย

มิชอบ เพื่อจะแกล้งให้ผู้หนึ่งผู้

ใด ต้องรับโทษในคดีอาญาทุจริต

และประพฤติมิชอบ

 ต่อมาวันที่ 19 ก.พ. 

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ประทับ

ฟ้องความผิดฐานร่วมกันปฏิบัติ

หน้าที่ โดยมิชอบฯ 1 ข้อหา  

และยกฟ้องข้อหาเป็นพนักงาน

สอบสวน เจ้าพนักงานที่มีอำานาจ

สืบสวน กระทำาการหรือไม่

กระทำาการอย่างใดๆ ในตำาแหน่ง

อันเป็นการมิชอบเพื่อจะแกล้ง

ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องรับ

โทษตามประมวลกฎหมายอาญา 

โจทก์ยื่นอุทธรณ์นัดฟังคำาสั่งครั้ง

นี้ พ.ต.อ.ทวี, พ.ต.อ.สุชาติ และ 

พ.ต.ท.เบญจพล จำาเลยทั้ง 3 เดิน

ทางมาศาล โดยจำาเลยทั้ง 3 อยู่

ระหว่างการปล่อยชั่วคราวใน

ข้อหาที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ ที่

มีความพร้อมและลงพื้นที่มากว่า 1 ปีแล้ว 

ถึงเราจะเป็นพรรคที่จัดตั้งได้ไม่นาน แต่

เราก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นทัดเทียมกับพรรค

ใหญ่ๆ แล้ว ส่วนรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นการเปิดตัว หรือการดำาเนินการต่างๆ 

เรามีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว และจะมี

การแถลงเปิดตัวเร็วๆ นี้ ขอให้ติดตามจาก

คณะผู้บริหารพรรคกล้า

“ที่ผ่านมาในช่วงโควิดระบาด ทีม

งานพรรคกล้าลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน

มาตลอด เราทำางานทั้งที่ยังไม่มีตำาแหน่ง 

ยืนยันว่าเรามีความพร้อมในสนามเลือกตั้ง

กทม.แน่นอน” นายแสนยากรณ์กล่าว

เมื่อถามว่า ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ของ

พรรคกล้าเปิดตัวมาแล้วจะว้าวสู้พรรคอื่น

ได้หรือไม่ โฆษกพรรคกล้ากล่าวว่า รับรอง

ว่าว้าวแน่นอน เป็นคนทำางานลงพื้นที่ และ

อยู่กับประชาชน ดูจากคะแนนเลือกตั้งซ่อม

ที่ผ่านมา เรามีคะแนนเพิ่มขึ้นมามาก และ

เป็นพรรคการเมืองเดียวที่ในระยะเวลาปี 

กว่าได้สู้ศึกเลือกตั้งซ่อมหลายครั้ง เราเชื่อ

ว่ามีศักยภาพเพียงพอ.

ไทยโพสต์ • ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรง

พยาบาล (รพ.) ตำารวจ นางภนิดา ศิระยุทธ

โยธิน แม่ดาราสาว “แตงโม” นิดา พัชรวี

ระพงษ์ พร้อมด้วยนายกฤษณะ ศรีบุญพิมพ์

สวย ทนายความ นำาเอกสารจากพนักงาน

สอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี เข้ายื่นเพื่อขอรับ

ศพเพื่อเคลื่อนย้ายร่างไปชันสูตรรอบสองที่

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง หลังจากวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่าน

มา แพทย์นิติเวช รพ.ตำารวจได้มีการชี้แจง

อย่างละเอียดไปแล้ว แต่ยังมีประเด็นข้อ

สงสัยอีกหลายอย่างที่ต้องการคำาตอบเพื่อ

ความกระจ่างในคดี จากน้ันเวลา 16.37 น.                                                             

รถตู้ขนศพได้เคลื่อนออกจากนิติเวช รพ. 

ตำารวจ ไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รพ. 

ธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมีนางภนิดาและ

ทนายกฤษณะนั่งไปด้วย

มีรายงานว่า ผลการชันสูตรพลิกศพ

แตงโมของสถาบันนิติเวชวิทยาเสร็จ

สมบูรณ์ 100% แล้ว และได้ส่งมอบรายงาน

การตรวจทั้งหมดอย่างเป็นทางการให้กับ

พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี เจ้าของ

สำานวนรับไปตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. ซึ่งในการ

รับฟังการชี้แจงของทีมแพทย์ นางภนิดา

เน้นซักถามประเด็นทำาร้ายร่างกาย โดย

เฉพาะการตรวจพิสูจน์บาดแผลที่ศีรษะ 

ใบหน้า และในช่องปากว่าแตงโมฟันหัก

จริงหรือไม่ ซึ่งทีมแพทย์ได้นำาภาพจากการ

ทีซีสแกนศีรษะและใบหน้าของแตงโมให้

คุณแม่และทีมทนายความดู ซึ่งผลการทำา

ทีซีสแกน หรือคอมพิวเตอร์ ได้ฉายภาพ

รายละเอียดของโครงสร้างกะโหลก ใบหน้า 

และช่องปากทั้งหมด ทำาให้ได้เห็นชัดเจน

ว่าฟันแตงโมอยู่ครบ ไม่มีร่องรอยการ

หัก หรือถูกถอนออกและใส่ใหม่เพื่อตบตา 

ส่วนกะโหลกศีรษะและใบหน้า กระดูก

ทุกบริเวณในส่วนนี้ก็ไม่พบรอยแยก รอย

แตก ทำาให้แม่ของแตงโมสิ้นข้อสงสัยในผล

ชันสูตรของแพทย์นิติเวช รพ.ตำารวจ

ด้าน พ.ต.อ.ทรงศักดิ์  รักศักดิ์สกุล  ผู้

อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผย

หลังจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  ได้รับร่าง

แตงโมจากสถาบันนิติเวชฯ   ว่า  จะตรวจ

ร่างในวันที่  17 มี.ค.  เพื่อหาสาเห ตุในการ

เสียชีวิต  โดยจะชี้แจงให้ครอบครัวเข้าใจ

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง การเสียชีวิต  

ตามธรรมชา ติของศพจะเปลี่ยนสภาพไป

อย่างไรบ้าง  เช่น ศพที่เจอแดด  ผิวหนังจะ

ไหม้เป็นเรื่องปกติ  หรือรอยรัดที่บริเวณ ลำา

คออาจเกิดจากสร้อยคอ ที่รัดจากศพที่บวม

อืดขึ้นมา  ซึ่งไม่ใช่สาเหตุ ที่ทำาให้เสียชีวิต 

ส่วนฟันเท่าที่ตรวจสอบในครั้งแรกยืนยัน

ว่ามีครบ  ด้านตาที่ถลนเนื่องจากเสียชีวิตมา

นานทำาให้นัยน์ลูกตาเกิดแก๊ส 

ส่วนข้อข้องใจ เรื่องบาดแผลบริเวณ

โคนขาขวา  ตามปกติแล้วแพทย ์ชันสูตรจะ

ตรวจดูรอยแผลทั้งความลึก  ความกว้าง ว่า

มีขนาดเท่าไหร่  เกิดจากวัตถุอะไร  มีคมหรือ

ไม่  ซึ่งจะสามารถพิสูจน์ ได้  โดย ทางสถาบัน 

นิติวิทยาศาสตร์จะใช้ผลชันสูตรของนิติเวช  

รพ. ตำารวจ เป็นฐานเปรียบเทียบ  และถาม

ญาติ เพิ่มเติมว่ามีประเด็นสงสัยที่จะต้อง

ตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่  เมื่อได้ข้อยุติ ทาง

ทฤษฎี แล้ว ประเด็นนั้นก็จะจบไป  คดีนี้ยัง

ไม่มีใครระบุว่าเป็นเรื่องของการฆาตกรรม  

เพราะมองว่า คนหยิบยกประเด็นข้อสงสัย

ค่อนข้างเยอะ  ขณะที่ในเชิงวิชาการตอบ

คำาถามที่สังคมสงสัยได้ทั้งหมด  จะเอาความ

รู้สึกมาจับไม่ได้ .

ย้ายร่าง‘แตงโม’ผ่ารอบ2นิติวิทย์17มี.ค.
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด กระแสขาวยุบสภาผุด                     

ขึ้นมาอีก โดย บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ                                                      

(พปชร.) ยอมรับถึงการพูดคุยกับพรรคเล็กที่มูลนิธิปารอย

ตอฯ เม� อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผาน วา เร� องการยุบสภา ตนพูดเอง

วาพอจบเอเปกแลว รัฐบาลก็วาง

แลว ถาจะยุบก็ยุบไดตอนนั้น สวน

จะยุบหรือไมยุบก็ขึ้นอยูกับนายกฯ 

สวน บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

บอกวา “พล.อ.ประวิตรพูดในมุมของ

ทาน แตทั้งหมดเปนเร� องของนายกฯ 

สถานการณจะเปนตัวกําหนดทั้งหมด” 

ถาดูไทมไลนหลังประชุมเอเปกก็ไมมี

วาระสําคัญแลวจะยุบหรือไม หรือ

จะลากยาวอีกไมกี่เดือนก็ครบเทอม 

เดือน มี.ค.2566 พอดีก็ได ขึ้นอยูกับ

การประเมินสถานการณวาสูตรไหนจะไดเปรียบทางการเมือง สวน

ที่ฝายคานฟนธงวาจะยุบหนีอภิปรายไมไววางใจนั้นเปนการมโน

มากกวา...•

ที่น�าจับตาคือรัฐบาลจะประคองสถานการณใหไปตลอดรอด

ฝงไดอยางไร แมแกนนํารัฐบาลจะการันตีเสถียรภาพมั่นคง แต

ก็มีความเคล� อนไหวที่สะทอนถึงความงอนแงน โดยเฉพาะเสียง

รัฐบาลที่ปริ่มน้ํา ตองพึ่งพาเสียงจากพรรคการเมืองขนาดเล็ก รวม

ทั้งพรรคเศรษฐกิจไทย ที่มี ส.ส.รวมแลวประมาณ 30 เสียง ขณะ

ที่ “บิ๊กตู” นัดกินขาวกับพรรคเล็กในวันที่ 17 มี.ค. แตจูๆ วันที่ 14 

มี.ค.ที่ผานมา “บิ๊กปอม” กลับเรียกพรรคเล็กมาพบ แลวบอกวาให

เล� อนการจัดงานเลี้ยงระหวาง พล.อ.ประยุทธกับพรรคเล็กในวัน

ที่ 17 มี.ค.ออกไปกอน ทําเอาคนใกลชิดนายกฯ ตองออกมายืนยัน

วาไมมีการเล� อน ลาสุด บิ๊กปอม ยอมรับวาตนเองดูแลพรรคเล็ก

มาตลอด สวน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ส.ส.พะเยา แกนนําพรรค

เศรษฐกิจไทยนั้น แม บิ๊กปอม บอกวา “ไมเกี่ยว” แต ธรรมนัส ก็

ยังเปนหมากสําคัญที่จะใชขับเคล� อนเกมตอรองในอํานาจตอไป...•

ขณะที่ นายพิเชษฐ สถิรชวาล 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ 

และหัวหนากลุม 16 บอกวา “ภาย

หลังจากพรรคเล็กทานขาวกับนายกฯ 

ในวันที่ 17 มี.ค. ถัดมาอีก 1 สัปดาห 

พรรคเล็กจะนัดรับประทานอาหาร

ในกลุมกันเองอีกครั้งที่โรงแรมมิรา

เคิล แกรนดฯ ในนาม ส.ส.กลุม 16 

ที่มีความเปนอิสระ ไมขึ้นอยูกับใคร 

เพ� อหารือถึงแนวทางการเลือกตั้ง” 

สถานการณเชนนี้ทําใหพรรคเล็กมี

ราคาคาตัวมากขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะ

ชวงอภิปรายไมไววางใจและการพิจารณากฎหมายสําคัญ “กลวย” 

จะมีความหมายตอการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย...• 

สวนกรณีที่ นพ.ชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�าน หัวหนาพรรค

เพ� อไทย เปดเผยวา มีเสียงเล็ดลอดจากคณะกรรมาธิการพิจารณา

ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ฝงพรรครวมรัฐบาลมาพูดใหฟง

วา “มีความพยายามใชกลไกใน กมธ.คว่ํากฎหมายลูกใหเกิดเดด

ล็อก เพ� อใหเกิดการแกรัฐธรรมนูญใหมแลวไปสูบัตรใบเดียว” นั้น

ไมใชขาวโคมลอย เพราะกอนหนารัฐสภาพิจารณาราง พ.ร.ป.ทั้ง 2 

ฉบับ ก็มีเสียงเล็ดลอดออกมาจาก ครม.ถึงกระแสคว่ํา กม.ลูกเชน

กัน อยางไรก็ตาม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ บอกวา “จะ

กลับไปใชบัตรใบเดียวนั้นเปนไปไมได เวนแตจะแกไขรัฐธรรมนูญ” 

และยังมีความพยายามจะกลับไปใชสูตรคํานวน ส.ส.บัญชีราย

ช� อ แบบจัดสรรปนสวนผสม หรือ  MMP เพ� อหาจํานวน ส.ส.พึง

มี โดยหารเฉลี่ยดวยตัวเลข 500 จะไดคาเฉลี่ยประมาณ 7.1 หม� น

คะแนน ตอ ส.ส.บัญชีรายช� อ 1 คน จะทําใหพรรคการเมืองที่ได 

ส.ส.เขตจํานวนมากไมได ส.ส.บัญชีรายช� อ เชนเดียวกับการเลือก

ตั้งป 62 สวนจะใชอภินิหารทางกฎหมายใหเปนจริงอยางไรตอง

จับตาดูกันตอไป...•

ในขณะนักการเมืองเอาแต

เลนเกมอํานาจ แตประชาชนกําลังคับ

ของหมองใจกับกระบวนการยุติธรรม 

จากกรณี แตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ  

ดาราสาวช� อดัง ตกเรือชีวิตอยาง

ปริศนา พี่นองผองเพ� อนในวงการ

และประชาชนทั่วไปกําลังเรียกรอง

หาความยุติธรรมใหกับดาราสาว และ

ไมเช� อมั่นการทําหนาที่ของตํารวจวา

จะทําการสืบสวนสอบสวนแสวงหา

ความจริงไดหรือไม ลาสุดทนายความ

และแมของดาราสาวตองทําเร� องขอรับศพจากสถาบันนิติเวชวิทยา 

รพ.ตํารวจ ไปสงตรวจพิสูจนรอบสองที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

กระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 17 มี.ค.นี้ เม� อเกิดเร� องเกี่ยวกับ

กระบวนการยุติธรรมก็จะมีกระแสเรียกรองปฏิรูปตํารวจเชนนี้

แทบทุกครั้ง เชนเดียวกับคดี บอส อยูวิทยา นายกฯ ก็ทําขึงขัง สั่ง

ตั้ง นายวิชา มหาคุณ เปนประธานตรวจสอบขอเท็จจริงเสร็จแลว

ก็ลอยไปกับสายลม คราวนี้ก็คงอีหรอบเดิม เพราะนายกฯ ไมมี

วิสัยทัศน-ไรภาวะผูนํา จึงไมคิดจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให

กาวหนา ประชาชนก็ทนทุกขกันตอไป!...•

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

ไ

เหลาทัพตางจัดตั้งหน�วยเฉพาะกิจในการเตรียมรับมือ 

อาวุธเคมี ชีวะ รังสี และนิวเคลียร หรืออาวุธ “คชรน.” เชน 

กองทัพเรือ ในการจัดตั้งหน�วยปฏิบัติการเฉพาะกิจที่เรียก 

“นักรบ คชรน.” ทําหนาที่ปฏิบัติการปองกันสงครามนิวเคลียร 

ชีวะ เคมี, ปฏิบัติการตอตานการกอการรายที่ใชอาวุธทําลาย

ลางสูง และปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุ

อันตราย เพ� อปฏิบัติภารกิจรวมกับมิตรประเทศและเขารวมกับ

สหประชาชาติ.

อาวุธ ‘คชรน.’

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ 

นายพิเชษฐ 

สถิรชวาล 

ารที่ผูคนทั้งที่เกี่ยวของโดยตรงและไมเกี่ยวของออกมาตั้ง

ขอสังเกตและขอสงสัยในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม

มาก รวมทั้งรองไปที่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ

เสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา เปนอีกรูปธรรม

หนึ่งที่สะทอนความไมเช� อมั่นในการทํางานของตํารวจ โดยเฉพาะใน

คดีที่ผูตองหาหรือผูตองสงสัยมีเงินทองและเครือขายอิทธิพลในระบบ

อุปถัมภ

ถึงตองมีการปฏิรูปตํารวจไงครับ

โดยเฉพาะปฏิรูประบบการสอบสวนในชั้นตํารวจ ซึ่งสําคัญมาก 

เพราะเปนตนสายธารของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

สมควรใหตํารวจทํางานเพียงลําพังหน�วยเดียวเหมือนเดิม หรือ

ใหหน�วยงานอ� นที่เกี่ยวของเขามารวมทํางานดวยตั้งแตตนในคดีที่มี

ความสําคัญ

ตรงไปตรงมาก็คือ ควรใหอัยการเขามารวมสอบสวนดวยตั้งแต

ตนมั้ย

แทนที่จะใหนั่งรอสํานวนสอบสวนจากตํารวจเพ� อย� นฟองหรือ

ไมสถานเดียว ซึ่งมีจุดออน เพราะถาเห็นสํานวนไมสมบูรณ แมสั่ง

สอบสวนเพิ่มเติมไดก็จริง แตเวลาอาจไมทันตามกําหนดที่กฎหมาย

บังคับไว หรือพยานหลักฐานอาจไมครบถวนเหมือนชวงเหตุการณเกิด

ขึ้นหมาดๆ

ไมใชเร� องใหม แตเปนเร� องเกาที่พูดกันมาเปนสิบๆ ปแลว

รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 258 ง. (2) บัญญัติไววา…

“ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาใหมีการตรวจสอบและ

ถวงดุลระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอยางเหมาะ

สม…”

รางกฎหมายเกี่ยวกับการใหอัยการเขามารวมสอบสวนในคดี

สําคัญเสร็จออกมาจากชั้นกฤษฎีกาตั้งแตปลายป 2561 ตอตนป 2562 

แลว

“รางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …”

เปนกฎหมายปฏิรูปในลักษณะที่เรียกไดวาเปนกฎหมายคูกับราง

พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. …

แตรัฐบาลไมสงเขารัฐสภา

เพราะตํารวจคัดคาน

ในขณะที่คูของเขาคือรางพระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 

… ถูกสงเขาสภาแลวก็จริง แตก็ถูกแกไขในประเด็นสําคัญโดยตํารวจ

เสียไมนอย แลวยังมาถูกแกไขในชั้นกรรมาธิการของรัฐสภาอีกพอ

สมควร

จะอางวาไมควรทําเปนกฎหมายเฉพาะ ควรแกไขประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทีเดียวเลยดีกวา ก็ฟงไมขึ้น

เพราะรัฐบาลไมแถลงออกมาใหชัดเจน

แลวทีกรณีกฎหมายฉีดจูฝอ หรือช� อจริงเขาคือรางพระราช

บัญญัติปองกันการกระทําผิดซ้ําในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใชความ

รุนแรง พ.ศ. … ละ นั่นก็ใชรูปแบบตราเปนกฎหมายเฉพาะเหมือน

กัน แถมเรงรัดเปนพิเศษอีกดวย ทั้งๆ ที่ไมไดบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

ชัดเจน

มายอนดูรายละเอียดโดยสังเขปของรางพระราชบัญญัติการ

สอบสวนคดีอาญาที่เปดโอกาสใหอัยการเขามารวมสอบสวนในคดี

สําคัญกันสักหน�อยดีไหมครับ

รางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ... กําหนดให

อัยการเขามารวมในกระบวนการสอบสวนของตํารวจไดตั้งแตตนใน

คดี…

- คดีความผิดอาญาที่มีอัตราโทษขั้นต่ําใหจําคุกตั้งแต 10 ปขึ้น

ไป หรือโทษสถานหนักกวานั้น

- คดีตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน และกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

- คดีอ� นๆ ตามที่อัยการสูงสุดกับ ผบ.ตร.รวมกันกําหนด

ในคดีเหลานี้กําหนดขั้นตอนใหพนักงานสอบสวนแจงให

พนักงานอัยการที่มีเขตอํานาจไดทราบทันทีหลังจากแจงขอกลาวหาให

ผูถูกกลาวหารับทราบแลว

เม� อไดรับแจงแลว ใหพนักงานอัยการมีอํานาจไปเขารวม

สอบสวนกับพนักงานสอบสวน ณ ที่ทําการของพนักงานสอบสวน 

หรือขอใหพนักงานสอบสวนแจงความคืบหนาในการสอบสวนใหทราบ

เปนระยะ หรือขอใหตรวจสอบพยานหลักฐานหรือประเด็นใดเพิ่มเติม

เปนการเฉพาะ

การกําหนดใหพนักงานอัยการ “...ไปเขารวมการสอบสวน ณ 

ที่ทําการของพนักงานสอบสวน” ก็เพ� อความชัดเจนและไมใหเปน

ภาระแกผูเสียหาย ผูตองหา หรือพยาน หากจะตองพบพนักงาน

อัยการ

ในการสอบสวนรวมกันดังกลาว หรือในกรณีที่พนักงาน

สอบสวนเห็นวาควรไดรับคําปรึกษาแนะนําจากพนักงานอัยการ เม� อ

พนักงานอัยการเห็นสมควร ใหพนักงานอัยการปฏิบัติหนาที่รวมกับ

พนักงานสอบสวนเพ� อใหคําแนะนําหรือตรวจสอบพยานหลักฐาน

ตั้งแตชั้นเริ่มตนการสอบสวน โดยใหพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามคํา

แนะนําของพนักงานอัยการในเร� องที่เกี่ยวกับการสอบสวนคดีนั้น

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง� อนไข ที่อัยการ

สูงสุดและผูบัญชาการตํารวจแหงชาติรวมกันกําหนด

ในระหวางที่ยังมิไดมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง� อนไขดังกลาว ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการไปตามที่พนักงาน

อัยการแจงใหทราบเปนเร� องๆ ไป

ทั้งนี้ ในการแจงหรือติดตอประสานงานกันทั้งหมดตาม

กระบวนการใหมนี้ จะแจงหรือติดตอกันทางอิเล็กทรอนิกสก็ไดเพ� อให

เกิดความรวดเร็ว

น�าเสียดาย รางกฎหมายฉบับนี้เสมือนถูกทําแทงเสียกอนโดย

รัฐบาล

เสมือนถูกทําแทงโดยไมยอมสงเขาสูการพิจารณาของรัฐสภาใน

ฐานะรางกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศตามหนาที่

ถามวายังพอจะฟนคืนชีพไดมั้ย

ในทางทฤษฎีแลว - ฟนได

ถารัฐบาลเห็นเปนเร� องสําคัญ รีบสงเขารัฐสภา หรือใชวิธีการ

อ� น

สําหรับผม เห็นในภาพรวมวาหากรัฐบาลตัดสินใจปฏิรูป

ประเทศในเร� องสําคัญ เร� องใหญ เร� องที่สงผลสะเทือนเสมือนเปนหัว

รถจักรที่จะนําขบวนปฏิรูปดานอ� นใหเคล� อนตามไป โดยตัวของรัฐบาล 

หรือพูดงายๆ วาโดยตัวนายกรัฐมนตรีเองก็จะเปนงานยุทธศาสตร

ทางการเมืองที่สรางคุณคาใหตัวทานวาควรคูกับการอยูบริหาร

ประเทศจนครบวาระ ประชาชนที่ไดประโยชน โดยตรงจับตองได จะ

เปนผนังทองแดงกําแพงเหล็กใหทานสูกับสภาวะเสียงปริ่มน้ําในสภา

ผูแทนราษฎรไดสบายๆ แน� เร� องรางกฎหมายใหอัยการเขามารวม

สอบสวนนี่เปนเพียงตัวอยางหนึ่งเฉพาะที่เกี่ยวกับการตรากฎหมาย

เทานั้น ยังมีรางกฎหมายปฏิรูปอ� นที่เสมือนถูกทําแทงไปเงียบๆ หรือ

เร� องอ� นๆ ที่ทําได โดยใชอํานาจบริหารอีกพอสมควร

แตในทางปฏิบัติ - ขออนุญาตพูดดวยความสุภาพวาไมคาด

หวังครับ

หมายเหตุ : รางพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. 

… และรายงานตามมาตรา 77

http://web.krisdika.go.th/data/news/news13167.pdf

https://www.facebook.com/100001018909881/

posts/4932232650153983/

คํานูณ สิทธิสมาน

สมาชิกวุฒิสภา

ากสถานการณโรคโควิด-19 ที่ยังคงแพรระบาดและ

กลายพันธุอยางตอเน� อง กระทรวงสาธารณสุขไดมีนโย

บายฉีดวัคซีนกระตุนเข็มที่ 3 ใหแกประชาชนไทยในสูตร

ตางๆ โดยขณะที่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ใหแกประชาชน

ไปแลวกวา 21.1 ลานโดส พบวาหลายคนยังสงสัยวาวัคซีนกระตุน                                                                   

เข็มที่ 3 มีความจําเปนเพียงใด และควรเลือกวัคซีนกระตุนเข็ม

ที่ 3 อยางไร ในประเด็นนี้ นพ.วีรวัฒน มโนสุทธิ อายุรแพทย

โรคติดเชื้อ นายแพทยทรงคุณวุฒิและรองผูอํานวยการสถาบัน

บําราศนราดูร ไดใหคําแนะนําเพ� อสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ

ความสําคัญของวัคซีนปองกันโควิด-19 เข็มกระตุน และแนวทางการ

พิจารณาวัคซีนเข็มที่ 3 ที่เหมาะสม

ฉีดครบ 2 เข็ม…เพียงพอหรือไมในวันนี้?

การฉีดวัคซีนกระตุนเข็มที่ 3 มีความสําคัญอยางมากในการ

ชวยกระตุนภูมิคุมกันในรางกายใหสามารถปองกันการติดเชื้อ รวมถึง

ปองกันการเจ็บปวยรุนแรงที่ตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและ

การเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได ทั้งนี้จากการศึกษาพบวาการฉีด

วัคซีนปองกันโควิด-19 ครบจํานวน 2 เข็ม ระดับภูมิคุมกันจะลดลง

เม� อเวลาผานไป และในปจจุบันมีการระบาดของสายพันธุ โอมิครอน 

จึงจําเปนที่จะตองไดรับวัคซีนกระตุนเข็มที่ 3 เพ� อ

ใหรางกายสามารถปองกันการติดเชื้อไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงมี

มาตรการฉีดวัคซีนกระตุนเข็มที่ 3 เวนหางจากวัคซีน

เข็มที่ 2 เปนระยะเวลา 3-6 เดือน ใหแกประชาชน 

โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง ไดแก ผูสูงอายุ ผูมีโรคประจํา

ตัว และบุคลากรดานหนาของสังคม

เลือกวัคซีนกระตุนเข็ม 3...ควรพิจารณา

อยางไร?

สิ่งสําคัญคือความเขาใจที่ถูกตองระหวาง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีน 

ประสิทธิภาพของวัคซีน (Efficacy) คือผลการปองกัน

ของวัคซีนที่ทําการศึกษาในโครงการวิจัยที่มีการ

ควบคุมปจจัยตางๆ อยางเขมงวด ขณะที่ประสิทธิผล

ของวัคซีน (Effectiveness) เปนการดูผลการปองกัน

ของวัคซีนในชีวิตจริงที่มีการใชในประชากรในวงกวาง 

หากจะเปรียบเปรยใหเห็นภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพ

ของวัคซีนก็คือผลการเรียนของเราในรั้วโรงเรียน 

สวนประสิทธิผลก็คือผลการทํางานในชีวิตจริง ดังนั้น 

ประสิทธิผลของวัคซีนจึงเปนตัวสะทอนถึงผลของการ

ปองกันของวัคซีนในสถานการณจริงมากกวา และ

ควรเปนตัวชี้วัดประกอบการพิจารณาเลือกวัคซีน

ปองกันโควิด-19 ที่เหมาะสม

ระบบภูมิคุมกันที่ดี...ตองดูที่ ไหน?

นอกเหนือจากระบบภูมิคุมกันชนิดแอนติบอดี 

(Antibody) ที่คนสวนใหญคุนเคยกันดี  ในความเปน 

จริงยังมีระบบภูมิคุมกันอีกชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญ                                                         

ไมยิ่งหยอนไปกวากัน นั่นก็คือ “ระบบภูมิคุมกันชนิดทีเซลล (T-cells)” 

อันเปนเซลลชนิดหนึ่งที่อยูในระบบภูมิคุมกันชนิดจําเพาะเจาะจง ซึ่ง

มีคุณสมบัติสําคัญในการจดจําเชื้อโรคหรือไวรัสที่เขามาสูรางกาย

ไดในระยะเวลายาวนาน และสามารถตอบสนองตอเชื้อโรคตัว

เดิมในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดย T-cells มีหนา

ที่ชวยกําจัดเซลลที่ติดเชื้อในรางกาย และชวยกระตุนภูมิตานทาน 

อ� นๆ ในรางกายใหตอบสนองดีขึ้น จึงมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่ง

ในการลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิตไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ วัคซีนปองกันโควิด-19 เชน วัคซีนชนิด Viral 

Vector มีคุณสมบัติในการกระตุน T-cells ไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ยาวนานเปนเวลาหลายเดือน จึงสามารถชวยลดความรุนแรงของโรค

และอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไดเปนอยางดี

วัคซีนกระตุนเข็ม 3...จะมีผลขางเคียงอยางไร?

อาการขางเคียงจากการฉีดวัคซีนกระตุนเข็มที่ 3 นั้นพบไดนอย 

สวนใหญไมรุนแรง โดยเปนอาการที่มักหายไดเอง อาทิ ปวดบริเวณ

ที่ฉีด บวมแดง หรือมีไข เปนตน โดยหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ควรเฝา

ระวังสังเกตอาการตนเองจนครบ 30 นาที หากพบวามีอาการรุนแรง

ควรรีบพบแพทยทันที

วัคซีนกระตุนเข็ม 3 ในประเทศไทย...ตอบโจทย ไหมในวันนี้?

จากการศึกษาในชีวิตจริงหรือในสถานการณจริงทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ พบวาการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-

19 กระตุนเข็มที่ 3 ไมวาจะเปนชนิด mRNA หรือชนิด Viral 

Vector ก็ตาม สามารถชวยเพิ่มประสิทธิผลในการปองกันการติด

เชื้อ การเจ็บปวยหนักในระดับที่ตองเขาโรงพยาบาลและการเสีย

ชีวิตจากโรคโควิด-19 ไดสูง ในทุกสายพันธุที่มีการระบาด รวมถึง

สายพันธุ โอมิครอน จึงสรุปไดวามาตรการจัดสรรวัคซีนกระตุนเข็ม

ที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุขไทยตอบโจทยสถานการณการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 ในปจจุบัน ดังนั้นประชาชนทุกคนควร

ตองไดรับวัคซีนกระตุนเข็มที่ 3 เพ� อตอสูกับโรคโควิด-19 อยางมี

ประสิทธิผล

ตองฉีดวัคซีนเข็มกระตุนตลอดไปไหม?

ยังไมสามารถสรุปได ตองรอขอมูลการศึกษาเพิ่มเติม ทวา

แนวทางการฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 เข็มกระตุนในระยะยาวนั้นมี

ความเปนไปได. 

แอสตราเซนเนกา

คดีแตงโม
เปดรางกฎหมายใหอัยการรวมสอบสวนที่ถูกทําแทง!

วัคซีนกระตุนเข็ม 3 

จําเปนแคไหน เลือกจากอะไรบาง 

จ

แซมซายแซมซายแซมซาย

ก



ป็นเรื่องราวในวงการฟุตบอลไทย และโด่งดังไปจน                                    

ถึงขั้นสื่อกีฬาต่างประเทศนำาเสนอข่าว กรณีนักฟุต 

บอลของสโมสรฟุตบอลบางกอก เอฟซี ชักศอกใส่นัก

เตะคู่แข่งจากสโมสรฟุตบอล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จน

ล้มลงไปกอง ต้องเย็บถึง 24 เข็ม

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในศึก มังกรฟ้า ลีก รอบ

แชมเปียนส์ลีก 2021/22 โซนล่าง นัดแรก เมื่อ 13 มีนาคม 

ที่สนามมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

เป็นการแข่งขันกันระหว่างสโมสรฟุตบอลบางกอก

และสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ได้ตั๋วมา

เล่นรอบแชมเปียนส์ลีก เพื่อหาทีมที่ดีที่สุดเลื่อนชั้นไปเล่น

ไทยลีก 2 ในฤดูกาลหน้า

เกมผ่านไปจนช่วง

ท้ายเกมในนาทีที่ 90+5 

เจ้าบ้านสโมสรมหาวิทยา

ลัยนอร์ทกรุงเทพ นำาอยู่ 

3-0 เกิดจังหวะปะทะกัน

ในเกมเล็กน้อย ระหว่าง                                                

นายอิศเรศ น้อยใจบุญ ของ                                         

สโมสรฟุตบอลบางกอก เอฟซี                                                      

กับนายศุภสัณฑ์ เรืองศุภ 

นิมิต ผู้เล่นของสโมสรฟุต 

บอลมหาวิทยาลัยนอร์ท 

กรุงเทพ จากนั้นดูเหมือน

นายอิศเรศจะมีอารมณ์ เดิน

ปรี่เข้าไปหาจงใจสับศอกใส่นายศุภสัณฑ์ ทำาให้ผู้ตัดสินควัก

ใบแดงไล่ออกจากสนามทันที

ต่อมามีการแชร์คลิปวิดีโอพฤติกรรมของนายอิศเรศ

ในจังหวะดังกล่าว ทำาให้นายอิศเรศถูกโจมตีอย่างหนักว่า                                                                    

ไม่มีน้ำาใจนักกีฬา พร้อมทั้งเรียกร้องให้สมาคมฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยฯ แบนตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังถูกสโมสรยก 

เลิกสัญญาทันที

ส่วนอาการของนายศุภสัณฑ์เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  

แพทย์ต้องทำาการเย็บถึง 24 เข็มที่บริเวณปาก และพบว่า

มีกระดูกที่ใบหน้าร้าว ต้องพักราว 2 สัปดาห์ ขณะที่สโมสร

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพยังเตรียมจะดำาเนินการแจ้งความ

นายอิศเรศในข้อหาทำาร้ายร่างกายอีกด้วย

สำาหรับแข้งศอกโหดรายนี้ เป็นผู้เล่นในตำาแหน่งแบ็ก

ซ้าย อายุ 27 ปี เริ่มเล่นฟุตบอลกับโรงเรียนสวนกุหลาบ 

ปทุมธานี ก่อนจะย้ายไปเล่นให้สโมสรฟุตบอลอินทรี เพื่อน

ตำารวจ รุ่นเดียวกับนายปกรณ์ เปรมภักดิ์ กองกลางทีมชาติ

ไทยของสโมสรการท่าเรือ เอฟซี 

เป็นนักเตะสายพเนจร ย้ายทีมมาแล้วหลายสโมสร 

ทั้งยโสธร เอฟซี, เมืองกาญจน์ ยูไนเต็ด, ปลวกแดง ยูไน                                    

เต็ด, ลูกอีสานการบินไทย, โดม เอฟซี, อุตรดิตถ์ เอฟซี, 

นนทบุรี  ส.บุญมีฤทธิ์ ยูไนเต็ด, บ้านค่าย ยูไนเต็ด และ

บางกอก เอฟซีในไทยลีก 3

มีการไปขุดคุ้ยประวัติและพฤติกรรมของนายอิศเรศ 

ก่อนหน้านี้ พบว่ามีปัญหาในเรื่องของวินัยนอกสนาม จน

ต้องหยุดเล่นฟุตบอลไปเป็นปี ก่อนจะได้รับโอกาสลงเล่นอีก

ครั้งกับสโมสรฟุตบอลโดม เอฟซี.

ที่มาพระพักตร์เป็นมาดังนี้ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี คณบดีคณะ

จิตรกรรมและประติมากรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ปั้น

และออกแบบขึ้นใหม่ โดยกำาหนดให้หน้าตาออกทางจีนๆ จึง

เชิญ อาจารย์ทวี นันทขว้าง แห่งคณะจิตรกรรมคณะเดียวกัน

มาปรึกษา ทั้งนี้อาจารย์ศิลป์ว่า “ฉันนึกดูแล้วว่า หน้าตาพระ 

เจ้าตากสินจะต้องเหมือนนายกับนายจำารัส เกียรติก้อง บวก

กัน ฉันว่าอย่างนั้น นายต้องเป็นแบบให้ฉัน” 

อนึ่ง นายจำารัส เกียรติก้อง ก็คือ นักเขียนภาพเหมือน

ที่มีฝีมือสุดยอดของเมืองไทยรับราชการอยู่ในกรมศิลปากรนี่

แหละ มีบิดาเป็นเภสัชกร ชาวเยอรมัน แห่งห้างบี.กริม แอนโก  

จำากัด สรุปได้ว่า พระพักตร์ของพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราชท่ีวงเวียนใหญ่มาจากหน้าของ อาจารย์

ทวี นันทกว้าง บวกกับใบหน้านักเขียนภาพเหมือนชื่อ จำารัส 

เกียรติก้อง ซ่ึงท้ังสองท่านยืนยันเป็นแบบให้ อาจารย์ศิลป์ พีระ

ศรี ป้ันพระพักตร์พระเจ้ากรุงธนบุรีอยู่หลายวัน อีกเหตุหน่ึงท่ีว่า 

อาจารย์ศิลป์ เลือกหน้า อาจารย์ทวี เพราะเป็นคนลำาพูน มีเช้ือ

สายไทล้ือ รูปหน้าไทยปนจีน ส่วนใบหน้า อาจารย์จำารัส เป็นลูก

คร่ึงไทย-เยอรมัน มีลักษณะบึกบึน สมเป็นนักรบ บุคลิกเข้มแข็ง 

เฉียบขาด แม้ว่าพระบรมราชานุสาวรีย์ใช้เวลาสร้างถึง ๑๗ ปีกว่า                      

จะเสร็จ ถึงอย่างไร อาจารย์ศิลป์ ตอบข้อสงสัยผู้ค่อนขอดว่า 

“งานศิลปะทุกช้ินข้ึนอยู่กับความคิดเห็นของศิลปินเองและขอ                                                                                

เสริมว่า อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินต้องมีลักษณะวีรบุรุษ                                                                                

ไทย มิใช่จักรพรรดิโรมัน คิดว่าพระองค์กระทำาการเพื่อมนุษยธรรม

อย่างแท้จริงเพื่อกอบกู้อิสรภาพของชาติ”

ดังนั้น หูและหางจึงต้องชันชี้ย่อมสอดคล้องกับความตื่น

คะนองของสัตว์ ผู้ค่อนขอดก็ค่อนอีกว่า ม้ากำาลังตื่นคนยกหาง

ขึ้นก็จริง แต่ยกได้เฉพาะที่เป็นกระดูกเท่านั้น แต่ขนควรต้อง

ห้อยลงมา อาจารย์ศิลป์โต้อีกว่า “ทั้งหางและขนเป็นไปตาม

แรงเหวี่ยงจึงสัมพันธ์กัน” กล่าวโดยสรุปว่า คนมันจะติก็ติไป

เรื่อยเปื่อย แม้แต่ท่าทางการยกขาของม้า แม้การชูดาบก็ว่า 

เป็นการชักดาบไปโน่น น่าเศร้าจริงๆ.

อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ ไทย

 

ขอบคุณสำ�หรับเกร็ดประวัติศ�สตร์ที่น่�สนใจครับ  พระ 

บรมร�ช�นุส�วรีย์นี้ รัฐบ�ลในขณะนั้นได้ให้ประช�ชนออกเงิน                                                                                

5บทความ

ายป่วงซิครับ 

อันโตนีโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชา 

ชาติ (ยูเอ็น) ออกมาเตือนว่า มีความเป็นไปได้ที่

ความขัดแย้งในสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย จะขยาย

ตัวกลายไปเป็นความขัดแย้งด้วยอาวุธนิวเคลียร์ตามมา

“โอก�สของคว�มขัดแย้งท�งนิวเคลียร์ ซึ่งครั้งหนึ่ง

เป็นส่ิงท่ีเร�ไม่เคยคิด ขณะน้ีกลับม�อยู่ในขอบเขตของคว�ม

เป็นไปได้แล้ว”

ที่มาของเรื่องคือ เลขาฯ ยูเอ็น อ้างถึงการที่รัสเซียสั่ง

ยกระดับการแจ้งเตือนกองกำาลังนิวเคลียร์ในประเทศ ว่าเป็น

พัฒนาการที่น่าหวาดกลัว

แต่เลขาฯ ยูเอ็นก็พูดไม่ชัดว่าใครจะใช้ อาวุธนิวเคลียร์ 

กับใคร 

ท่ีแน่ๆ รัสเซียไม่จำาเป็นต้องใช้ระเบิดนิวเคลียร์กับยูเครน 

เพราะยูเครนไม่มีระเบิดนิวเคลียร์ไว้ตอบโต้แม้แต่ลูกเดียว 

สงครามนิวเคลียร์ จะเกิดได้กรณีเดียวคือ นาโต  อเม 

ริกา เปิดสงครามเต็มรูปแบบกับรัสเซีย 

ใครกดปุ่มก่อนใช่ว่าจะได้เปรียบ เพราะยิงสวนกันเมื่อ

ไหร่ หายนะทั้งคู่

มนุษย์ทั่วโลกก็จะดำาดิ่งสู่ความตายไปด้วย

ข้อมูลในปี ๒๐๑๒ พบว่ารัสเซียอาจมีหัวรบนิวเคลียร์

ในครอบครองมากที่สุดคือ ๖,๒๕๗ ลูก 

รองลงมา อเมริกา มีประมาณ ๕,๕๕๐ ลูก 

จีน ประมาณ ๓๕๐ ลูก

ฝรั่งเศส ๓๐๐ ลูก 

อังกฤษ ๒๑๕ ลูก 

ปากีสถาน ๑๐๐-๑๒๐ ลูก 

อินเดีย ๙๐-๑๐๐ ลูก 

อิสราเอล ๘๐ ลูก 

เกาหลีเหนือ น้อยกว่า ๑๐ ลูก

บทเรียนจากการใช้ระเบิดนิวเคลียร์คือ ฮิโรชิมา นางา

ซากิ ในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชาวญี่ปุ่นตายไปถึง ๔ แสนคน

สงครามนิวเคลียร์???

ที่ฮิโรชิมา ๒๕๘,๓๑๐ คน 

และนางาซากิ ๑๔๕,๙๘๔ คน

นำามาสู่ทฤษฎีที่ว่า หากไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แล้ว  สงคราม 

โลกครั้งใหม่จะปะทุได้ง่ายขึ้น

อีกความหมายหนึ่งก็คือ การมีอาวุธนิวเคลียร์ คือการ

ป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๓ 

แต่วันนี้ เลขาฯ ยูเอ็น เห็นต่าง 

และพูดในทำานอง รัสเซีย เป็นฝ่ายเริ่ม 

โลกมีสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ 

เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ มีผลผูกพันทางกฎหมาย 

ห้ามพัฒนา ทดลอง ผลิต จัดเก็บในคลัง ติดตั้ง  ถ่ายโอน ใช้ 

หรือขู่ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ 

ปัจจุบันมีประเทศที่ร่วมให้สัตยาบันในสนธิสัญญาดัง                                           

กล่าวจำานวน ๕๙ ประเทศด้วยกัน ได้แก่ แอนติกาและบาร์ 

บูดา, ออสเตรีย, บังกลาเทศ, เบลีซ, เบนิน, โบลิเวีย, บอต

สวานา, กัมพูชา, ชิลี, คอโมรอส, หมู่เกาะคุก, คอสตาริกา, 

คิวบา, โดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, ฟิจิ, แกมเบีย, 

กินี-บิสเซา, กายอานา, นครรัฐวาติกัน,  ฮอนดูรัส, ไอร์แลนด์, 

จาเมกา, คาซัคสถาน, คิริบาตี, ลาว, เลโซโท, มาเลเซีย, มัลดีฟส์,                                                                        

มอลตา, เม็กซิโก, มองโกเลีย, นามิเบีย, นาอูรู, นิวซีแลนด์, 

นิการากัว, ไนจีเรีย, นีอูเอ, ปาเลา, ปาเลสไตน์, ปานามา, 

ปารากวัย, เปรู, ฟิลิปปินส์, เซนต์คิตส์และเนวิส, เซนต์ลูเซีย, 

เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ซามัว, ซานมารีโน, เซเชลส์, 

แอฟริกาใต้, ไทย, ตรินิแดดและโตเบโก, ตูวาลู, อุรุกวัย, วานู

อาตู,  เวเนซุเอลา, เวียดนาม

แต่...ประเทศที่ร่วมให้สัตยาบัน ไม่มีประเทศไหนครอบ

ครองระเบิดนิวเคลียร์สักลูก

ยังมีสนธิสัญญาอีกฉบับ คือ สนธิสัญญาห้ามการแพร่ขยาย

ของอาวุธนิวเคลียร์ the Non-Proliferation Treaty  (NPT) 

วัตถุประสงค์คือ ไม่ส่งต่อความรู้เรื่องนิวเคลียร์ให้รัฐอื่น 

สนับสนุนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศท่ีมีนิวเคลียร์

ในครอบครอง 

และสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ 

สนธิสัญญาท่ีว่าน้ีมีรัฐผู้ลงนามมากถึง ๑๘๙ ประเทศ  รวม

ทั้งบรรดาประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองด้วย 

มีประเด็นน่าสนใจคือ ในปี ๒๕๓๙ ศาลยุติธรรมระหว่าง

ประเทศ (ICJ) ได้ให้ความเห็นในเรื่องความชอบธรรมในการ

ใช้อาวุธนิวเคลียร์ไว้ว่า การใช้หรือขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อการ

รุกรานเป็นการขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ปรับใช้ในการ

ขัดกันทางอาวุธ 

และหลักการของกฎหมายมนุษยธรรม 

แต่หากการใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้นเป็นการตอบโต้ซึ่งไป

ตามหลักการกฎหมายมนุษยธรรม และไม่ขัดกับข้อผูกมัดทาง

สนธิสัญญาระหว่างประเทศของรัฐ

และอาจไม่ถือว่าขัดกับหลักกฎหมาย

สรุปคือใครยิงก่อนผิด 

ใครตอบโต้ไม่ผิด 

แต่ฉิบหายทั้งคู่

ทีน้ีไปดูข้อเท็จจริง ก่อนน้ี ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน    

ส่ังการให้กองกำาลังป้องปรามด้วยอาวุธนิวเคลียร์  เตรียมพร้อม

ในระดับสูงสุด  

เมื่อเริ่มสงคราม ปูติน ประเมินว่า รัสเซีย อาจถูกโจมตี

ด้วยระเบิดนิวเคลียร์ 

จึงสั่งเตรียมพร้อม 

อีกด้านหนึ่ง รัสเซีย เริ่มยิงจรวดถล่มศูนย์ปฏิบัติการ

ทางทหาร ในเมืองลวิฟ ทางตะวันตกของยูเครน ห่างจาก

พรมแดนของโปแลนด์ไม่ถึง ๒๕ กิโลเมตร เพื่อสกัดการลำา 

เลียงอาวุธจากโปแลนด์เข้ายูเครน 

ปฏิกิริยาจาก อเมริกาคือ พร้อมปกป้อง “ทุกตาราง

นิ้ว” ของชาติสมาชิกนาโต

ขณะที่ ปูติน เตือนชัดเจนไปแล้วเช่นกัน ประเทศไหน

ส่งอาวุธให้ยูเครน ประเทศนั้นคือศัตรูของรัสเซีย 

ทั้งหมดนี้อาจมองได้ว่า เป็นเพียงลีลา หวังผลด้าน

จิตวิทยา มากกว่าที่จะขยายพื้นที่สงครามกันจริงๆ  

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ยังแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่

จะเกิดสงครามนิวเคลียร์ 

พิจารณาจาก ประธานาธิบดีเซเลนสกี ของยูเครน  

กระตุ้น นาโต ใช้มาตรการปิดน่านฟ้าเหนือยูเครน มาหลาย

รอบ 

นาโต เฉย! 

การที่น่านฟ้ายูเครนเปิด รัสเซีย ยังสามารถส่งเครื่อง

บินรบ เข้าไปปฏิบัติการในยูเครนได้ 

เมื่อไหร่ก็ตามที่ นาโต สั่งปิด ก็หมายความว่า นาโต 

เข้าสู่สมรภูมิรบทางอากาศกับรัสเซียโดยตรง นั่นเป็นเหตุให้ 

นาโต เมินเฉยเรื่องนี้ 

สรุปก็คือ นาโต ไม่พร้อมจะรบกับรัสเซีย เพราะผล 

กระทบทางเศรษฐกิจที่จะตามมานั้น เป็นเรื่องที่ไม่อาจรับได้ 

นาโต ทำาได้เพียง ส่งเงิน และอาวุธแก่ยูเครน  

จำากัดพื้นที่สงครามไว้เฉพาะในยูเครน 

ต่อให้รัสเซียยิงจรวดหลงไปตกในแผ่นดินโปแลนด์ 

ส่ิงท่ีจะตามมาคือ นาโต ไม่เปิดฉากยิงสวนกลับแน่นอน 

แต่จะเป็นการเจรจา

ฉะนั้น เรื่องสงครามนิวเคลียร์เลิกพูดถึง 

ยากที่จะเกิด.

อย่าคบคนพาล

สมเด็จพระวันรัต

แห่งวัด บวรฯ สอนว่า

อย่าคบคนพาลนำาพา

ปล่อยตัว ชั่วช้า น่าชัง

คนพาล ในเรา นี่แหละ

ข้องแวะอบายมุขทุกขัง

ปล่อยให้ กิเลส รกรุงรัง

ทุกครั้งบำาเพ็ญเป็นพาล

(ร่วมค�รวะในธรรมท่�นผู้จ�กไป)

ท่ีมาหน้าตาพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอย่างไร?

เรียน บรรณาธิการอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

ขออ้างหนังสือ “ตามรอยสุนทรภู่ไปภูเขาทอง” เขียน

โดย อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ พูดถึง อ.เอนก นาวิกมูล นักค้นคว้า

หนังสือประวัติศาสตร์ เท่าท่ีผ่านมาไม่ปรากฏว่าพบภาพวังหลัง

แม้แต่ภาพเดียว เช่นเดียวกันก็ไม่ปรากฏภาพถ่ายของสุนทรภู่

เลยสักภาพ ท้ังท่ีการถ่ายรูปเข้าสู่เมืองไทยราวปี พ.ศ.๒๓๘๘ 

ก่อนสุนทรภู่เสียชีวิตถึง ๑๐ ปี จึงน่าสังเกตว่าจะมีชาวต่างชาติ

ท่ีเข้ามาในเมืองไทยช่วงน้ัน ได้ถ่ายภาพสุนทรภู่เก็บไว้บ้างหรือ

ไม่  แม้เกร็ดประวัติและข้อมูลน่าคิดท่ีเก่ียวกับสุนทรภู่มิเคยเสื่อม

คลายมนตร์ขลังแม้แต่น้อย ย่ิงนับเวลาล่วงเลยไปย่ิงมีนักวิชาการ

หลากหลายสาขาร่วมถกเถียง วิเคราะห์ ตีความ  มองต่างมุม ใน

เชิงสร้างสรรค์อยู่เสมอ เสมือนหน่ึงว่าสุนทรภู่เป็นเพชรน้ำาเอก 

ใครเห็นก็อยากแสดงฝีมือเจียระไน โดยการศึกษาอย่างถ่องแท้ 

ลุ่มลึก เฉียบคม จับประเด็นใหม่ข้ึนมาเสวนากัน แม้สุนทรภู่

ลาจากโลกน้ีกว่า ๑๖๐ ปีแล้ว ผลงานต่างๆ ยังอยู่ยงคงกระพัน 

อมตะอยู่ในใจอารยชนท่ัวโลกตราบนานเท่านาน ก็ตาม

สรุปคือ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ในปี พ.ศ.๒๓๘๘ กล้อง

ถ่ายรูปยังไม่แพร่หลาย มีใช้กันในหมู่ราชสำานักและราชนิกุล

เท่านั้น อนึ่ง ข้อมูลที่มาหน้าตาพระเจ้าตากสินมหาราชเป็น

อย่างไรนั้น ผู้เขียน (อ.สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ) ขอนำาข้อมูลจาก 

“โรม บุนนาค” กับ “เชาวน์ รูปเทวินทร์” ตลอดทั้ง ดร.ไตร

สิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ

เขียนหนังสือ “ประชาธิปไตยในประเทศไทย” กับ “คัมภีร์ผู้นำา

ประเทศไทย” มาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้... 

เบื้องหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช ที่วงเวียนใหญ่ จ.ธนบุรี นั้นเล่ากันว่ามีเบื้องหลังมาก 

มาย เรื่องนี้มีความจริงว่า ส.ส.ของจังหวัดธนบุรี ชื่อ นายทอง

อยู่ พุฒพัฒน์ เป็นผู้เสนอเรื่องให้สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๗ 

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔  มิถุนายน ๒๔๗๕ แต่เกรง

มีบางฝ่ายหาเรื่องกระทบกระเทือนฝ่ายนิยมราชวงศ์จักรี จึง

ดองเรื่องเอาไว้นมนาน  แม้จะมีการเปิดรับบริจาคเงินและลง

ประชามติเลือกแบบที่จะสร้างแล้ว 

ต่อมา “จอมพล ป. พิบูลสงคราม” เจอเหตุการณ์

สำาคัญยิ่งในชีวิตคือ ถูกถล่มด้วยระเบิดและถูกกราดด้วยปืนกล 

ขณะว่ายน้ำาหนีแบบซมซาน เข้าไปกราบพระบรมรูปสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช ในพระราชวังเดิม เมื่อรอดชีวิตมาได้

จึงบัญชาให้กรมศิลปากร โดย หลวงวิจิตรวาทการ เป็นอธิบดี

ในขณะนั้นสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ทันที โดยไม่ต้องสนใจ

แบบก่อสร้างที่รอประชามติ แต่ก็มีเรื่องค่อนขอดว่า “หางม้า

และขาม้าไยช้ีตรงออกไปท้ังท่ีม้าไม่ได้ว่ิงสักหน่อย”  น่ีคือ พวก

นิยมเจ้าสายราชวงศ์จักรีว่าไว้จึงนำามาเป็นอุทาหรณ์ และมีเรื่อง

นักเตะศอกโหด

บริจ�คสร้�ง และเปิดโอก�สให้ได้ออกเสียงเลือกแบบด้วย เสียง

ส่วนใหญ่เลือกแบบที่เห็นในปัจจุบัน.

   * สักวา “สาธุ” บรรลุศีล

ฝรั่ง,แขก,ไทย,จีน ยินครบเครื่อง

ถวายข้าวประเคนสงฆ์คงประเทือง

ชนลือเลื่องเรืองนามตามเป็นจริง

สงฆ์บางรูปจุ๊บยันต์กันพ่ายแพ้

เห็นธาตุแท้หาเงินเพลิดเพลินยิ่ง

กิจของสงฆ์หรือเปล่า? เราประวิง

พัดยศสิงโลกธรรม “ระยำา” เอย.

 ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

 ประธาน ฤทธิลี/อดีต ผอ.เรือนจำาบางขวาง จ.นนทบุรี

   * สักวา “อาการ” ขั้นวิกฤติ

เทวฤทธิ์ช่วยไม่ได้ในกุศล

ขณะมีชีวิตอยู่ทำาผู้คน

ให้ร้อนรนทุกหย่อมหญ้าประดาตาย

กรรมเวรใครใครก่อก็คนนั้น

ปัจจุบันเห็นผลบนกฎหมาย

โง่แล้วอวดฉลาดทาสความอาย

ยิ่งนับวันแพร่ขยาย “ขายหน้า” เอย.

 ผศ.ดร.วาสนา บุญสม/ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

   * สักวา “หนังสือนี้” ไร้ที่เลว

แม้ยืนอ่านบนปากเหวมิเหลวไหล

เกียรติประวัติชัดเจนเป็นคนไทย

สร้างความดีฝากไว้ในแผ่นดิน

อ่านได้สองสามหน้าอาเจียนอ้วก

มองแง่บวกอย่างไรให้ติฉิน

ช่างยกยอปอปั้นขั้นพระอินทร์

ผู้ตายยินลุกตื่น “หน้ามึน” เอย.

ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เนติบัณฑิตยสภา จ.นนทบุรี

   * สักวา “รับหนังสือ” สื่องานศพ

ผู้ตายน่าเคารพนบนอบไหว้

เกียรติประวัติชัดมิติศิวิไลซ์

ความจริงไซร้ชั่วช้าแสนสามานย์

เมืองไทยเป็นเมืองพุทธพูดแต่ปาก

ไม่กระดากเลยหนอต่อคำาหวาน

ก่อนหน้านี้ประกาศดังกังสดาล

สมเพชแทนลูกหลาน “เลิกอ่าน” เอย.

 สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.

อิศเรศ น้อยใจบุญ

ว

เ



ารดำาเนินงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 นั้น ใน

ปัจจุบันอาจจะเห็นช่องทางที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อเทียบ

กับช่วงแรกๆ ที่เกิดการแพร่ระบาด เนื่องจากคนใน

สังคมยังมีความหวาดกลัว รวมถึงยังรับมือไม่ถูกกับเชื้อไวรัส

ดังกล่าว ทำาให้ทุกอย่างหยุดชะงักลงไป แต่ในทุกวันนี้ผ่านมา

แล้วกว่า 2 ปี จึงเป็นเรื่องที่เกิดความเคยชินและมีการปรับตัว

มาอย่างต่อเนื่อง ทำาให้กลายเป็นการใช้ชีวิตวิถีใหม่ที่ โฟกัสมา

ที่การดูแลและรักษาตัวเองมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน ด้านเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มที่จะเติบโต

ท่ามกลางความยากลำาบากนี้ ได้แล้วจากการประเมินของ

หลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าปัจจุบันยังมีปัจจัยลบอื่นๆ 

เข้ามาฉุดรั้งอยู่บ้าง แต่หลายฝ่ายก็ยังมองว่ายังมีแนวโน้มที่ดู

จะสดใสกว่าเดิม ซึ่งภาคการดำาเนินธุรกิจเองก็เริ่มเข้าใจตลาด

และความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นจากการทำาการวิเคราะห์

และศึกษาผ่านเวลามาขนาดนี้ แต่เชื่อว่าแม้จะมีการปรับตัวที่

เพิ่มขึ้นแล้วในกลุ่มธุรกิจก็ยังมีปัญหาและผลกระทบมาอย่างต่อ

เนื่อง

เนื่องจากไม่ ใช่ทุกคนจะสามารถแบกรับต้นทุนหรือ

ภาระที่ถาโถมเข้ามาได้ในช่วงแรก ด้วยเหตุนี้ กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม จึงได้ดำาเนินมาตรการ “พร้อมสู้ อยู่

ได้ ไปรอด” ภายใต้นโยบายโควิด 2.0 ช่วยเหลือผู้ประกอบการ

และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ยกระดับกระบวนการผลิตและ

เพิ่มมูลค่าสินค้า ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งพร้อม

รองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้ประกอบการ ด้วย

เครื่องจักรกลกว่า 50 ประเภท โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมใน

แต่ละพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เช่น เกษตรแปรรูป อาหาร และ

สมุนไพร

ด้วยโครงการนี้เอง จึงน่าจะเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถดูแล

และพยุงกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอี รายย่อย หรือ

กลุ่มไมโครเอสเอ็มอีที่น่าเป็นห่วงที่สุดให้สามารถแก้ไขปัญหา

และจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ตามแผนของนโยบายโค

วิด 2.0 จะผลักดันให้ศูนย์ ITC ทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ เร่ง

ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการยกระดับกระบวนการผลิตและ

เพิ่มมูลค่าสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของ

แต่ละพื้นที่ ให้สามารถประยุกต์ใช้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย 

นำาเทคนิคหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปสร้างความแปลกใหม่น่า

สนใจให้กับสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน

ปัจจุบัน

ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้

กล่าวว่า ดีพร้อมได้เห็นการปรับตัวของผู้ประกอบการทั้งในเขต

กรุงเทพฯ ปริมณฑล และในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนมาก

ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลถือว่ามีทิศทาง

การผลิตสินค้า-บริการใหม่ๆ ท่ีสอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ของประเทศ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าไลฟ์สไตล์ 

สินค้าแฟชั่น ตลอดจนการเข้ามารับคำาปรึกษาเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ

สตาร์ทอัปของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งที่อยู่ในระหว่าง

กระบวนการพัฒนาและที่ต่อยอดมูลค่าทางธุรกิจได้สำาเร็จ

ส่วนในระดับภูมิภาค กลุ่มที่เข้ามาขอรับคำาปรึกษาและ                                                                             

พัฒนาธุรกิจจะมีท้ังผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน 

โดยผู้ประกอบการในภาคเหนือมักจะเป็นเวชภัณฑ์และผลิต 

ภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น การนำาใบชามาพัฒนาเป็นน้ำายาบ้วน

ปาก การต่อยอดผลผลิตจากการเลี้ยงผึ้ง การแปรรูปสมุนไพร

ต่างๆ อาทิ การนำากระชายสดมาทำาการแปรรูปเป็นกระชาย

ผงโดยการอบแห้งด้วยเครื่องอบลมร้อน และบดให้เป็นผงด้วย

เครื่องบด เป็นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระชายผงที่สามารถ

นำาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ขณะเดียวกัน

ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างมี

ความเด่นชัดในเชิงการพัฒนาวัตถุดิบจากท้องถิ่น เช่น การ

แปรรูปแมลง หอยเชอรี่ ผลิตภัณฑ์น้ำาปลาร้า การต่อยอดสินค้า

จากการเลี้ยงไหม และการพัฒนากระบวนการผลิตข้าว ส่วนผู้

ประกอบการในภาคใต้จะมีความคล้ายคลึงกับภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ คือ เน้นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นหลัก เช่น การเพิ่ม

มูลค่าให้กับน้ำายางพารา ผลผลิตจากปาล์มน้ำามัน รวมไปถึงการ 

แปรรูปอาหารทะเล

และด้วยความพร้อมของศูนย์พัฒนาฯ ทั้ง 13 แห่ง

ทั่วประเทศ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการพัฒนา

กระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบต่างๆ ที่ช่วย

ลดต้นทุน เพื่อให้สามารถทำาการตลาดได้ง่ายและตรงกับกลุ่ม

เป้าหมาย ท่ามกลางสถานการณ์ยากลำาบากที่อาจจะส่งผลต่อ

เนื่องไปในอนาคตได้แน่นอน.

 กษ์งามยามดี เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ท่า

อากาศยานเบตง จ.ยะลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานร่วมเดินทางในเที่ยวบิน

ปฐมฤกษ์ สายการบินนกแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ-เบตง เที่ยว

บินพาณิชย์เท่ียวบินแรกท่ีเดินทางมา “สนามบินเบตง” ท่าอากาศ                                                                                      

ยานแห่งใหม่ล่าสุดซ่ึงอยู่ใต้สุดแดนสยาม งานน้ีกระทรวงคมนาคม

ขนทัพผู้บริหารมาเพียบ พอชาว

แชตหันไปพบกับ อธิรัฐ รัตนเศรษฐ  

รมช.คมนาคม ก็ได้สอบถามถึงการ

ร่วมเดินทางมาสนามบินเบตงใน

ครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง ท่าน รมช.

คมนาคมให้คำาตอบว่าเป็นการเดิน

ทางที่ดี ระหว่างที่นั่งเครื่องบินมา

ก็เผลอหลับไป แต่ก็ยังโชคดีทันได้

เห็นความสวยงามของวิวทิวทัศน์

ในระหว่างที่เดินทางมาถึงสนาม

บินในครั้งนี้.
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พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด

เผลอหลับ

เศรษฐกิจ

ฤ

ก

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

อธิรัฐ รัตนเศรษฐ  

พิษสงครามดันราคาเหล็กพุ่ง
จ่อขยับเพิ่ม20%ลุ้นลากยาวถึงQ3/65

ไทยโพสต์ • เอกชนจับตาสงครามรัสเซีย-ยูเครนหนุนราคาเหล็กพุ่ง ชี้

หากยังยืดเยื้ออาจกระทบอุตสาหกรรมเหล็กยาวถึงไตรมาสที่ 3 ลุ้นไทย

ใช้เหล็กปีนี้ โตทะลุ 5%

นายนาวา จันทนสุรคน 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สห                                                   

วิริยาสตีลอินดัสตรี จำากัด (มหา 

ชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยถึง                                               

ภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กในปี                                                 

2564 ว่า ประเทศไทยมีการบริโภค

สินค้าเหล็กสำาเร็จรูปท้ังหมด 18.64 

ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ทั้งนี้

จึงคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะมี

การบริโภคสินค้าเหล็กอยู่ที่ 19.6 

ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 5% โดย

มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยาย

ตัวของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 

เช่น การก่อสร้าง โดยเฉพาะโครง                                                 

สร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมถึง                                                  

การส่งเสริมอุตสาหกรรมในประ                                                    

เทศ แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่ต้องติด                                                  

ตามอย่างใกล้ชิด อาทิ สถานการณ์

เศรษฐกิจโลก รวมถึงผลกระทบ

ของสงครามระหว่างรัสเซียและ

ยูเครน

“ต้องยอมรับว่าสงคราม

รัสเซียและยูเครนมีผลกระทบทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมกับอุตสาห             

กรรมเหล็ก เนื่องจากท้ังสองประ               

เทศถือเป็นประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบ

ต้นน้ำ าของอุตสาหกรรมเหล็ ก 

ปัจจุบันไม่สามารถผลิตและส่งออก

วัตถุดิบเหล่าน้ันได้ ทำาให้ราคาเหล็ก

ในกลุ่มประเทศยุโรปเพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่องจากปัญหาขาดแคลน

ในปัจจุบัน ผู้ผลิตในประเทศต่างๆ 

มีความต้องการที่จะส่งเหล็กไป

ขายในพื้นที่นั้นเพิ่มขึ้น ขณะที่ประ 

เทศไทยเองก็อาจจะได้รับผลกระ

ทบเป็นโดมิโนตามมา เนื่องจากยัง

มีสัดส่วนการนำาเข้าเหล็กจากทั้ง

สองประเทศนี้ประมาณ 0.8-1.8% 

ทั้งนี้มองว่าหากปัญหาสงครามยัง

ยืดเยื้อและรุนแรงเพิ่มขึ้น อาจจะ

ส่งผลกระทบมายังราคาและความ

ขาดแคลนที่เพิ่มขึ้นไปถึงไตรมาสที่ 

3 ของปีนี้” นายนาวากล่าว

นายนาวากล่าวว่า เพื่อ

พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทยอย่าง

ยั่งยืน ภาครัฐควรเร่งดำาเนินการ

ตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก 

4.0 ซึ่งเป็นแผนที่กลุ่มอุตสาหกรรม

เหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประ 

เทศไทย ร่วมกับกลุ่ม 7 สมาคม

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก                                               

ไทย โดยมีสถาบันเหล็กและเหล็ก 

กล้าแห่งประเทศไทยเป็นที่ปรึกษา 

ได้ยื่นต่อกระทรวงอุตสาหกรรม 

และได้มีการนำาเสนอแผนต่อคณะ                                                     

ทำางานศึกษาแนวทางในการพัฒนา

อุตสาหกรรมเหล็กไทยอย่างยั่งยืน

และการที่ยูเครนสามารถต้านทานจนทำาให้กองทัพรัสเซียไม่

สามารถยึดเมืองได้ง่ายๆ จึงมองกันว่ารัสเซียอาจจะถอดใจในท้าย

ที่สุด ซึ่งดูจะเป็นการคาดหวังมากเกินไปเพราะคิดว่ารัสเซียคงถอย

ไม่ได้ ยิ่งการเจรจาไม่สามารถหาข้อยุติกันได้ ต่างฝ่ายต่างมีข้อแม้

และเงื่อนไขที่ฝ่ายตรงกันข้ามรับไม่ได้ จึงคิดว่าสงครามจะยังคงมี

ต่อไป แต่ที่ควรคิดคือ ทางรัสเซียคงจะต้องเร่งทำาสงครามให้จบลง 

จึงเชื่อว่าจะมีการโหมกำาลังและอาวุธใส่ยูเครนในระยะต่อไป คน

รับเคราะห์ก็คงไม่หนีจากชาวยูเครน เพราะทางซีกตะวันตกมีแต่

จะใช้มาตรการคว่ำาบาตร ซึ่งทางรัสเซียก็คงจะต้องทนรับผลกระ

ทบไปอีกระยะยาวจนกว่าผลสงครามจะจบลง ทำาให้กรณีสงคราม

ดูจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่น่าวิตกมาก

ขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องโรคโควิด-19 ที่ยังระบาดไปทั่วโลก

เหมือนเดิมแม้จะมีการฉีดวัคซีนกันมากแล้ว แต่เมื่อยังมีการรายงาน

จำานวนผู้ติดเชื้อมากในแต่ละวัน รวมทั้งยังมีจำานวนผู้เสียชีวิตค่อน

ข้างมาก ทำาให้ยังคงเกิดความวิตกกลัวจะต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์

กันอีก ทั้ง 2 ปัจจัยล้วนจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจและการเงิน 

ทำาให้นักลงทุนเกิดความวิตกสูง วานนี้ (15 มี.ค.65) กองทุนยังขาย

มากถึง 1,414.35 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนต่างชาติที่ขายออก 954.98 

ล้านบาท มองเป็นแค่การขายเพื่อลดความเสี่ยงในการเก็งกำาไรสั้นๆ 

คงกลัวเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยสูงเกินคาด แต่คิดว่าเฟดคงจะขึ้น

ดอกเบี้ยไม่มาก น่าจะอยู่ที่ระดับ 0.25% จึงอยู่ในกรอบที่เคยคิดกัน 

ส่วนตลาดหุ้นไทยยังคงมีบรรยากาศการเล่นเก็งกำาไรตามปกติ

โดยกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างยังน่ามองที่ 

TASCO, SCC และ SKN กลุ่มธนาคารเมื่อราคามีการอ่อน

ตัวลงก็ เป็นจั งหวะใน

การลงทุน ไม่ว่าจะเป็น 

BBL, KBANK และ 

KKP กลุ่มพลังงานราคา

น้ำ ามันลดลงแต่ ยั งคง

อยู่ระดับสูง ธุรกิจจึงมี

กำาไรดี น่ามองที่ CKP, 

EA และ LANNA กลุ่ม

อาหาร น่ามองที่ CPI, 

CFRESH และ NRF 

หุ้ นรายตั วที่ น่ ามองมี                                    

CWT, CSS และ AMANAH 

เป็นต้น

ตลาดปรับฐานอ่อน

ตัว ยังมองเป็นจังหวะใน

การเข้าเลือกลงทุน.

กองทุนยังตื่นตระหนก

ทั้งสงครามและโควิด

ตลาดหุ้นยังคงผันผวนมากเมื่อมีการขายหุ้นพร้อมกันในหมู่

นักลงทุนรายใหญ่ ที่เด่นสุดคือทางกองทุน ที่ยังขายหุ้นออกมาก

ในแต่ละวัน หากถามหาเหตุที่ทำาให้เกิดอาการตื่นตระหนกก็คงไม่

หนีไปจากปัจจัยเสี่ยงใหญ่ๆ 2 ปัจจัย คือ จากเหตุสงครามรัสเซีย

กับยูเครน ซึ่งดูเหมือนสงครามจะต้องยืดเยื้อต่อไป เนื่องจากทาง

ยูเครนไม่ยอมถอย ยังคงพยายามปลุกระดมประชาชนให้สู้ต่อไป 

ในขณะที่ทางรัสเซียก็คงถอยไม่ได้เช่นกัน เพราะรุกมาลึกอย่างนี้

แล้วจะถอยหรือถอนตัวออกง่ายๆ คงไม่ได้ เพราะยังไม่ได้ผลตาม

ที่ต้องการ คือการให้ยูเครนเป็นกลางเพื่อให้รัสเซียวางใจนอนตา

หลับว่าจะไม่ถูกทางสหรัฐและนาโตจ้องเล่นงาน

เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา รวมถึงแผน

เร่งด่วนที่ควรเร่งดำาเนินการ เช่น 

การควบคุมการตั้งโรงงานสินค้า

เหล็กบางประเภทที่ปัจจุบันมีกำาลัง

การผลิตล้นเหลือ และมีอัตราการ

ใช้กำาลังการผลิตต่ำา เช่นเดียวกับที่

รัฐบาลได้ควบคุมห้ามตั้งห้ามขยาย

โรงงานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

หรือเหล็กแท่งเล็กสำาหรับเหล็กเส้น

เสริมคอนกรีต.

นาวา จันทนสุรคน

ตลท.ออกเกณฑ์ LiVEx หนุนเอสเอ็มอี

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงาน

ผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิด

เผยว่า ตลท.ออกเกณฑ์การจดทะเบียนและการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เพื่อธุรกิจ 

SMEs และ Startups ที่ต้องการเติบโตแต่ยังขาดโอกาสต่อ 

ยอดธุรกิจ ได้เข้ามาสร้างการเติบโตและก้าวไปสู่เส้นทางตลาด

ทุน ภายใต้เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ให้ธุรกิจสามารถสร้างการ

เติบโตยกระดับไปจนถึงการเข้าจดทะเบียนใน SET และ mai มี

ผลบังคับใช้ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

เปิดทางเอกชนลงทุนพัฒนาท่าเรือเกาะสมุย

นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำานวยการกองวิศวกรรม กรม

เจ้าท่า (จท.) เปิดเผยว่าได้จัดสัมมนาโครงการศึกษาและวิเคราะห์

การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือ

สำาราญขนาดใหญ่ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อประเมินความสนใจ

ของภาคเอกชน ซึ่งการพัฒนาท่าเรือดังกล่าวนั้นจะเปิดให้เอกชนร่วม

ลงทุนโครงการในรูปแบบ PPP Net Cost เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสำาราญทางทะเลและชายฝั่งเกาะสมุย

จับมือ ‘เมติ’ ดึงเทคโนโลยีพัฒนาบุคลากร

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่าได้หารือ

กับ รมว.เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม หรือเมติ ประเทศญี่ปุ่น 

เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบความปลอดภัย

ทางอุตสาหกรรมอัจฉริยะจากญี่ปุ่น ผ่านการฝึกอบรมภายใต้หลักสูตร

ของสมาคม Thailand-Japan Smart Industrial Safety Consortium 

(TJ-SISC) เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับทักษะที่มีให้ดีขึ้น (อัป

สกิล) ร่วมถึงสร้างทักษะใหม่ที่จำาเป็นต่อการทำางาน (รีสกิล) ด้วยการ

แนะนำาการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล

ซีพีเอฟฟุ้ง 5 รง.แปรรูปไก่ผ่านการรับรอง SFDA

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร 

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า โรงงาน

แปรรูปไก่เนื้อของซีพีเอฟจำานวน 5 แห่งของโรงงานไก่เนื้อ

ของไทย 11 แห่งที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา

ซาอุดีอาระเบีย หรือ (Saudi Food & Drug Authority) คาดว่า

จะเริ่มส่งออกได้ภายในเดือน มี.ค.65 อย่างไรก็ตามซาอุฯ เป็น

ตลาดที่มีศักยภาพสูง มีประชากรมากถึง 35.6 ล้านคน และ

ภายในกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Corporation 

Council) ซาอุฯ ยังเป็นประเทศที่มีสัดส่วนนำาเข้าอาหารสูงที่สุด

ถึง 52.7% โดยมีอัตราการบริโภคเนื้อไก่มากถึง 45 กิโลกรัมต่อ

คนต่อปี หรือทั้งประเทศที่ 1.5 ล้านตันต่อปี

‘มัลลิกา’ จี้สำานักงบฯ-สศช.ช่วยแก้ปุ๋ยแพง

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่า                                                                        

การกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา

ปุ๋ยเคมีว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์ราคาปุ๋ยอย่าง

ใกล้ชิด ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จะทำาเพียงลำาพังกระทรวง

พาณิชย์ไม่ได้ เพราะการช่วยเหลือเกษตรกรจะต้องใช้งบประ 

มาณ โดยที่ผ่านมา 2 หน่วยงาน คือ สำานักงบประมาณ และ

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. 

มีความเห็นติดขัดเรื่องนี้ ดังนั้นทั้ง 2 หน่วยงานต้องเร่งหาแนว 

ทางแก้ไขให้กับเกษตรกร.
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‘ธอส.’เตรียมงบ500ล.จัดสินเชื่อให้อสม.
ไทยโพสต์ • นายฉัตรชัย ศิริไล                                                

กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคาร 

สงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.

ได้เตรียมวงเงิน 500 ล้านบาท จัด                                                       

ทำา “โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบ 

ครัว อสม.” สำาหรับ อสม.ที่มีที่ดิน                                                

ปลอดภาระหนี้ เพื่อก่อสร้างบ้าน                                                    

ตามแบบบ้านของสถาบันประชา 

ชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน 

วงเงินต่อรายไม่เกิน 700,000 บาท 

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4 เท่ากับ 

1.99% ต่อปี ปีที่ 5-7 เท่ากับ MRR-

2.00% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย 

MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี) ปี

ที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน 

อัตราดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี 

ระยะเวลาการกู้สูงสุด 40 ปี

กรณีกู้ 700,000 บาท ผ่อน

ชำาระเริ่มต้น 2,900 บาท สามารถ

ยื่นขอสินเชื่อได้ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป                                      

ฟรี ค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ได้แก่                                   

1.ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 0.1% ของ                                                                          

วงเงินกู้ 2.ค่าประเมินราคาหลักประ                                                                                           

กัน 3.ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

4.ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำานอง 1%                                                   

ของวงเงินจำานอง ยื่นกู้และทำานิติ                                                  

กรรมภายใน 30 ธ.ค.2566 โดย อสม.

ที่ต้องการขอสินเชื่อต้องลงทะเบียน

แสดงความจำานงท่ีประธานกลุ่ม อสม.

ในแต่ละพื้นที่ พร้อมแสดงเอกสาร

ประกอบการขอสินเชื่อ บัตรประจำา

ตัว อสม. รวมถึงแบบบ้าน อสม.

ไทยโพสต์ • อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง

มอลล์ ผนึกกำาลังพันธมิตรทาง

ธุรกิจ ปั้นแบรนด์ DREAMIA 

หมอนไฮบริดจากอเมริกา รอง 

รับตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ คาด

ผลักดันยอดกลุ่มสินค้าที่นอน

และเครื่องนอนเติบโต 20%

นางสาวกฤษชนก ปัทม

สัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ 

บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 

(ILM) เปิดเผยว่า บริษัทได้

เริ่มความร่วมมือในรูปแบบ 

Collaboration กับ วู้ดดี้-วุฒิธร 

มิลินทจินดา ในการร่วมสร้าง

แบรนด์ “DREAMIA” หมอน

ไฮบริด เพื่อรองรับตลาดสินค้า

เพื่อสุขภาพซึ่งปัจจุบันมีความ

ต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยมองเห็นปัจจัยสนับสนุน

จากการที่ลูกค้าให้ความสำาคัญ

กับการดูแลสุขภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ การนอนหลับถือ

เป็นพื้นฐานสำาคัญที่ส่งผลต่อ

สุขภาพโดยรวม และพบว่า 30-

40% ของประชากรไทย หรือ

ราว 19 ล้านคน ต้องเผชิญ

ปัญหานอนไม่หลับ โดยระบุ

สาเหตุจากที่รองนอน ฟูก และ

หมอน ทำาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับ

การนอนถึง 96.5% และบริษัท

ได้นำาประสบการณ์จากการใช้

งานจริงของวู้ดดี้มาพัฒนาให้

ตอบโจทย์ความต้องการของ

ลูกค้า แก้ปัญหาภาวะออฟฟิศ

ซินโดรม และปัญหาระบบ

ภายในร่างกายไม่สมดุล

ขณะเดียวกันยังเป็นการ

เพิ่ ม ไลน์ ผลิ ตภัณฑ์ ในกลุ่ ม

สินค้าที่นอนและเครื่องนอน

ของอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ให้

หลากหลาย ซึ่งในปีที่ผ่านมา 

กลุ่มสินค้าดังกล่าวมีอัตราการ

เติบโตถึง 16% โดยมีสัดส่วน

การขายอยู่ที่ 10% ของยอด

ขายรวม และคาดว่าการเปิด                                             

ตัวหมอนไฮบริดแบรนด์ DREA-

MIA ในครั้งนี้จะสามารถช่วย

กระตุ้นยอดขายของบริษัทได้                                          

ราว 20% ซึ่งบริษัทจะใช้งบ                                         

การตลาดที่ 20 ล้านบาท ทำา                                        

การตลาดและการสื่อสารประ 

ชาสัมพันธ์สินค้าใหม่ หมอนไฮ

บริดแบรนด์ DREAMIA วาง

จำาหน่ายที่อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ 

31 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้ง

ช่องทางออนไลน์.

‘อินเด็กซ์’ปั้นแบรนด์ใหม่

หนุนยอดกลุ่มเครื่องนอน

15/3/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 4,153.69 5,568.04 -1,414.35
 6,888.97 7,146.68 -257.71
 39,290.41 40,245.40 -954.98
 32,173.45 29,546.41 2,627.04

82,506.52
-15.79

1,644.36
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.04 33.76
ยูโร 36.13 37.12
ปอนดสเตอรลิง 42.82 44.00
เยน (100 เยน) 27.72 28.52
หยวนจีน 4.93 5.33
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,550 30,650
ทองรูปพรรณ 30,001 31,150
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เอ็กซิมแบงก์ปักธง

ปล่อยกู้ธุรกิจBCG

5ปีแตะ‘แสนล้าน’
ไทยโพสต์ • “เอ็กซิมแบงก์” ปักธง 

5 ปี ปล่อยสินเชื่ออุ้มธุรกิจ BCG 

อีก 100,000 ล้านบาท สนับสนุน

โครงการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ 

พร้อมเข็นทุนไทยไปต่างแดน

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร 

กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการ

ส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย 

(ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ กล่าวภาย

หลังให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ในนิทรรศการ “การ

เดินทางของธนาคารเพื่อการพัฒนา

แห่งประเทศไทย...BCG Journey” 

ของเอ็กซิมแบงก์ ว่า ธนาคารได้

เข้ามาเป็นกลไกสำาคัญของรัฐบาลใน

การสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย

ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-

Circular-Green Economy) เพื่อปรับ

โครงสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ เอ็กซิมแบงก์ยัง

มีบทบาทสำาคัญในการช่วยเหลือ 

เยียวยา และฟื้นฟูธุรกิจไทย โดย

ทำาหน้าที่ เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่ 

ผลักดันการพัฒนาประเทศไทยใน

มิติเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับสังคม

และสิ่งแวดล้อม

“ เอ็ กซิ มแบงก์พร้ อมรั บ

ความเส่ียงมากกว่าธนาคารพาณิชย์ 

ให้กำาเนิดอุตสาหกรรมใหม่ โดย

สนับสนุนโครงการลงทุนในอุตสาห 

กรรมสู่อนาคต และหนุนทุนไทยไป

ต่างแดน ทั้งด้านการค้าและลงทุน

ระหว่างประเทศ ตลอดจนดำาเนิน

ภารกิจซ่อม สร้าง เสริม และสาน

พลังการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

ตั้ งแต่ต้นน้ำ าถึ งปลายน้ำ าตลอด

ซัพพลายเชน” นายรักษ์กล่าว

นายรักษ์กล่าวอีกว่า ที่ผ่าน

มาเอ็กซิมแบงก์ ให้การสนับสนุน

ด้านการเงินแก่ธุรกิจ BCG ไปแล้ว

ประมาณ 30% ของพอร์ตสินเชื่อ

รวมของธนาคาร หรือประมาณ 

50,000 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่

เป็นการสนับสนุนสินเชื่อโครงการ

พลังงานทดแทนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ มูลค่าเงินลงทุนรวม

กว่า 3.7 แสนล้านบาท ลดการ

ปล่อยคาร์บอนในอากาศมากกว่า 

100 ล้านตัน

อย่างไรก็ดี เอ็กซิมแบงก์ตั้ง

เป้าหมายจะขยายสินเชื่อที่ ให้แก่

ธุรกิจ BCG เป็น 100,000 ล้าน

บาทภายในปี 2570 เพื่อร่วมกับ

ประชาคมโลกลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ อีก

ท้ังยังร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและ

เอกชนส่งเสริมให้สมาร์ทฟาร์ม              

เมอร์มีการเพาะปลูกแบบออร์แกนิก                                                        

และพัฒนาระบบซีโรเวสต์ สามารถ

นำากากของเสียจากโรงงานกลับ                                                     

เข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อหมุน 

เวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด และผันตัวเป็นผู้ส่งออกได้

ในที่สุด.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ก่อนทำ�ก�รทดสอบ” ทีมง�นพบว่� 

“ผู้เข้�ร่วมที่มีก�รนอนหลับน้อยกว่� 

7 ชั่วโมง มีจำ�นวน 2.94 ครั้ง มีแนว

โน้มที่จะเป็นหวัด (เมื่อสัมผัสกับเชื้อ

ไวรัสไรโนไวรัส) ม�กกว่�ผู้ที่นอนหลับ 

8 ชั่วโมงขึ้นไป” นักวิจัยได้กล่�วไว้  

นอกจ�กนั้น ประสิทธิภ�พ

ก�รนอนหลับ คือเปอร์เซ็นต์ของ

เวล�นอนหลับขณะอยู่บนเตียง และ

เป็นอีกวิธีหนึ่งในก�รวัดปริม�ณและ

คุณภ�พก�รนอนหลับของคนคนหนึ่ง 

ผู้เชี่ยวช�ญจ�กมูลนิธิโรคนอนเกิน 

หรือ Hypersomnia Foundation 

เขียนไว้ว่� “ประสิทธิภ�พก�รนอนหลับของคนคน

หนึ่ง คำ�นวณโดยก�รห�รช่วงเวล�ที่เข้�นอนกับชั่วโมง

ที่นอนหลับ (เป็นน�ที) ดังนั้นประสิทธิภ�พก�รนอนหลับ

ปกติจะอยู่ที่ 85 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงกว่� พวกเข�ตั้งข้อ

สังเกต” ผลปร�กฏว่�ประสิทธิภ�พก�รนอนหลับมีคว�ม

สำ�คัญม�กกว่�เวล�ที่คุณนอนโดยเฉลี่ย นักวิจัยของ

ว�รส�รก�รแพทย์อเมริกัน หรือ JAMA กล่�วว่� “ผู้เข้�

ร่วมที่มีประสิทธิภ�พน้อยกว่� 92 เปอร์เซ็นต์มีแนวโน้ม

ที่จะเป็นหวัดม�กกว่�ผู้ที่มีประสิทธิภ�พ 98 เปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งคิดเป็นคว�มเสี่ยงในก�รเจ็บป่วยสูงถึงกว่� 5.50 เท่� 

ประสิทธิภ�พก�รนอนหลับที่แย่ลง และระยะเวล�ก�ร

นอนหลับที่สั้นลง ในช่วงสัปด�ห์ก่อนก�รสัมผัสกับเชื้อ

ไวรัสไรโนไวรัส มีคว�มสัมพันธ์กับคว�มต้�นท�นต่อก�ร

เจ็บป่วยที่ลดลงเช่นกัน” 

ต�มร�ยง�นของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค 

(CDC) ระบุว่� ก�รนอนหลับน้อยกว่� 7 ชั่วโมงต่อคืน

นั้นสัมพันธ์กับคว�มเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรังหล�ยอย่�ง 

ในคว�มเป็นจริง หน่วยง�นด้�นสุขภ�พกล่�วว่� “ผู้ที่

มีร�ยง�นระยะเวล�ก�รนอนหลับสั้น (หม�ยถึงน้อย

กว่� 7 ชั่วโมง) มีแนวโน้มที่จะมีอ�ก�รหัวใจว�ย, โรค

รับมอบวีลแชร์อัจฉริยะต้นแบบ 

สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธ�นมูลนิธิช่วยคนปัญญ�อ่อนแห่งประเทศไทยฯ รับ

มอบ Wheel Chair Robot เก้�อี้อัจฉริยะต้นแบบที่ช่วยในก�รควบคุมก�รเคลื่อนไหวของ

แขนผู้พิก�รท�งสติปัญญ� เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รเคลื่อนไหว จ�ก ผศ.ดร.ณรงค์เดช 

กีรติพรานนท์ หัวหน้�ส�ข�วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และทีมนักศึกษ�ส�ข�วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่

มูลนิธิช่วยคนปัญญ�อ่อนแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันก่อน

มหกรรมลดราคาสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 

วีรพันธ์ อังสุมาลี รองกรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด 

(มห�ชน) เป็นประธ�นเปิดง�น “โฮมโปร อิเลคทริค เอ็กซ์ โป” มหกรรมลดร�ค�สินค้�เครื่อง

ใช้ไฟฟ้�และของใช้ภ�ยในบ้�น นำ�ทัพด้วยสินค้�เครื่องใช้ไฟฟ้�แบรนด์ชั้นนำ�หล�กหล�ย 

พร้อมของใช้ต่�งๆ ภ�ยในบ้�น ทั้งห้องนอน ห้องน้ำ� ห้องครัว อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้�น รวมถึง

บริก�รเกี่ยวกับบ้�น ลดร�ค�แรงได้อีก สูงสุดถึง 70% ตั้งแต่วันนี้-20 มีน�คม 2565 ที่อิมแพ็ค 

เมืองทองธ�นี ฮอลล์ 9-10 

สนับสนุนปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่า 

เกรียงไกร  ไชยพิเศษ หัวหน้�อุทย�นแห่งช�ติดอยอินทนนท์ รับมอบเครื่องเป่�ลม 

12 เครื่อง เพื่อใช้ทำ�แนวกันไฟในก�รป้องกัน ดับไฟป่� แก้ปัญห�หมอกควัน ฝุ่นละออง

ขน�ดเล็ก (PM 

2.5) จ�กบริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์

อ�ห�ร จำ�กัด 

(มห�ชน) หรือซี

พีเอฟ โดยมี วุฒิ

ชัย สิทธิปรีดานันท์ 

รองกรรมก�รผู้

จัดก�รอ�วุโส ด้�น

พัฒน�คว�มยั่งยืน

องค์กร ซีพีเอฟ 

เป็นตัวแทนบริษัท

มอบ เพื่อสนับสนุน

ภ�รกิจและอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับเจ้�หน้�ที่อุทย�นฯ ในก�รป้องกันไฟป่� และดูแล

ผืนป่�ในเขตอุทย�นแห่งช�ติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง อ.แม่แจ่ม อ.แม่ว�ง อ.ดอยหล่อ 

จ.เชียงใหม่

PAON SEVEN-EIGHT HAIR 

COLOR (พ�ออน เซเว่น-เอท แฮร์ คัล

เลอร์) ครีมเปลี่ยนสีผมสำ�หรับปิดผมข�ว 

เทคโนโลยีจ�กประเทศญี่ปุ่น ลดแรงเกิน

ต้�น สูงสุด 48% เพียงกล่องละ 170 บ�ท 

(จ�กปกติ 240 บ�ท) เมื่อซื้อ 3 กล่อง ร�ค�

พิเศษเพียง 435 บ�ท (จ�กปกติ 720 บ�ท) 

และเมื่อซื้อ 6 กล่อง ร�ค�พิเศษเพียง 750 

บ�ท (จ�กปกติ 1,440 บ�ท) ตั้งแต่วันนี้-

ามัทฉะเป็นใบชาแบบผง และความนิยมก็เพิ่ม

ขึ้นอย่�งช้�ๆ ด้วยเหตุผลที่ดีสำ�หรับผู้เริ่มต้นดื่ม

ช� เพร�ะประกอบด้วยส�รต้�นอนุมูลอิสระ

จำ�นวนม�ก ซึ่งรวมถึงส�รประกอบระดับถัดไปที่เรียก

ว่� ECGC (ส�รพฤกษศ�สตร์หรือส�รธรรมช�ติ เป็น

ส�รกลุ่มโพลีฟีนอล มีฤทธิ์เป็นส�รต้�นอนุมูลอิสระ) ซึ่ง

อ�จช่วยปัดเป่�มะเร็งบ�งชนิด และเสริมคว�มแข็งแรง

ของกระดูก 

ผลก�รศึกษ�

ชิ้นหนึ่งพบ

ว่� เนื่องจ�ก

คุณบริโภคใบ

ช�ทั้งใบของ

ช�มัทฉะ จึง

มีฤทธิ์ต้�น

อนุมูลอิสระ

ลการวิจัยจากวารสาร Psycho-logical 

Reports ชี้ว่า การออกกำาลังกายแบบ 

“แอโรบิก” เช่น การวิ่งหรือการเดินเร็ว 

เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ดีมากๆ สำาหรับ

การช่วยพัฒนาความจำาและสร้างสมาธิได้อย่าง

ดีเยี่ยม

นอกจ�กนี้ Paul Loprinzi, Ph.D. ผู้อำ�นวย                                                        

ก�ร Exercise and Memory Laboratory มห�วิทย� 

ลัย Mississippi ยังบอกต่ออีกว่�.. ก�รออกกำ�ลัง

ก�ยเป็นประจำ�นั้นนอกจ�กจะช่วยพัฒน�คว�มจำ�

แล้ว ยังส�ม�รถช่วยลดคว�มเสี่ยงของภ�วะคว�ม

จำ�เสื่อมได้อีกด้วย เนื่องจ�กก�รออกกำ�ลังก�ยจะ

ช่วยให้เซลล์ประส�ทเชื่อมต่อกันและกัน

เป็นข้อคว�มที่ห้องไลน์ยุคเบบี้บูม หรือรุ่น

เดียวกับมนุษย์ป้�นี่แหละ ส่งต่อกันอย่�งคึกคักกัน

ม�ตั้งแต่ต้นเดือน

เพราะสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จับมือจัดกิจกรรม 

Virtual Run สานสัมพันธ์ ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ 

ในงาน “Foot Run TU-CU” ภายใต้แนวคิด 

“Run a mile, share a smile” ทุก 1 กิโลเมตร

ของการวิ่ง ทางผู้จัดสมทบ 1 บาท นำารายได้

ส่วนหนึ่งนำาสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนการพัฒนาด้าน

สาธารณสุข การศึกษา กีฬาและอื่นๆ อันเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กำาหนดวิ่ง

ระหว่างวันที่ 14 มีนาคมไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ ใคร

สะสมระยะทางวิ่งได้มากก็ทำาบุญได้มาก พร้อมๆ 

กับได้สุขภาพที่ดีตามมาด้วย

ส่วนมนุษย์ป้�ไปลอกม�แชร์ต่อ เขียนต่อ ก็

เพร�ะมีประสบก�รณ์ตรงม�กถึงม�กที่สุดค่ะ กับ

ก�รเดินๆ วิ่งๆ ได้สุขภ�พและสร้�งสม�ธิ เริ่มจ�ก

เลือกเวล�ที่ไม่มีใครวิ่ง ไปเดินและวิ่งเหย�ะๆ เป็น

เจ้�เข้�ครองสวนส�ธ�รณะอยู่คนเดียวม�ตลอด

ช่วงที่ช�วบ้�นเก็บตัวอยู่บ้�นหนีสงคร�มโควิด 

ท่�มกล�งแดดจ้�ตอนใกล้เที่ยง วิต�มินดี

แรงสุดๆ แต่เมื่ออยู่ในสวนลุมฯ เอย สวนรถไฟเอย 

สวนเบญจกิติเอย ขอยืนยันว่� คว�มร้อนของแดด

ไม่ได้ทำ�ร้�ยอะไรเร�อย่�งที่กังวล ด้วยคว�มร่มรื่น

ของสวนป่� และลมที่พัดเป็นระยะๆ ทำ�ให้รู้สึก

เหมือนเร�หลุดออกไปจ�กโลกรอบข้�ง โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งเมื่อเปิดเพลงบรรเลงหรือแม้แต่เพลง

ธรรมะในทำ�นองเสน�ะ หรือสรภัญญะ แล้วใส่หูฟัง

วิ่งไปด้วยล่ะก็ ขอบอกว่�ฟินสุดๆ จนลืมเหนื่อย!!

ไม่ต้องใส่ใจ ถ้าใครจะหาว่าเราบ้าไหม

เนี่ย?!? เลือกวิ่งตอนเที่ยง ..เพราะตราบเท่าที่เรา

เที่ยงตรงมีวินัยกับการออกกำาลังกาย รับรองไม่มี

วันบ้าหรอกค่ะ ในทางตรงกันข้าม สติและสมาธิ

มาเพียบเลยนะจะบอกให้..ไม่ลองก็ไม่รู้นะ.

‘ป้าเอง’ 

เดินๆวิ่งๆ..สร้างสมาธ ิ

ผ

จ�กผลก�รศึกษ�ในปี 2552 ที่ตีพิมพ์ในว�รส�ร

สม�คมก�รแพทย์อเมริกัน JAMA Internal Network เผย

ว่� “โอก�สที่คุณจะพัฒน�เป็นไข้หวัดม�กกว่� 3 เท่�ได้ 

ห�กคุณนอนหลับน้อยกว่� 7 ชั่วโมงต่อคืนเป็นประจำ� 

โดยพิจ�รณ�จ�กก�รควบคุมระดับแอนติบอดี หรือระบบ

ต่อสู้กับเชื้อโรคของร่�งก�ยกับเชื้อไวรัส ข้อมูลประช�กร 

ฤดูก�ลของปี มวลก�ย สถ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคม 

ตัวแปรท�งจิตวิทย� หรือก�ร

ปฏิบัติด้�นสุขภ�พ

หัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหอบหืด, โรคปอด

อุดกั้นเรื้อรัง (COPD), มะเร็ง, โรคข้ออักเสบ, ภ�วะ

ซึมเศร้�, โรคไตเรื้อรังและโรคเบ�หว�น เมื่อเปรียบ

เทียบกับบุคคลที่ร�ยง�นก�รนอนหลับที่เพียงพอ 

(หม�ยถึง 7 ชั่วโมงหรือม�กกว่�ต่อคืน” 

ในท้�ยที่สุดคว�มเสี่ยงด้�นสุขภ�พที่เพิ่มขึ้น 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับก�รนอนหลับไม่ดีบ่อยครั้ง อ�จมีผล 

กระทบร้�ยแรงต่อสุขภ�พของคุณ จ�กก�รศึกษ�ใน

ปี 2010 ในว�รส�ร Sleep ซึ่งตรวจสอบข้อมูลจ�ก 

1,382,999 คน จ�กก�รศึกษ� 16 เรื่อง ระบุว่� ผู้

ที่นอนหลับน้อยกว่� 7 ชั่วโมงต่อคืนมีคว�มเสี่ยงที่จะ

เสียชีวิตจ�กทุกส�เหตุเพิ่มขึ้น 

จ�กข้อมูลของมูลนิธิก�รนอนหลับแห่งช�ติ 

หรือ Sleep Foundation กล่�วว่� “อ�ก�รข้�งเคียง

ของก�รนอนหลับไม่เพียงพอ ได้แก่ ก�รคิดช้� สม�ธิ

สั้น คว�มจำ�ไม่ดี พลังง�นต่ำ� ก�รตัดสินใจที่ไม่ดีหรือ

เสี่ยง อ�รมณ์เปลี่ยนแปลง และอื่นๆ ควรไปพบแพทย์ 

เพื่อที่คุณจะได้สังเกตเห็นสัญญ�ณของก�รอดนอน 

และดูว่�อ�ก�รดังกล่�วส่งผลต่อสุขภ�พของคุณหรือ

ไม่ หรือเพื่อห�วิธีก�รพักผ่อนในตอนกล�งคืนที่ดีขึ้น.

ชามัทฉะ...มากประโยชน์

marrygun55@gmail.com

สร้างความเท่าเทียมให้กับผู้หญิง 

ศุภานวิต เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท เดอะ เคอี กรุ๊ป ร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในก�รส่งต่อแรงบันด�ลใจ ลดคว�มเหลื่อมล้ำ� และสร้�งคว�มเท่�เทียมให้กับผู้

หญิง ผ่�นบทบ�ทนักธุรกิจหญิงที่สร้�งสรรค์สิ่งใหม่ คิดอย่�งแตกต่�ง และทำ�เพื่อสังคม โดย

จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อผู้หญิงตลอดเดือนมีน�คม เนื่องจ�กมีวันสตรีส�กล พร้อมชวนผู้หญิง

ไทยร่วมก้�วออกจ�กกรอบคว�มคิด สร้�งคว�มแตกต่�งอย่�งสร้�งสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนร่วม เพื่อผลักดันบทบ�ทของผู้หญิงให้มีส่วนร่วมในหล�กหล�ยแง่มุม ที่คริสตัล ดีไซน์ 

เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) เมื่อเร็วๆ นี้

นอนหลับไม่พอ...เสี่ยงเป็นหวัด3เท่า 

ปฏิวัติวงการการศึกษาไทย 

พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี ประธ�นกรรมก�รบริห�ร และ อัมพรสักก์ อังคทะวานิช 

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ครีเอทีฟ ดิจิทัล ลีฟวิ่ง จำ�กัด จัดง�น

เปิดตัว “ANIVERSE METAVERSE” ปฏิวัติวงก�รก�รศึกษ�ไทย ด้วยโลกเสมือนจริงสู่

โลกแห่งอน�คต ดินแดนแห่งใหม่ที่เข้�ถึงได้แบบไร้ขอบเขตผ่�นระบบอีโคซิสเต็ม ภ�ยใต้

คอนเซ็ปต์ “Learn to Earn” แห่งแรกของโลก! โดยมี ฐากร ปิยะพันธ์ อดีตซีอีโอ กรุงศรี 

คอนซูมเมอร์ และเครือไทยโฮลดิ้งส์ ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

ส�ยง�นกลยุทธ์ บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) และ ผศ.ดร.ธนุส สุทธิพิศาล ผู้

ช่วยคณบดีบริห�รธุรกิจและเศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ ร่วมง�น ที่ศูนย์ก�รค้� 

ดิ เอ็มควอเทียร์

ช

ม�กกว่�ช�เขียวทั่วไปถึง 137 เท่� นอกจ�กนั้น 

ช�มัทฉะมีก�เฟอีนที่ม�กกว่�ช�ดำ� (แต่ยังน้อย

กว่�ก�แฟ) และก�รศึกษ�ในว�รส�รน�น�ช�ติ

ด้�นโภชน�ก�รก�รกีฬ�และก�รเผ�ผล�ญในก�ร

ออกกำ�ลังก�ย พบว่�ก�รผสมผส�นของส�รต้�น

อนุมูลอิสระกลุ่ม ECGC นี้ และก�เฟอีนที่อยู่ใน

ช�มัทฉะ อ�จทำ�ให้ก�รเผ�ผล�ญไขมันเพิ่มขึ้น

ระหว่�งก�รออกกำ�ลังก�ย. 

31 มีน�คม 2565 ดูข้อมูลและสั่งซื้อสินค้�ได้ที่ www.

facebook.com/paon78.

ขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธ�นกรรมก�ร บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

จำ�กัด (มห�ชน) จับมือพันธมิตร CTBC Bank นำ�โดย หลี่ หมิงเซี้ย Chairman of CTBC 

Bank จัดง�น “Inherit the Legacy to build a Better Tomorrow” เพื่อฉลองคว�มสำ�เร็จ

ในก�รร่วมมือ

ท�งธุรกิจก�รเงิน 

ปัจจุบัน CTBC 

Bank เป็นผู้ถือหุ้น

ใหญ่ของกลุ่มธุรกิจ

ท�งก�รเงินแลนด์ 

แอนด์ เฮ้�ส์ ที่

พร้อมส่งผ่�นคว�ม

เชี่ยวช�ญและ

คว�มชำ�น�ญของ 

CTBC Bank ไม่

ว่�จะเป็น Trade 

Finance, Wealth Management, Personal loan และ Digital Platform ใหม่ๆ เพื่อสร้�ง

คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันและก�รเติบโตอย่�งก้�วกระโดด ก�รจัดง�นครั้งนี้เป็นก�ร

ขอบคุณลูกค้�และพันธมิตรคู่ค้�ท�งธุรกิจ ที่ให้ก�รสนับสนุนกลุ่มธุรกิจก�รเงินด้วยดีเสมอม� 

ากผลการวิจัยระบุว่า คุณมีแนวโน้มที่จะ                     

ป่วยม�กขึ้น 3 เท่�ห�กคุณพักผ่อนไม่เพียง

พอ อย่�งที่รู้กันว่�โรคไข้หวัดอ�จเกิดจ�ก

ไวรัสม�กกว่� 200 ชนิด แต่ส่วนใหญ่มักเป็นผล

ม�จ�กเชื้อไวรัสไรโนไวรัส ที่ทำ�ให้เกิดโรคหวัด ผู้

เชี่ยวช�ญกล่�วว่� เมื่อสัมผัสกับไวรัสไข้หวัดดังกล่�ว 

ร่�งก�ยของคุณต้องอ�ศัยคว�มส�ม�รถต�มธรรมช�ติ

ของร่�งก�ยในก�รต่อสู้กับไวรัส และปัจจัยสำ�คัญบ�ง

ประก�รอ�จส่งผลต่อประสิทธิภ�พของระบบภูมิคุ้มกัน

ของคุณ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง จ�กก�รศึกษ�พบว่� ก�ร

นอนหลับที่เพียงพอส�ม�รถช่วยหรือขัดขว�งก�ร

ทำ�ง�นของภูมิคุ้มกันได้อย่�งม�ก ก�รพักผ่อนอย่�ง

เพียงพอจะทำ�ให้คุณมีโอก�สต่อสู้กับโรคหวัด ในขณะ

ที่ก�รอดนอนอ�จทำ�ให้ร่�งก�ยอ่อนแอต่อ

ก�รเจ็บป่วยได้ ม�ร่วมกันค้นห�ว่�เหตุ

ใด “ประสิทธิภ�พก�รนอน

หลับ” ที่ดีจึงมีคว�มสำ�คัญ

ต่อร่�งก�ย  

จ
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ 
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น. ขณะพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ทรง

ดำารงสิริราชสมบัติ ๗๐ ปี

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ให้เฉลิมพระปรมาภิไธย พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมชนกนาถตามที่

จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ การถ่ายภาพ เป็นงานศิลปะอีกแขนงที่ทรงชำานาญและ
โปรดมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายภาพยนตร์ และการ
ถ่ายภาพสไลด์ ทรงพระอัจฉริยภาพในการถ่ายภาพมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อ
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ จะทรงบันทึกภาพเพื่อ

ประโยชน์ในโครงการพระราชดำาริทุกแห่ง ตลอดรัชสมัยของพระองค์

ทรงพระราชนิพนธ์บทความ แปล
หนังสือ เช่น นายอินทร์ผู้ปิด
ทองหลังพระ ติโต หนังสือเรื่อง 
พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน คุณ

ทองแดง เป็นต้น

ทรงส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมไทยแขนง
ต่างๆ ทั้งภาษา

ไทย ประวัติศาสตร์
ไทย สถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม นาฏศิลป์ 
การดนตรีและศิลปะ

อื่นๆ เช่น พระราชทาน
ประกอบพิธีครอบครูโขน
ละคร เพื่อถ่ายทอดวิชา
นาฏดุริยางคศิลป์แก่

ศิษย์ตามจารีตประเพณี
โบราณในแผ่นดิน

พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นมหามงคลสมัยทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มีพระประมุขและผู้แทนพระ
ประมุขจาก ๒๙ ประเทศทั่วโลก เสด็จฯ มาร่วมงาน 
ยังความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นมาสู่ปวงพสกนิกรชาว

ไทย

ตลอดระยะเวลากว่า ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญาใน
การพัฒนาประเทศ ทรงเป็นต้นแบบของ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา" จนเป็นที่ประจักษ์

อย่างกว้างขวางในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ ยังผลให้หน่วยงานต่างๆ 
ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลระดับโลกมากมายหลายแขนง เพื่อเทิดพระเกียรติในพระปรีชา

ญาณและพระเกียรติคุณ ที่สำาคัญคือ

พุทธศักราช ๒๕๔๑ โปรด
ให้กรมศิลปากรเขียนภาพ

จิตรกรรมบริเวณช่องหน้าต่าง
ในพระอุโบสถพระพุทธรัตน
สถานในพระบรมมหาราช
วัง จำานวน ๘ ช่อง แทน

จิตรกรรมเดิมที่ชำารุด บอกเล่า
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรัตน
สถานตั้งแต่รัชกาลที่ ๔ ถึง
รัชกาลที่ ๙ มีพระบรมราช

วินิจฉัยแบบร่างจิตรกรรมให้มี
ลักษณะเหมือนจริง จนกล่าว
ได้ว่าเป็นรูปแบบศิลปกรรมใน

รัชกาลที่ ๙

พุทธศักราช 
๒๕๕๕ ทรง
ได้รับการ
ถวายพระ

ราชสมัญญา 
"พระบิดาแห่ง
การอนุรักษ์
มรดกไทย"

พุทธศักราช ๒๕๓๐
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ทูลเกล้าฯ ถวาย

"เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณในการนำาชนบทให้พัฒนา"
พุทธศักราช ๒๕๓๙

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ 
ถวาย "เหรียญสดุดีพระเกียรติคุณด้านการพัฒนาการเกษตร"

พุทธศักราช ๒๕๔๓
คณะกรรมการจัดงานบรัสเซลส์ ยูเรก้า แห่งสมาคมส่งเสริมและ

คุ้มครองนักประดิษฐ์ของราชอาณาจักรเบลเยียม ทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัลบรัสเซลส์ ยูเรก้า ๒๐๐๐ จากผลงาน "เครื่องกลเติมอากาศ

ที่ผิวนํ้าหมุนช้าแบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันนํ้าชัยพัฒนา" และ
พุทธศักราช ๒๕๔๔ จากผลงาน นํ้ามันไบโอดีเซล และฝนหลวง

พุทธศักราช ๒๕๔๙
สำานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าฯ 
ถวาย "รางวัลความสำาเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์" จากการ
ที่ได้ทรงอุทิศกำาลังพระวรกาย และทรงพระวิริยอุตสาหะในการ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ
พุทธศักราช ๒๕๕๑

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย
รางวัล "ผู้นำาโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา" จากการที่ทรงส่งเสริม
และพัฒนาประเทศ รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย

ให้ดีขึ้นอย่างโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก
พุทธศักราช ๒๕๕๕

สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International 
Union of Soil Sciences-IUSS) ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนัก
วิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil 

Scientist) ฯลฯ
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9กีฬา

“ส.ว่ายน้ำา” ส่ง 3 ชนิดกีฬาลุยซัวเถา 

กรุงเทพฯ • พล.อ.เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการสมาคมกีฬาว่าย

น้ำาแห่งประเทศไทย เปิดเผยความพร้อมการเตรียมนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันในกีฬาเอเชียนยูธเกมส์ ที่เมืองซัวเถา ประเทศ

จีน วันที่ 20-28 ธ.ค.2565 ว่าขณะนี้ทางสมาคมได้วางเเผนคัด

เลือกตัวเเทน 3 ชนิดกีฬาที่จะส่งเเข่งขันในกีฬาเอเชียนยูธเกมส์

ครั้งนี้ เริ่มจากนักกีฬาว่ายน้ำา จำานวน 24 คน, กีฬากระโดดน้ำา 

จำานวน 12 คน และสุดท้ายเป็นทีมโปโลน้ำาทั้งประเภททีมชายเเละ

ทีมหญิง ทั้งนี้ ในส่วนการคัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำาเยาวชน อายุตั้ง

เเต่ 14-17 ปี จะดูจากผลงานในรายการว่ายน้ำาชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย แข่งขันวันที่ 5-10 เม.ย.2565 ที่สระว่ายน้ำา ภายใน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เบื้องต้นจะคัดไว้  

40 คน เพื่อทำาการฝึกซ้อมก่อนตัดตัว ซึ่งในเอเชียนยูธเกมส์นักว่าย

น้ำาของไทยจะลงเเข่งขันรวมกว่า 30 รายการ เเบ่งเป็นระยะสั้น 

เริ่มต้นจาก 50 เมตร, 100 เมตร เเละ 200 เมตร รวมถึงประเภท 

4x100 เมตรฟรีสไตล์ เเละประเภทผสมอีกด้วย สำาหรับผลงาน

ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนยูธเกมส์ครั้งก่อน ที่เมืองหนานจิง 

คว้ามาได้ 17 เหรียญทอง จบอันดับ 3 เป็นรองจีนเจ้าภาพเเละ

เกาหลีใต้ ถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยม ซึ่งทางสมาคมหวังว่าบรรดา

นักว่ายน้ำาดาวรุ่ง อย่างต้นน้ำา กันตีมูล, จินห์จุฑา ผลเเจ่มจำารัส 

เเละกมนชนก ขวัญเมือง จะทำาผลงานได้ดีในรายการนี้จนสามารถ

คว้าเหรียญทองมาครองได้ 

ขุนศอกสะท้านฟ้าพร้อมดับฝันนักชกฝรั่งเศส 

กรุงเทพฯ • ศึกยอดมวยไทยประจัญบาน ยอดมวยพันธุ์เดือด

แดนน้ำาหอม “ขุนศอกสะท้านฟ้า” ศิษย์สองพี่น้อง ยอดมวยไทย

ดีกรีแชมป์ชื่อดัง พร้อมเดินหน้าท้าดวล น้ำาหอมหมัดโหด “ธิโบต์ 

คินซอนเนียร์” โคตรมวยอาวุธหนักจากฝรั่งเศส ในรายการ มวย

ฮาร์ดคอร์ มวยพันธุ์ดุ วันเสาร์ที่ 19 มี.ค.2565 นี้ พร้อมด้วยคู่มวย

สุดอันตรายอีกมากมาย ทั้งดาวรุ่งขาลุย “แสนศึก เวนั่มมวยไทย” 

ปะทะ เหยี่ยวทมิฬลิสบอน “ฟาบิโอ เรยิส” จากโปรตุเกส, “เพชร

ลำาสินธุ์ ผาสารคาม” ดีกรีมวยเงินแสน วัดฝีมือ “เฟอร์ซาน ชิเชก” 

จอมแกร่งจากตุรกี และคู่มวยสุดมันส์เต็มรายการ นอกจากนี้ยังมี

คู่มวยคู่อื่นๆ ที่น่าสนใจอีกเพียบ พิกัด 69 กก. “เพชรลำาสินธุ์ ผา

สารคาม” ดีกรีนักชกค่าตัวเรือนแสน ดาวดังหลายสังเวียน ปะทะ  

เตอร์กิชหมัดสั่ง “เฟอร์ซาน ชิเชก” มวยจอมน็อกเอาต์ จากตุรกี, 

มวยหญิง พิกัด 54 กก. “เพชรไพลิน ลูกโนนรัง” พบ “อิลินี ชัทซิโอ

สิฟิดู” จากกรีซ และคู่มวยหญิงที่ต้องจับตามอง พิกัด 59 กก. สาว

หมัดสั่ง “บัวแก้ว เกียรติสมบัติ” หรือ ดาวศรีตรัง สู้ตายมวยไทย มวย

หญิงดีกรีแชมป์ พบ ขุนเข่าสาวแซมบ้า “บาร์บารา อาเกียร์” นักสู้

พันธุ์แกร่งจากบราซิล และมวยเดือดๆ อีกเต็มเวที คอมวยติดตาม

ได้วันเสาร์ที่ 19 มี.ค.2565 นี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ทางช่อง 

8 กดหมายเลข 27 จากสังเวียนป่าตอง บ็อกซิ่ง สเตเดียม จ.ภูเกต็  

“กรุงเทพฯ เมืองหลวงของมวยไทยโลก” 24 มี.ค.นี ้

กรุงเทพฯ • “บังมาด” สามารถ มะลูลีม ที่ปรึกษาผู้ว่าการ

กรุงเทพมหานคร และนายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ 

เปิดเผยว่า ตามที่ตนเองได้ร่วมกับ นายสมบูรณ์ หอมนาน  

ผู้อำานวยการสำานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดโครงการ 

“กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของมวยไทยโลก” หรือ Bangkok 

the Capital of World Muaythai เพื่ออนุรักษ์และพิทักษ์ศิลปะ

มวยไทย ในวันที่ 24 มีนาคม เวลา 15.00-20.00 น. ที่ลานคน

เมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการเชิญนักมวยไทย

ในอดีตมาพบปะสังสรรค์ และรับประทานอาหารด้วยกัน พร้อมทั้ง

มีการแสดงคีตะมวยไทย และการแสดงไหว้ครูมวยไทย โดย สกัด 

พรทวี หรือ “สกัด เพชรยินดี” อดีตนักมวยไทยชื่อดังฉายา “ราชา 

น็อกเร็ว” นอกจากนี้ “เพชรพลอย ม.กรุงเทพธนบุรี” หรือ น.ส.แพร

พลอย แซ่เอี้ย อดีตนักมวยสาวคลิปดังฉายา “ขวาท่อนซุง” ก็จะมา

ร่วมงานด้วย  นายกสมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ กล่าวต่อไปว่า 

ในการจัดงานครั้งนี้ พลตำารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร จะมอบเสื้อแจ็กเกต หรือ “เสื้อสามารถ” พร้อม

ด้วยเกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่อดีตนักมวยที่สร้าง

ชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับวงการมวยเมืองไทยตั้งแต่ในอดีต

จนถึงปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ ขณะเดียวกันคาดว่าจะมีนักมวยทั้ง

อดีตและปัจจุบันร่วมงานกว่า 200 คน.

หนุนเยาวชน 0 ดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท เดอะ เจ็นซ์ จำากัด, สุรพล อุทินทุ ผู้บริหารสำานักประสาน

งานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน), ปรียดา วุฒิ

ภักดี ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บีซีพีจี จำากัด 

(มหาชน) และวิภาส เจริญเผ่า ผู้จัดการส่วนโฆษณาและส่งเสริม

การตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ร่วมแถลง

ข่าวกอล์ฟช้าง-เจนซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2022  ณ ราชพฤกษ์คลับ เมื่อวัน

ที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา 

งการเทนนิสโลกช่วงนี้สปอตไลต์ ไปจับจ้องอยู่ที่ เอทีพี/

ดับเบิลยูทีเอ อินเดียนเวลล์ส มาสเตอร์ส หรือชื่อตามผู้

สนับสนุนว่า บีเอ็นพี พาริบาส โอเพ่น ที่อินเดียนเวลล์ส 

เทนนิส การ์เดน ในอินเดียนส์เวลล์ส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

ที่น่าสนใจคือรายการนี้ ดานิล เมดเวเดฟ จากรัสเซียได้ลงสนามใน

ฐานะมือ 1 โลกเป็นครั้งแรกและคว้าชัยชนะไปเรียบร้อยแล้ว แต่

พอแมตช์ถัดมาดันพ่าย กาเอล มงฟิลส์ จากฝรั่งเศสในรอบ 3 ส่ง

ผลให้เขาอยู่ในบัลลังก์มือ 1 โลกได้เพียง 3 สัปดาห์เท่านั้น โดย  

โนวัก ยอโควิช ที่ไม่ได้ลงเล่นรายการนี้จะขยับขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 

แทนในการประกาศอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้..••..สมาคม

กีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ส่งนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ 2 รายการใหญ่ที่นครดูไบ สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ หรือยูเออี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รายการแรก 2022 ชาร์จาห์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล โอเพ่น แอธเลติก มิตติ้ง ระหว่างวันที่ 14-

16 มีนาคม ต่อด้วย ดูไบ 2022 เวิลด์ พาราแอธเลติก กรังด์ปรีซ์ 

และฟาสซา อินเตอร์เนชั่นแนล พารา แอธเลติก แชมเปียนชิพ ครั้ง

ที่ 13 ขอให้ โชคดีมีชัยธงไตรรงค์ โบกสะบัดในหลายๆ รายการ..••..

วันก่อน สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี ทำาหนังสือ

ขอตัวผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 4 ราย ทำาหน้าที่ในการแข่งขัน

ฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022 รอบเพลย์ออฟ โซน

ตะวันตก โดยทั้ง 4 รายที่ ได้รับเลือกครั้งนี้ประกอบด้วย ศิวกร 

ภูอุดม ผู้ตัดสินระดับ FIFA ELITE ทำาหน้าที่ผู้ตัดสินที่ 1, ราวุฒิ 

นาคฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับ FIFA ELITE ทำาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตัดสิน, 

ธเนศ ชูชื่น ผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับ FIFA ELITE ทำาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตัดสิน 

และ มงคลชัย เพชรศรี ผู้ตัดสินระดับ FIFA ELITE ทำาหน้าที่ผู้ตัดสิน

ที่ 4 ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย..••..ชมรมพัฒนากอล์ฟไทย จัด

แข่ง “วันเดย์ เอ-คลาส 2022 #4” วันเสาร์ที่ 23 เมษายนนี้ที่ สนาม

ไพร์ม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 15 รับสมัคร

นักกอล์ฟแข่งขันอเมเจอร์ คลาส 19 ปี+, เอ-คลาส และบี-คลาส รูป

แบบการแข่งขันสโตรกเพลย์ กรอสสกอร์ แข่งขันมาตรฐานตามกฎ

ข้อ 3.3 และไม่อนุญาตใช้รถกอล์ฟซี-คลาส, ดี-คลาส, อี-คลาส และ

เอกเซ็กคูทีฟคลาส 40 ปี+ รูปแบบการแข่งขัน Maximum Score กฎ

ข้อ 21.2b ทั้ง 4 คลาสนี้ใช้รถกอล์ฟในการแข่งขันได้ ค่าสมัคร 1,800 

บาท เป็นค่าแข่งขัน ค่าอาหารมื้อเย็น ถ้วยรางวัล (ไม่รวมค่าแคดดี้ 

ค่ารถกอล์ฟ) โอนเงินเข้าบัญชีเหรัญญิกชมรม นางสาววีร์สุดา จิรา 

ธ.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 085-0-03767-2..••

น้ำาค้าง ยอดหญ้า

utaphao1818@gmail.com

ว

มงฟิลส์เขี่ยเมดเวเดฟร่วงมือหนึ่งโลก
อินเดียนเวลล์ส • ดานิล เมดเวเดฟ พลิกล็อกพ่าย กาเอล มงฟิลส์ 

จากฝรั่งเศส ในการแข่งขันเอทีพี/ดับเบิลยูทีเอ อินเดียนเวลล์ส  

มาสเตอร์ส ในแคลิฟอร์เนีย ส่งผลให้นักเทนนิสจากรัสเซียอยู่บน

บัลลังก์มือ 1 ของโลกได้เพียง 3 สัปดาห์

กาเอล มงฟิลส์ มืออันดับ 28 ของโลกจากฝรั่งเศส โชว์ผลงาน

ที่ได้บ่มมาเป็นอย่างดีก่อนเอาชนะ ดานิล เมดเวเดฟ 4-6, 6-3, 6-1 

โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเศษผ่านเข้าสู่รอบ 4

นับเป็นครั้งแรกนับจากปี 2009 ที่มงฟิลส์ นักเทนนิสวัย 35 ปี 

ที่สามารถเอาชนะนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก และจากการพ่าย

แพ้ของเมดเวเดฟ จะส่งผลให้ โนวัก ยอโควิช นักเทนนิสจากเซอร์เบีย

จะกลับขึ้นมาเป็นหมายเลข 1 ของโลกอีกครั้ง หลังจากโดนเมดเวเดฟ

แซงไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

มงฟิลส์คว้าชัยชนะหลังหวดกันมา 2 ชั่วโมง 6 นาที หลัง

จากจัดการกับแมตช์พอยต์ครั้งที่ 6 ของเขาสำาเร็จท่ามกลางสภาพ

อากาศสดใสที่อินเดียนเวลล์ส เทนนิส การ์เดน ในทะเลทรายของ

แคลิฟอร์เนีย

นักเทนนิสมากประสบการณ์ชาวฝรั่งเศสชูกำาปั้นกระแทก

หน้าอกตัวเองและชี้ ไปที่ เอลินา สวิโตลินา ภรรยาชาวยูเครนของ

เขาซึ่งนั่งชมอยู่บนอัฒจันทร์

“เป็นการออกสตาร์ทปีที่แข็งแกร่ง ผมรู้สึกได้ถึงความแข็ง 

แกร่ง และการเคลื่อนไหวก็ทำาได้ดี” มงฟิลส์กล่าว  “ผมกำาลังอยู่ใน

โซนที่ดีและเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งสำาหรับใครก็ตาม มันเป็นเวลา

นานมากนับตั้งแต่ผมเอาชนะเทนนิสหมายเลข 1 ของโลกได้ ผมมี

ความสุขจริงๆ”

ทางด้านเมดเวเดฟตั้งเป้าว่าจะพยายามแย่งตำาแหน่งนัก

เทนนิสหมายเลข 1 ของโลกกลับคืนมาให้ได้ในการแข่งขัน ไมอามี 

โอเพ่น ในสัปดาห์หน้า 

“ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมกำาลังจะเสียมันไป (อันดับ 1 ของโลก) 

ดังนั้นผมต้องพยายามเอามันกลับคืนมาให้ได้ที่ไมอามี” เมดเวเดฟกล่าว

“มันจะรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยในไมอามีในแง่ของการแข่งขัน

หลุดมือหนึ่ง • ดานิล เมดเวเดฟ มือหนึ่งของโลกจากรัสเซียเตรียมสาด

แบ็กแฮนด์ใส่ กาเอล มงฟิลส์ จากฝรั่งเศส ในรายการเอทีพี/ดับเบิลยู

ทีเอ อินเดียนเวลล์ส มาสเตอร์ส รอบสาม ที่อินเดียนเวลล์ส เทนนิส 

การ์เดน ในอินเดียนส์เวลล์ส ซึ่งมงฟิลส์ชนะไป  4-6, 6-3, 6-1 ส่ง

ผลให้การประกาศอันดับโลกในวันจันทร์นี้มือหนึ่งโลกจะเปลี่ยนเป็น  

โนวัก ยอโควิช จากเซอร์เบีย

เทนนิส ดังนั้นเราจะพยายามเล่นให้ดีที่นั่น เมื่อใดก็ตามที่ผมอยู่ใน

ฟอร์มที่ดีที่สุด อยู่ในเกมเทนนิสที่ยอดเยี่ยม มันก็เป็นการยากที่จะ

เอาชนะผมได้ แต่นั่นก็เป็นส่วนที่ยากที่สุดในการเล่นเทนนิสคือการ

ทำาซ้ำาครั้งแล้วครั้งเล่า”

มงฟิลส์ มือวางอันดับ 26 ของรายการจะเข้าไปเจอกับ คาร์ลอส 

อัลคาราซ ดาวรุ่งจากสเปนในรอบ 4 โดยอัลคาราซ มือวางอันดับ 19 

ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย จากชัยชนะ 6-2, 6-0 เหนือ โรเบอร์ โต 

เบาติสตา อากุต เพื่อนร่วมชาติสเปน

ขณะที่เมดเวเดฟตกรอบก่อนเวลาอันควร ทางด้าน ราฟาเอล 

นาดาล ซูเปอร์สตาร์ชาวสเปนที่ยังไม่แพ้ใครในปี 2022 ก็ยังโชว์ผล

งานเยี่ยมด้วยชัยชนะ 2 เซตรวด 7-5, 6-3 เหนือ แดน อีแวนส์ จาก

สหราชอาณาจักร.

หัวหมาก • คณะกรรมการพิจารณา

วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยเตรียมนำาเหตุการณ์จาก

การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3 รอบแชม 

เปียนส์ลีก โซนล่างนัดแรก คู่ระหว่าง

สโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ กับ

บางกอก เอฟซี เข้าสู่กระบวนการ

พิจารณาวินัย มารยาท ขณะท่ีตัวแทน

ของสมาคมกีฬาฟุตบอล และบริษัท ไทย

ลีก จำากัด เดินทางไปท่ีโรงพยาบาลบาง

ปะกอก-รังสิต 2 เข้าให้กำาลังใจนายศุภ

สัณฑ์ เรืองศุภนิมิต 

เกมดังกล่าวมีเหตุการณ์ในช่วง

ทดเวลาบาดเจ็บของการแข่งขันคร่ึงเวลา

หลัง ท่ีนายอิศเรศ น้อยใจบุญ ผู้เล่น

หมายเลข 6 ของบางกอก เอฟซี ท่ีทำาฟาลว์

รุนแรง ด้วยการสับศอกใส่นายศุภสัณฑ์ 

เรืองศุภนิมิตร ผู้เล่นหมายเลข 33 ของ

สโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ จนได้

รับบาดเจ็บและนำาตัวส่งโรงพยาบาล

โดย พล.ต.ท.อำานวย น่ิมมะโน 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัย 

มารยาท เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าว

ถือเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง 

โดย พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง นายก

สมาคม ให้ความสำาคัญและได้ส่ังการให้

คณะพิจารณาวินัย มารยาท ดำาเนินการ

พิจารณาโดยเร่งด่วน พร้อมท้ังให้ติดตาม

ดูแลนักฟุตบอลท่ีได้รับบาดเจ็บเป็นพิเศษ 

นอกจากน้ีทางด้านคดีได้ให้ฝ่ายกฎหมาย

ของสมาคมติดตามเร่ืองการดำาเนินคดี 

ซ่ึงได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ท่ีสถานี

ตำารวจภูธรธัญบุรีอย่างใกล้ชิดแล้ว

สำาหรับข้ันตอนก่อนเข้าสู่กระบวน 

การพิจารณา ทางฝ่ายผู้ควบคุมการแข่งขัน, 

ผู้ประเมินผู้ตัดสิน รวมถึงผู้ตัดสินท่ีทำา

หน้าท่ีในเกมดังกล่าวจะส่งรายงานช้ีแจง

เหตุการณ์ รวมท้ังคลิปเหตุการณ์ต่างๆ ท่ี

ดูไบ • สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศ 

ไทยส่งนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยไปเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการ 2 รายการ

ใหญ่ท่ีนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส์ หรือยูเออี ภายใต้การสนับสนุนงบ

ประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่ง

ชาติ รายการแรก “2022 ชาร์จาห์ อินเตอร์

เนช่ันแนล โอเพ่น แอธเลติก มิตต้ิง” คร้ังท่ี 

10 ระหว่างวันท่ี 14-16 มีนาคม 2565 ต่อ

ด้วยการแข่งขัน “ดูไบ 2022 เวิลด์ พารา 

แอธเลติก กรังด์ปรีซ์ และฟาสซา อินเตอร์

เนช่ันแนล พารา แอธเลติก แชมเปียน 

ชิพส์” คร้ังท่ี 13 

โดยรายช่ือนักกีฬาคนพิการทีม

ชาติไทย ประกอบด้วย ประวัติ วะโฮ

รัมย์, สายชล คนเจน, พงศกร แปยอ, 

ชัยวัฒน์ รัตนะ, พิชญา คูรัตนศิริ, มะสบือรี 

อาแซ, โสภา อินทเสน, อธิวัฒน์ แพง

เหนือ, ภูธเรศ คงรักษ์, พิพัฒน์พงศ์ เสียง

ล้ำา, หยาดฟ้า ซุยอุ้ย, อาทิตยา ชูเกิด,  

เตชินี ด้วงอินทร์, อังคาร ชนะบุญ, ศักด์ิ

ชัย ย้ิมบ้านช้าง, ภัคจิราพร ก๋ากัน, ศริรา

วรรณ อินทโชติ, เด่นภูมิ คชรังค์, กันติ

นันท์ คุ้มพงษ์, จักรกฤษณ์ พิมพ์จันทร์, 

อนันต์ ผันบาง และพลาทิป คำาทา

สำาหรับรายการแรก “2022 ชาร์ 

จาห์ อินเตอร์เนช่ันแนล โอเพ่น แอธเล 

ติก มิตต้ิง” คร้ังท่ี 10 วันแรก เมื่อกลางดึก

วันท่ี 14 มีนาคม (ตามเวลาประเทศไทย) 

ไทยโพสต์ • สองล้อส่งนักปั่นทีมชาติไทยไปสู้ศึก

จักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศ

ทาจิกิสถาน ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค. นำาทีมโดย 

“ส.ต.หญิงเพชรดารินทร์ สมราช” พร้อมนักปั่นรุ่น

เยาวชนชาย-หญิง รวม 12 คน ด้าน “โค้ชตั้ม” 

เผยว่าทุกคนสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์ และทำาเวลา

ระหว่างการฝึกซ้อมได้อย่างดีเยี่ยม วางเป้าติดอันดับ 

1 ใน 3 อย่างน้อย 1 รายการ ในประเภทไทม์ไทรอัล 

จาก 2 นักปั่นดาวรุ่ง ติณพัฒน์ เมืองเดช รุ่นเยาวชน

ชาย และจิตราพร สายสิงห์ รุ่นเยาวชนหญิง 

“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายก

สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยาน

ได้ดำาเนินการการเตรียมความพร้อมเก็บตัวนักปั่น

ทีมชาติไทยเพื่อสู้ศึกจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์

เอเชีย 2022 ที่ประเทศทาจิกิสถาน ระหว่างวันที่ 

25-29 มีนาคม โดยนักกีฬาทั้งหมดเก็บตัวฝึกซ้อม

อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การควบคุมดูแลของ 

“โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อม

ด้วย ร้อยตำารวจเอกณัฐพล จีบถาวรธาวิต และร้อย

ตำารวจเอกสิทธิชัย ฤทธิศิลป์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ล่าสุด

การเตรียมทีมเดินหน้าไปด้วยดี นักกีฬาแต่ละคนที่

เรียกเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมีสภาพร่างกายและศักยภาพ

ดีเยี่ยม

พลเอกเดชากล่าวว่า จากการรายงานของ 

“โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิยะพัท ระบุว่า นักปั่นไทยชุด

นี้มีจำานวน 12 คน ประกอบด้วย รุ่นประชาชน

หญิง 2 คน สิบตรีหญิงเพชรดารินทร์ สมราช, 

สิบตรีหญิงชนิภรณ์ บัตริยะ, รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี

หญิง 2 คน น.ส.กมลรดา ขาวปลอด, น.ส.นัฐนันท์  

นนทะแก้ว, รุ่นเยาวชนชาย 4 คน นายกฤตณัฐ 

แก้วน้อย, นายติณพัฒน์ เมืองเดช, นายธนวัฒน์  

แสนตา, นายนนทกร นนทะแก้ว, รุ่นเยาวชน

หญิง 4 คน น.ส.พลอยปภัส ศรีใสไพ, น.ส.จิตราพร  

สายสิงห์, น.ส.อภิชยา หันทยุง, น.ส.สุพิชชา วรวงศ์ 

ตอนนี้ทุกคนต่างก็มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อม 

ทำาสถิติในการทดสอบเวลาได้อย่างดีเยี่ยม แม้จะเพิ่ง

เรียกเข้าแคมป์เก็บตัวภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน

จักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิง

ถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” สนามที่ 3 ที่เขื่อน 

วชิราลงกรณ อำาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคมที่ผ่านมา 

“สำาหรับนักปั่นทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์

เอเชียกลุ่มนี้ โดยเฉพาะรุ่นเยาวชนซึ่งส่วนใหญ่เป็น

นักกีฬาที่มีอายุเพียง 17 ปี เพิ่งขยับขึ้นมาจากรุ่น

ยุวชนเป็นปีแรก ต่างก็ทำาผลงานในการฝึกซ้อมได้

เป็นอย่างดี ซึ่งก็เป็นผลมาจากพื้นฐานการฝึกซ้อม

อย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการชิง

แชมป์ประเทศไทย ที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานจัด

ขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ

ป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ระลอกล่าสุด ตั้งแต่ต้น

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และทุกคนก็มีผลการ

แข่งขันที่น่าพอใจ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของการแข่งขัน

ทุกสนาม” พลเอกเดชากล่าว

นายกสองล้อไทย เจ้าของฉายา “หมึก

ต้นแบบ” กล่าวอีกว่า ทางสมาคมกีฬาจักรยานตั้ง

เป้าหมายในการส่งนักปั่นทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์

เอเชีย 2022 ชุดนี้ ว่าน่าจะติดอันดับ 1 ใน 3 อย่าง

น้อย 1 รายการ โดยเฉพาะการแข่งขันไทม์ไทรอัล

บุคคล รุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิง ที่ทาง

สตาฟฟ์โค้ชวางตัว “อุลตร้า” นายติณพัฒน์ เมือง

เดช ดาวรุ่งจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ 

กับ “น้องแอ๋ม” น.ส.จิตราพร สายสิงห์ จากทีม

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำานาจเจริญ ซึ่งทั้ง 2 คน

ทำาผลงานในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยได้

ดีสม่ำาเสมอ และจากการทดสอบเวลาล่าสุดก็ยัง

สามารถทำาเวลาเฉลี่ยได้เป็นที่น่าพอใจ.

จอมศอกมีสิทธิ์โดนหนักถึงเลิกค้าแข้ง
เพชรดารินทร์นำาทัพ

สู้ศึกถนนเอเชีย

‘พงศกร-พิชญา’ซิ่งวีลแชร์คว้าทองที่ดูไบ

สรุปผลงานนักกีฬาคนพิการไทยมีดังน้ี 

วีลแชร์เรซซ่ิง 100 เมตรชาย คลาส  

T 53 “เจ้ากร” พงศกร แปยอ เจ้าของ 

3 เหรียญทอง “พาราลิมปิก โตเกียว 

2020” ยังคงโชว์ฟอร์มได้สุดยอด ซ่ิงวีล

แชร์คู่ใจทะยานเข้าเส้นชัย 14.45 วินาที 

คว้าเหรียญทองไปครองตามความคาด

หมาย ส่วนนักวีลแชร์ไทยอีกคนในคลาส

เดียวกัน โสภา อินทเสน ทำาเวลา 15.57 

วินาที คว้าเหรียญทองแดง 

ส่วน มะสบือรี อาแซ ทำาเวลา 15.70 

วินาที จบอันดับ 4/วีลแชร์เรซซ่ิง 100 เมตร

ชาย คลาส T33/51/52 พิชญา คูรัตนศิริ 

นำาม้วนเดียวจบทำาเวลา 19.65 วินาที คว้า

เหรียญทองแบบไม่พลิกโผ ส่วนเหรียญเงิน

เป็นของ โรเจอร์ ฮับส์ช (เบลเยียม) 20.42 

วินาที เหรียญทองแดง โมฮาเหม็ด เบอร์รา

ฮาล (แอลจีเรีย) 21.64 วินาที 

วีลแชร์เรซซ่ิง 100 เมตรชาย 

คลาส T 34 ชัยวัฒน์ รัตนะ ควบวีลแชร์

คู่ใจทำาเวลา 15.46 วินาที คว้าเหรียญเงิน

ไปครอง ส่วนเหรียญทองเป็นของ วาลิด 

คาติลา (ตูนิเซีย) 15.27 วินาที/วีลแชร์เรซ

ซ่ิง 800 เมตรชาย คลาส T 34 ชัยวัฒน์ 

รัตนะ คว้าเหรียญทองแดงเพ่ิมให้ตัวเอง 

หลังทำาเวลา 1.43.87 นาที ส่วนเหรียญ

ทองเป็นของ วาลิด คาติลา (ตูนิเซีย) 

1.42.75 นาที เหรียญเงินเป็นของ โมฮา

เหม็ด ฮัมมาดี (คลับในยูเออี) 1.42.88 นาที

วีลแชร์เรซซ่ิง 100 เมตรหญิง 

คลาส T34/54 เตชินี ด้วงอินทร์ 18.17 

วินาที คว้าเหรียญทองแดง ส่วนอาทิตยา 

ชูเกิด 18.52 วินาที อันดับ 4 และหยาด

ฟ้า ซุยอุ้ย 19.01 วินาที อันดับ 5 ส่วน

เหรียญทองเป็นของ มารี เอ็มมานูเอล 

อัลพอนเซ (มอริเชียส) 16.50 วินาที และ

เหรียญเงิน ได้แก่ ค็อกครอฟต์ ฮานนาห์ 

(สหราชอาณาจักร) 16.70 วินาที 

วีลแชร์เรซซ่ิง 800 เมตรหญิง 

คลาส T34/54 อาทิตยา ชูเกิด ทำาเวลา 

2.01.20 นาที คว้าเหรียญทองแดง ส่วน 

เตชินี ด้วงอินทร์ 2.02.51 นาที (อันดับ 4) 

และหยาดฟ้า ซุยอุ้ย 2.09.82 นาที (อัน 

ดับ 5) ด้านเหรียญทองเป็นของ ค็อก 

ครอฟต์ ฮานนาห์ (สหราชอาณาจักร) 

1.52.84 นาที ส่วน มารี เอ็มมานูเอล อัลพอน

เซ (มอริเชียส) 1.53.79 นาที คว้าเหรียญเงิน 

ขณะท่ีผลการแข่งขันรอบคัด

เลือก ในวันเดียวกัน วีลแชร์เรซซิง 100 

เมตรชาย ไทม์เรซ 2 คลาส T54 อธิวัฒน์ 

แพงเหนือ ทำาเวลาดีท่ีสุด 14.09 วินาที 

ตามมาด้วย พิพัฒน์พงศ์ เสียงล้ำา 14.25 

วินาที ขณะท่ี ภูธเรศ คงรักษ์ ทำาได้ 15.01 

วินาที และสายชล คนเจน 15.10 วินาที 

ท้ังหมดผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไป

วีลแชร์เรซซ่ิง 800 เมตรชาย 

ไทม์เรซ 1 คลาส T53/54 มะสบือรี  

อาแซ ทำาเวลา 1.38.19 นาที เป็นอันดับ 

3 ส่วน โสภา อินทเสน 1.38.23 นาที เป็น

อันดับ 4 ในส่วนของกลุ่มไทม์เรซ 2 คลาส 

T53/54 พงศกร แปยอ 1.32.57 นาที 

(อันดับ 5), ประวัติ วะโฮรัมย์ 1.32.20 

นาที (อันดับ 1), ภูธเรศ คงรักษ์ 1.32.27 

นาที (อันดับ 2), อธิวัฒน์ แพงเหนือ 

1.32.35 นาที (อันดับ 3), สายชล คน

เจน 1.32.42 (อันดับ 4), พิพัฒน์พงศ์ 

เสียงล้ำา 1.32.63 นาที (อันดับ 7).

เกิดข้ึนท้ังหมด และนำาเข้าสู่กระบวนการ

พิจารณาวินัย มารยาทต่อไป

โดยกฎ ระเบียบข้อบังคับ คณะ

พิจารณาวินัย มารยาท สมาคมประจำา

การแข่งขันฤดูกาล 2021/22 ในข้อ 1.1.2 

เร่ืองนักกีฬาถูกผู้ตัดสินให้ออกจากการ

แข่งขัน (ได้รับใบแดง) ด้วยการกระทำา

ผิด ในหมวด 1

(1) ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง 

(Violent Conduct) เช่น นักกีฬาฟุตบอล

เจตนาทำาร้ายคู่ต่อสู้ โดยไม่ได้เล่นลูกบอล 

หรือลูกบอลไม่อยู่ในระยะของการเล่น 

หรือใช้กำาลังรุนแรงเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้เกิดอันตรายแก่ คู่ต่อสู้ ท้ังน้ี ให้

ความหมายถึงการกระทำาผิดต่อเจ้าหน้าท่ี

ทีมฝ่ายตรงข้าม นักกีฬาฟุตบอลสำารอง 

และผู้ตัดสิน โดยความติดตามข้อ (1) 

และ (2) ต้องถูกพักการแข่งขันคร้ังต่อไป 

และปรับเงินดังน้ี

คร้ังท่ี 1 ถูกพักการแข่งขัน 2 นัด 

ปรับเงิน 20,000 บาท, คร้ังท่ี 2 ถูกพัก

การแข่งขัน 3 นัด ปรับเงิน 40,000 บาท 

และคร้ังท่ี 3 และคร้ังต่อๆ ไป ถูกพักการ

แข่งขัน 4 นัด ปรับเงิน 60,000 บาท

1.12 ทำาร้ายร่างกาย บุคคลใด 

แต่ละกรณีมีโทษดังน้ี

(1) ไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เ กิด

อันตรายแก่กาย หรือจิตใจของผู้ถูก

ทำาร้าย ถูกพักการแข่งขัน และห้ามเข้า

สนาม 1 ถึง 3 นัด และปรับเงินต้ังแต่ 

20,000 บาท ถึง 40,000 บาท

(2) เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่

กายของผู้ถูกทำาร้าย ถูกพักการแข่งขัน 

และห้ามเข้าสนาม 2 นัด ถึง 4 นัด และ

ปรับเงินต้ังแต่ 40,000 บาท ถึง 60,000 บาท

(3) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำาร้ายได้รับ

อันตรายสาหัส ถูกพักการแข่งขัน และ

ห้ามเข้าสนาม 3 นัด ถึง 5 นัด และปรับ

เงินต้ังแต่ 60,000 บาท ถึง 80,000 บาท

(4) เป็นเหตุให้ผู้ถูกทำาร้ายถึงแก่

ความตาย ถูกพักการแข่งขันและห้าม

เข้าสนามตลอดชีวิต และปรับเงินต้ังแต่ 

80,000 บาท ถึง 100,000 บาท

อน่ึง เนื่องจากเหตุการณ์ทำาร้าย

ร่างกายในคร้ังน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีสร้าง

ความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของสมาคม

กีฬาฟุตบอลอย่างมาก โดยผู้กระทำา

มีเจตนาท่ีจะฝ่าฝืนกฎหมาย ซ่ึงถือ

เป็นการกระทำาท่ีผิดจรรยานักกีฬาอาชีพ 

คณะกรรมการวินัยมารยาทอาจจะไม่

ลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษ

วินัยมารยาท ข้อ 1.12 ท่ีมีบทลงโทษ

ห้ามลงทำาการแข่งขัน 4 นัด และต้ังแต่ 

40,000 บาท ถึง 60,000 บาท แต่จะ

เสนอให้นายกสมาคมพิจารณาลงโทษ

ตามระเบียบข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยา

นักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพ ใน

ความดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.

2560 แทน ซ่ึงจะต้องต้ังคณะกรรมการ

ข้ึนทำาการสอบสวนเป็นการเฉพาะ และ

มีบทลงโทษ ห้ามมีส่วนร่วมหรือมีส่วน

เก่ียวข้องกับกีฬาฟุตบอลท่ีสมาคมจัดข้ึน

และเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2565 

เวลา 14.00 น. ตัวแทนของสมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทย

ลีก จำากัด เดินทางไปท่ีโรงพยาบาลบาง

ปะกอก-รังสิต 2 เพ่ือแสดงความเป็น

ห่วงและให้กำาลังใจนายศุภสัณฑ์ เรือง

ศุภนิมิต นักเตะของสโมสรมหาวิทยาลัย

นอร์ทกรุงเทพ

โดยการเข้าเย่ียมคร้ังน้ี นำาโดย 

คุณพาทิศ ศุภะพงษ์ เลขาธิการสมาคม 

พร้อมด้วย คุณปิยภัทร สโรบล รอง

เลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ และคุณวรงค์ 

ทิวทัศน์ เลขานุการ บริษัท ไทยลีก จำากัด

สำาหรับ ศุภสัณฑ์ เรืองศุภนิมิต ได้

รับบาดเจ็บจากการโดน อิศเรศ น้อยใจ

บุญ ผู้เล่นของสโมสรบางกอก เอฟซี ทำา

ฟาวล์อย่างรุนแรงในการแข่งขันฟุตบอล

ลีกอาชีพ รายการ “มังกรฟ้า” ไทยลีก 

3 รอบแชมเปียนส์ลีก โซนล่างนัดแรก 

คู่ระหว่างสโมสรมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง

เทพ 3-0 สโมสรบางกอก เอฟซี เมื่อวัน

ท่ี 13 มีนาคม 2565 ท่ีผ่านมา จนต้องเข้า

โรงพยาบาล และต้องเย็บ 24 เข็ม เพื่อ

รักษาบาดแผล.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพ

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ธรรมดาแบบใหม่ : New 

Normal” ณ ห้องนิทรรศการชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร   

สำาหรับนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์  ประจำา 

ปี 2564 จัดโดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร  หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ด้วยการ

สนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) เพื่อ

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ร่วมตามรอยเสด็จ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้

ระหว่างการเสด็จพระราชดำาเนินไปยังสถานที่ต่างๆ  ใน

ระหว่างปี  2563-2565  เพื่อจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ 

ประกอบไปด้วย ภาพแขวนผนัง 140 ภาพ ภาพวาดการ์ตูน

ฝีพระหัตถ์ 246 ภาพ Art wall 12 ภาพ 

แต่ละภาพที่นำามาจัดแสดง นอกจากเป็นภาพที่

สวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว สะท้อน

ให้เห็นถึงมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็น

สิ่งต่างๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน

ภาพถ่าย อีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่างๆ  เพื่อ

ให้คนไทยได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่าน

ภาพถ่ายของพระองค์ 

โอกาสนี้ ทรงบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำา 

ปี 2564 ความตอนหนึ่งว่า มีเหตุต่างๆ ที่ร้ายแรง นอกจาก 

โควิด ตอนแรกทางผู้จัดบอกว่าจะจัดนิทรรศการออนไลน์ แต่

ความที่ผู้ถ่ายภาพเป็นแบบโบราณ เพราะฉะนั้นจากที่เคย

ไปดูงานที่จัดแบบออนไลน์แล้วรู้สึกไม่ค่อยชอบ  เลยขอ

เปลี่ยนเป็นแบบเดิมจะได้หรือไม่ พอบอกว่า  ไม่เอา ทาง

นี้ให้คนอื่นไปแล้ว บอกว่าไม่เป็นไร ให้ทีหลังก็ได้ 

“มีปัญหาอีกอย่าง ตอนต้นปี  2564 มีโควิดแล้ว

ก็ยังไปไหนๆ ได้ ก็เตรียมจะไปต่างจังหวัด แต่พอดีเวลา

เหลือ  เดินออกกำาลังกายสักหน่อย  เดินไปได้หน่อยนึงก็

หกล้ม ขาหัก ในที่สุดก็ต้องเป็นไม่ธรรมดา ต้องผ่าตัด เดิน

ไม่ค่อยได้ ก็แก้ไข ช่วยกันต่างๆ นานา จนกระทั่งพอที่จะ

เดินได้แล้ว เตรียมจะออกไป ก็เกิดเหตุไม่ปกติไม่ธรรมดา

อีกตามเคย หมอให้กักตัว 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

ถึงกันยายน อยู่ในวังสระปทุม ก็อย่างเดิม ซ้ำาๆ ซากๆ แต่ก็

อย่างเดิมไม่ได้ เพราะหมูหมากาไก่ มีสมาชิกตัวใหม่ ส่วน

ตัวเก่าก็โตขึ้นจากเดิม  งานครั้งนี้  หลายท่านที่เป็นเจ้า

ประจำามาไม่ได้ ก็เป็นธรรมดาแบบใหม่” 

จากนั้นทรงเริ่มบรรยายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์  อาทิ 

ภาพ “ดร.สุเมธ  สัก 9 คน นับไม่ถ้วนแล้ว” ทรงบรรยาย 

ว่า ปีนี้ ดร.สุเมธไม่ได้มาที่งาน แต่อยู่ออฟฟิศพระราม 8 แต่

เรามีเทคโนโลยีที่ถ่ายภาพ ดร.สุเมธ ทางซูม และสามารถ

ติดต่อกันได้  ถือว่าเป็นวิถีใหม่อย่างหนึ่ง  เมื่อวานมีการ

ประชุมออนไลน์ที่วังสระปทุม  มีวิทยากร  2 ท่านจาก

อังกฤษ และกรุงเวียนนา วิถีใหม่กันหมด 

ภาพ “บันทึกอาการเจ็บมือ” ทรงบรรยายว่า  เป็นอีก

ภาพที่ค่อนข้างประหลาด  ไม่รู้ว่าแจกปริญญาแบบไหน น่า

ชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์กรมสมเด็จพระเทพฯ

‘ธรรมดาแบบใหม่ : New Normal’

จะหงายมือและยื่นไปแจกปริญญา และถูกับผ้าที่กั้นไว้ข้าง

หน้า 4 วันเริ่มเจ็บมาก และเป็นสีแดง เลยวาดรูปเอาไว้เป็น

ที่ระลึก จดไว้ว่าจะมีอีกหรือเปล่า แต่หลังจากวันนั้นมา  ไม่มี

อาการเจ็บมือจากปริญญาอีก เพราะทายาไทย ยาฝรั่งจนหายดี 

ภาพ  “ประชุมมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ออนไลน์” ทรงบรรยายว่า  เรื่องของนิวนอร์มอล ประชุม

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีใช้ประชุมออนไลน์  ตอน

เขาห้ามไม่ให้ออกไปข้างนอกก็พยายามเยี่ยมโรงเรียน 

ตชด.  โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโครงการต่างๆ ก็ใช้

จอแบบนี้  ให้เจ้าหน้าที่ ตชด.ถ่ายให้ ทำาไปทำามาคล่องขึ้น

ทุกฝ่าย  เดิมไม่ค่อยไหว  เคยแต่ออกพื้นที่  นั่งอยู่หน้าจอดู

ไม่ทัน จะวิจารณ์หรือพูดอะไรก็ไม่ค่อยถนัดนัก บางคนก็

บอกว่าดี ถ้าทุกคนอยู่ในห้องประชุมอย่างนี้ ทุกคนจะได้ยิน

เหมือนกัน ก็มีทั้งข้อดีข้อเสีย  เยี่ยมงานไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่

หลังๆ เริ่มชำานาญ พอชำานาญก็ออกเดินทางได้พอดี 

ภาพ “ห้องนอนบนหอสมุด” ทรงเล่าว่า เป็นเรื่องเจ็บ

ไข้ สุนัขชนหกล้มขาหักสองข้าง เลยต้องเปลี่ยนเรือนหลังเดิมที่

ถือโอกาสซ่อม และขึ้นมานอนที่หอสมุด มีเตียงพยาบาล ตอน

นั้นลุกไม่ค่อยได้ ต้องมีที่สำาหรับโหน ลุกขึ้นมาประดักประเดิด

มาก มีเครื่องมือใหม่ๆ ตื่นตาตื่นใจที่ต้องใช้ และค่อยๆ ถอน

ออกทีละอย่าง ตอนนี้ ไม่ต้องใช้แล้ว เดินค่อนข้างจะปกติ 

ภาพ  “ชาลีอีกแล้ว แมวประชาสัมพันธ์และฝ่าย

ต้อนรับหอสมุด” ทรงบรรยายว่า  แมวดาราใหม่  ชื่อ  ชาลี 

เพราะหนวดคล้ายชาลี  แชปลิน  บางทีก็ชอบวิวาท

กับอีกตัวหนึ่งชื่ออ้วน  ชาลีมีกิจกรรมอีกอย่างคือ  เป็น

ประชาสัมพันธ์และต้อนรับอยู่ที่หอสมุด โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งมีทูตมา  เขาชอบรับทูต  และดูทูตชอบเข้า พอมีวัน

หนึ่ง  ทูตมา  เขาไม่มา  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เลยบอกว่า ชาลีพลาดไปแล้ว ทำาไมไม่ดูไลน์กลุ่มของเจ้า

หน้าที่ เขาเปลี่ยนวันแล้วเลยขาดงาน  

ภาพ “งูตัวที่ 119” และภาพ “ลายงู” ทรงบรรยาย

ว่า สมาชิกประจำาวังสระปทุม มีงูเหลือม  งูเขียว และ

อื่นๆ ปัจจุบันมีกว่า 120 ตัว จากภาพนี้เป็นตัวที่ 119 เจ้า

หน้าที่วัดขนาดแล้วเอาไปปล่อยที่อุทยานแห่งชาติ เคยคิด

ว่าอยากเลี้ยงไว้  แต่คนในวังบอกว่าพวกเราไม่อยากใช้

ชีวิตร่วมกับงูเลยให้เขาไปใช้ชีวิตสบายๆ ที่อุทยานแห่ง

ชาติ หลานสาวคุณใหม่ (ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน) มี

รสนิยมคล้ายกันบอกว่า งูน่ารัก อยากเลี้ยงไว้ เจ้าหน้าที่

ยื่นคำาขาด ถ้าคุณใหม่อยากเลี้ยงงู พวกกระผมจะไม่อยู่กับ

คุณใหม่ ก็ไปปล่อยตามอุทยานแห่งชาติเหมือนกัน 

ภาพ “ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดน” พล

เอกอรชุน พิบูลนครินทร์ ภูมิปัญญาสอนสานตะกร้า ทรง

บรรยายว่า ต้นปีนี้ ไปเยี่ยมศูนย์ตำารวจตระเวนชายแดน มี

เจ้าหน้าที่ภูมิปัญญา หรือเรียกว่า “ปราชญ์ท้องถิ่น” สอน

นักเรียนสานตะกร้า ตอนนี้คนเรียนสานน้อยลง และบาง

แห่งไม้ไผ่น้อยลง ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่ควรรักษาไว้ให้

เด็กๆ เรียน โดยมีครูปัญญาท้องถิ่นมาสอน

ก่อนทรงจบการบรรยาย  รับสั่งว่า  “เชิญถ่าย

ภาพถ่ายในนิทรรศการได้ตามสบาย”

ทั้งนี้ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ธรรมดาแบบ

ใหม่ : New Normal” เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่  15  มี.ค.ถึง

วันที่  3  เม.ย.นี้  (หยุดทุกวันจันทร์)  เวลา 10.00–19.00 น. 

และมีจำาหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์  “ธรรมดาแบบ

ใหม่” เล่มละ 900 บาท ณ ห้องนิทรรศการชั้น 9 หอศิลป 

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  และศูนย์หนังสือแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดนำาขึ้นทูลเกล้าฯ 

ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย.

ร่

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์

ภาพ “ประชุมมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีออนไลน์”  

สื่อ New Normal

ภาพ “งูตัวที่ 119” ภาพ “ลายงู” สมาชิกประจำา

วังสระปทุม

ภาพ “บันทึกอาการเจ็บมือ” 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์  

ศึกษาธิการ • ครม.อนุมัติค่าตอบแทน 

1,848 ล้านบาทให้ครูอัตราจ้าง ครูคลังสมอง 

ลูกจ้างธุรการ นักการภารโรง  ได้รับค่าจ้าง 

ไปจนสิ้นปีงบ  65  เผยนายกฯ  ห่วงใย

บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่

ทุรกันดาร  จึงต้องสร้างแรงจูงใจในการ

ทำางาน ช่วยกันลดเหลื่อมล้ำาการศึกษา

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.) 

ว่า ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการขอรับ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี  งบ

ประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงิน

สำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น  เพื่อ

เป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้

ราชการสำาหรับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(สพท.) และโรงเรียนสังกัดสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตาม

ที่กระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ.)  เสนอ วงเงิน

ทั้งสิ้น  1,848,047,228 บาท  เพื่อเป็นค่า

ตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 

เช่น บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานเขต 

กรุงเทพฯ • มท.หารือ อว.นำาชุดข้อมูล

ขนาดใหญ่ของชุมชนแก้ปัญหา 5 แสน

ครัวเรือน พ้นความยากจน มอบ อว.ส่วน

หน้าสนับสนุนเทคโนโลยีให้แต่ละจังหวัด

นำาไปใช้ประโยชน์ พัฒนาชุมชน

นายศุภชัย  ปทุมนากุล  รองปลัด

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  กล่าวภายหลัง

การหารือร่วมกับนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  (มท.)  เรื่อง 

ความร่วมมือในการแก้ ไขปัญหาความ

ยากจน ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ มท.แก้ปัญหา

ความยากจนให้กับประชาชน จำานวนกว่า 

1,025,782  ใน  500,000 ครัวเรือน  ให้

พ้นเกณฑ์ความยากจน 5 มิติ ได้แก่ ด้าน

สุขภาพ การศึกษา การเงิน ความเป็นอยู่

และการเข้าถึงบริการรัฐ  ว่า  อว.จะช่วย

สนับสนุน มท. โดยการนำาชุดข้อมูลขนาด

ใหญ่ของชุมชน  (Thailand Community 

Data)  หรือ  TCD ที่จัดทำาโดยโครงการ

มหาวิทยาลัยสู่ตำาบล  สร้างรากแก้วให้

ประเทศ (U2T) ใน 3,000 ตำาบลทั่วประเทศ 

มาช่วยแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน และ

วางแผนในการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างตรงจุด

และแม่นยำาขึ้น โดยอาศัยข้อมูลเป็นที่ตั้ง

ขณะเดียวกัน  อว.ยังเสนอการ

ใช้  “อว.ส่วนหน้า”  ที่มีใน  76  จังหวัด 

ร่วมสนับสนุนการทำางานกับ  มท.  โดย 

อว.ส่วนหน้าที่เป็นมหาวิทยาลัยต่างๆ จะ

ทำาหน้าที่สนับสนุนด้านการใช้องค์ความ

รู้  เทคโนโลยีของ  อว.  โดยสนธิกำาลัง

ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย

ของ อว.  ในการมาร่วมแก้ปัญหาความ

ยากจนและพัฒนาพื้นที่กับทางจังหวัด

“ทั้งนี้  จากการหารือทาง มท.จะสั่ง

การไปในทุกจังหวัดให้ อว.ส่วนหน้าเป็นฝ่าย

วิชาการสนับสนุนด้านองค์ความรู้  เทคโน 

โลยีและนวัตกรรมของจังหวัด  เพื่อให้ทาง

จังหวัดได้ ใช้ประโยชน์และนำาไปวางแผน

พัฒนาจังหวัดต่อ  โดยให้ทำางานร่วมกัน

ตั้งแต่ระดับตำาบล อำาเภอ จังหวัด เชื่อมกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างมุ่งเป้า

และยั่งยืนต่อไป” รองปลัด อว.กล่าว.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ปลื้ม SAFE สถานศึกษา

ปลอดภัย  ได้รับเสียงตอบรับล้นหลาม มีผู้แจ้ง

เหตุ 99 กรณี เข้าตรวจสอบทันที 13 กรณี ย้ำาทุก

สถานศึกษาอย่าเพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรง

เด็ก เพราะโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง กล่าวว่า  เมื่อ

เร็วๆ นี้ ที่โรงเรียนสระแก้ว ตนได้เป็นประธาน

ในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึง

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา 

หรือ SAFE สถานศึกษาปลอดภัย  สัญจร ซึ่ง

เรื่องความปลอดภัยเป็นนโยบายของรัฐบาลและ 

ศธ.ในการส่งเสริมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่

ดี  นำาไปสู่การมีความสุขทั้งส่วนตัว ครอบครัว 

และสังคมโดยรวม ซึ่งเป้าหมายทางการศึกษา

จะไม่เกิดผลประโยชน์ ใดๆ หากนักเรียนและ

เยาวชนไม่มีความปลอดภัยเมื่อมาโรงเรียน 

หรือไม่มีความปลอดภัยในชีวิต สำาหรับกิจกรรม

ที่จังหวัดสระแก้วในครั้งนี้เป็นจังหวัดสุดท้าย

ที่  ศธ.รณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัย 

และการรับรู้ถึงช่องทางการรับแจ้งเหตุภัยร้าย

ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกหลานของเรา ซึ่งการ

จัดกิจกรรม SAFE สถานศึกษาปลอดภัย สัญจร 

ใน 7 จังหวัดก่อนหน้านี้ตนได้เห็นความตื่นตัว

ของทุกภาคส่วน และชื่นชมนักเรียนที่เห็นความ

สำาคัญในการช่วยป้องกันภัยร้าย มีการปลูกฝังให้

เห็นถึงสาเหตุ และวิธีการรับมือกับภัยร้ายที่เกิด

ขึ้น ส่วนการปราบปรามเป็นภารกิจที่  ศธ.และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือร่วมใจในการ

จัดการภัยร้ายต่างๆ  ให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่

ให้เกิดขึ้นอีก

“ทุกสถานศึกษาต้องไม่เพิกเฉยต่อปัญหา

ความรุนแรงในเด็ก  เราต้องทำาให้ โรงเรียนเป็น

เสมือนบ้านหลังที่สอง ผู้อำานวยการโรงเรียนและ

ครูในโรงเรียนทุกท่าน เป็นเสมือนเจ้าบ้านที่ต้อง

ให้การดูแลเด็กนักเรียนที่เป็นลูกหลานของเรา

อยู่ภายในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ต้องทำาให้

พ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กนักเรียนมีความไว้

วางใจ (Trust) ในการส่งลูกหลานมาโรงเรียน มี

ความเชื่อใจถึงการให้ความคุ้มครอง และดูแล

เด็กให้ได้รับความปลอดภัย มีความมั่นใจว่าเด็ก

นักเรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

มากที่สุด” รมว.ศธ.กล่าว

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า  จากข้อมูล

ล่าสุดมีผู้แจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยกับทางศูนย์ 

MOE Safety Center แล้ว 99 กรณี มีทั้งภัย

ทะเลาะวิวาท ภัยจากยานพาหนะ  เด็กติดเกม 

ภัยไซเบอร์  ภาวะทางจิต ยาเสพติด การล่วง

ละเมิดทางเพศ  การล่อลวง  ภัยจากอาคาร

เรียนหรือสิ่งก่อสร้าง  เป็นต้น ซึ่งทุกกรณีได้มี

การติดตาม ตรวจสอบทันที  โดยมี  13 กรณีที่

ตรวจสอบแล้ว มีการยกเลิกเหตุ  แก้ไขเป็นที่

เรียบร้อย 38 กรณี อยู่ระหว่างการดำาเนินการ

ติดตามผล 33 กรณี อยู่ระหว่างการเข้าตรวจ

สอบเหตุ ซึ่งตนจะติดตามความคืบหน้าและการ

แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด  โดยกรณีที่ร้ายแรง 

เช่น  การล่วงละเมิดทางเพศ การล่อลวง  จะ

เป็นกรณีที่ให้ความสำาคัญเป็นพิเศษ  โดยหากมี

ครูถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำาความผิด จะต้อง

ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และมีการตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนวินัย และหากพบว่าผิดจริงจะมีการ

ลงโทษขั้นรุนแรงตามระเบียบของข้าราชการ

อย่างเคร่งครัด.

ครม.อนุมัติ1.8พันล้านให้ครูอัตราจ้าง
เผยนายกฯห่วงบุคลากรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้มีขวัญกำาลังใจช่วยลดเหลื่อมล้ำา

‘ตรีนุช’ปลื้ม‘SAFE’

มีเสียงตอบรับล้นหลาม

แจ้งเหตุร้ายแรง99เรื่อง

มท.-อว.หารือนำาข้อมูลแก้ปัญหายากจน5แสนครัวเรือน

ลูกจ้างตำาแหน่งธุรการโรงเรียน  นักการ

ภารโรง ครูคลังสมอง ครูจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 

เจ้าหน้าที่ประจำาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำาแหน่งอื่นๆ ซึ่งทำาให้

มั่นใจได้ว่าบุคลากรเหล่านี้จะได้รับเงินเดือน

ต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2565 หรือ

สิ้นเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอน

“สำาหรับการอนุมัติงบประมาณดังกล่าว

เป็นงบประมาณกลางที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี จัดสรรมาให้ เนื่องจาก

งบประมาณปกติเรามีไม่เพียงพอ ซึ่ง สพฐ.มี

อัตราจ้างจำานวน 61,119 อัตรา ซึ่งที่ผ่านมา

ได้ขอตั้งงบประมาณดังกล่าวมาแล้ว  4,379 

ล้านบาท อีกทั้งมีงบประมาณประจำาปีเพิ่มอีก 

2,531 ล้านบาท ดังนั้นการขออนุมัติงบกลาง

ที่เป็นงบฉุกเฉินนี้ก็เพื่อให้ ได้เงินที่เพียงพอ

ต่อการจ้างและไม่สะดุด และครอบคลุมกลุ่ม

อัตราจ้างทุกคน” รมว.ศธ.กล่าว

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล  รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณดังกล่าว

สืบเนื่องจาก ศธ.ได้รายงานว่า สพฐ.มีความ

จำาเป็นต้องจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการใน

ปีงบประมาณ 2565 จำานวน 61,119 อัตรา 

16 ตำาแหน่ง เช่น ธุรการโรงเรียน ครูรายเดือน 

เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลนครูขั้น

วิกฤต  และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ซึ่งข้อมูล 

ณ เดือนตุลาคม 2564 ต้องใช้งบประมาณ 

8,315 ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2565 จำานวน 

5,063 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอ

ทั้งนี้  สพฐ.ได้ขอรับการจัดสรรงบ

กลางส่วนที่ยังขาดอีก  3,251  ล้านบาท 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้จัดสรรงบ

ประมาณสนับสนุนตามที่  สพฐ.ขอมา แต่

อนุมัติกรอบวงเงิน 1,848 ล้านบาท เท่าที่

จำาเป็นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งข้อมูล 

ณ เดือน ม.ค.2565 มีการจ้างอยู่ 58,873 

อัตรา เนื่องจากมีการลาออกของลูกจ้างไป

แล้ว 2,246 อัตรา

“นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อ

บุคลากรทางการศึกษาจึงเห็นชอบให้มีการ

จัดสรรงบกลางเพื่อเป็นค่าตอบแทนและ

ค่าจ้างตามที่ ศธ.เสนอ นายกรัฐมนตรีเห็น

ว่าคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษา

จะส่งผลสำาคัญต่อคุณภาพการศึกษาของ

นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล

และทุรกันดาร  จึงต้องให้ความมั่นคงเพื่อ

เป็นแรงจูงใจให้ครูยังอยู่ในระบบเพื่อลด

ความเหลื่อมล้ำาทางความรู้  และการศึกษา

ที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชน” น.ส.ไตรศุลีกล่าว.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิง

าไมซีรีส์บ้านเราถึงทำาให้ดีมากๆ แบบซีรีส์เกาหลีไม่ได้”

นี่..เป็นคำ�ถ�มของคุณโอ๊ต-ปร�โมทย์ ป�ท�น ที่น่�จะตรง

ใจของใครหล�ยๆ คน รวมถึงผมด้วยคนหนึ่งล่ะ!

ส่วนฝ่�ยที่ถูกถ�ม..คุณต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร พระเอกหน้�

เก�หลี ก็ได้ตอบ.. “อย�กให้เชื่อว่� มันไม่ได้ต่�งกันขน�ดนั้น Quality 

ของคน แต่เร�ยอมรับว่� Quality ของของมันต่�งกัน

ก็เร�สู้ไม่ได้จริงๆ จะให้ทำ�ยังไง ทุกวันนี้ถ�มว่�พย�ย�มทำ�ให้

ดีที่สุดมั้ย ใช่ พย�ย�มทำ�ให้ที่สุดดีในสิ่งที่มี แต่สุดท้�ยพวกเร�ตั้งใจทำ�

แค่ไหน ดันอยู่ที่คนดู มันคือก�ร Work ร่วมกัน

เช่น อย�กเห็นอะไรดีข้ึนก็ต้องสนับสนุนกันหรือเปล่� แค่น้ันเอง”

ซึ่งหลังได้ฟังคำ�ตอบ ผู้คนก็เจี๊ยวจ๊�วกันลั่น และเท่�ที่สดับตรับ

ฟังในเวล�นั้น (จะร่วมเดือนแล้ว) เสียงส่วนใหญ่มองว่�..พูดแบบนี้ 

เหมือนเป็นก�รโทษและโยนภ�ระให้คนดู

และเสียงหนึ่งที่ดูจะตรงกับจริตตัวเอง ถึงขน�ดอ่�นแล้วก็ต้อง

รีบเซฟเก็บไว้ นั่นคือข้อคว�มของคุณภูริช กฤษธ�ด�ม�ล�กุล ที่ได้

โพสต์เมื่อ 16 ก.พ.ที่ผ่�นม�..

ย�วหน่อย แต่ก็อย�กให้ท่�นผู้อ่�นได้อ่�น ได้ใคร่ครวญ ยิ่งห�ก

ผู้คนในวงก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิตละคร-ซีรีส์ ได้ทัศน�ด้วยแล้ว น่�

จะเป็นกระจกสะท้อนได้เป็นอย่�งดี

ก็..ขออนุญ�ตคุณภูริชไว้ ณ ตรงนี้ และห�กเนื้อที่วันนี้ ไม่พอ ผม

ขอต่อไปอีกวันละกัน ต�มนี้..

“หลังจ�กอ่�นดร�ม่�ต่อ ธนภพ ที่บอกว่�ละครไทยไม่พัฒน� 

เพร�ะคนไทยไม่ดู ผมอย�กจะบอกว่�คนไทยดูละครไทยกันม�ทั้งชีวิต

ก�รดูละครหลังข่�วถือเป็นกิจกรรมครอบครัวของคนไทยทุก

ครัวเรือนม�ไม่ต่ำ�กว่� 40 ปีแล้ว

40 ปีที่ผ่�น ทำ�ไมละครไทยถึงไม่พัฒน� แต่ม�โทษว่�คนไทย

ไม่ดูละครไทย ทั้งที่คว�มจริงคนไทยเพิ่งเลิกดูละครไทยไม่เกิน 3 ปีม�

นี้เท่�นั้นเอง

อุตส�หกรรมละครไทยบ้�นเร�ม�ถึงจุดวิกฤตแล้ว หลังก�รเข้�

ม�ของสตรีมมิงต่�งช�ติ netflix viu wetv iqiyi disney+

มันเป็นเหตุก�รณ์คล้�ยกับที่อุตส�หกรรมก�รผลิตไทยต้องเจ๊ง 

เพร�ะก�รหลั่งไหลเข้�ม�ของสินค้�จีนร�ค�ถูก

แต่ผมคิดว่�สิ่งที่เกิดกับอุตส�หกรรมละครไทยนั้นหนักกว่� 

เพร�ะ content ต่�งประเทศที่หลั่งไหลกันเข้�ม�ทั้งซีรี่ย์เก�หลี ซีรี่ย์จีน 

ซีรี่ย์ฝรั่ง ล้วนคุณภ�พสูงกว่�ละครไทย

ผมเป็นคนหน่ึงท่ีดูละครไทยม�ต้ังแต่เด็ก เรียกว่�ดูม�ท้ังชีวิต แต่

ม�เลิกดู เลิกติดต�มทุกอย่�งเก่ียวกับละครไทย ด�ร�ไทย เมื่อวันท่ีผมเร่ิม

ใช้ netflix เมื่อ 3 ปีก่อน และทุกวันน้ีผมสมัครสม�ชิก vip ถึง 5 แอป

ผมไม่เคยดูซีรี่ย์ต่�งประเทศม�ก่อนเลยในชีวิต จนกระทั่งได้ดู 

คว�มรู้สึกเหมือนคนที่เคยเห็นแต่แม่น้ำ�ในคลองเล็กๆ ม�ทั้งชีวิต แล้ว

ได้เห็นมห�สมุทรครั้งแรก

ละครเก�หลีเหมือนผมกำ�ลังดูชีวิตคนจริงๆ มันเป็นก�รแสดง

ที่สมจริงม�กๆ ต่�งจ�กละครไทยที่เหมือนเร�ดูงิ้วบนเวที ใครบอกว่�

ละครไทยมีจุดอ่อนแค่บท ผมยืนยันว่�ไม่จริง

ลองไปเอ�บทของเก�หลีม�ทั้งดุ้น ด�ร�บ้�นเร�ก็แสดงไม่ได้ 

ผมกล้�พูดแบบนี้เพร�ะผมดูละครไทยม�ทั้งชีวิต

สิ่งที่ผมเห็นในละครเก�หลี ผมไม่เคยเห็นมันม�ก่อนจ�กละคร

ไทย คว�มสมจริง คว�มทรงพลัง ยังไม่นับจ�กโปรดักชั่น ง�นภ�พ ง�น

จัดแสงต่�งๆ

ละครไทยมิติตัวละครจะแบนร�บ พระเอกถ้�เป็นคนดีก็จะซื่อ

จนโง่ ตัวร้�ยจะชั่วแบบไม่มีเหตุผล น�งเอกถ้�เป็นคนดีก็ต้องโง่เช่นกัน 

น�งร้�ยแหกป�กไม่มีเหตุผล ตอนหลังก็กลับใจแบบไม่มีเหตุใดๆ

ต่�งจ�กละครเก�หลี ที่ตัวละครมีคว�มสมจริง มีมิติของมนุษย์

จริงๆ แม้เป็นคนดี แต่ในบ�งสถ�นก�รณ์ก็มีคว�มเห็นแก่ตัว มีเหลี่ยม

กับคนอื่นเหมือนโลกคว�มจริง

ตัวโกงก็มีที่ม�ที่ไป บ�งทีดูแล้วก็น่�เห็นใจ มันมีมิติ มีแง่มุม

ม�กม�ยในตัวละครหนึ่งตัว สิ่งเหล่�นี้ ไม่ปร�กฏในละครไทย”

ครับ..กำาลังเพลิน พรุ่งนี้มาอ่านกันต่อ!.

คนไทยไม่สนับสนุนละครไทย? (1)

“ทำ

ากกรณีการจากไปของนางเอกสาว แตงโม-ภัทรธิดา 

(นิด�) พัชรวีระพงศ์ ที่สร้�งคว�มเสียใจให้กับคนไทย

ทั้งประเทศ ซึ่งเจ้�ตัวกำ�ลังมีผลง�นก�รแสดงละคร

เรื่อง คุณช�ย กับท�งช่องวัน 31 นับว่�เป็นผลง�นก�รแสดง

เรื่องสุดท้�ยในชีวิตของแตงโม โดยอยู่ระหว่�งก�รถ่�ยทำ� และ

แตงโมได้เข้�ฉ�กถ่�ยทำ�ไปเพียงแค่ 10 คิว ทำ�ให้ทีมง�นไม่

ส�ม�รถนำ�ภ�พคว�มประทับใจเหล่�นั้นม�ร้อยเรียงเป็นเรื่อง

ร�วเพื่อใช้ในก�รออกอ�ก�ศได้

ด้�นผู้บริห�รและทีมง�นกองละครคุณช�ยจึงต้องเฟ้น

ห�ผู้ที่จะม�รับบทดังกล่�ว และในที่สุดก็ได้นักแสดงส�วม�ก

ฝีมือ เป้ย-ป�นว�ด บุญยรัตกลิน โดยเจ้�ตัวได้เปิดเผยถึง

ก�รตัดสินใจม�รับไม้ต่อจ�กเพื่อนรักอย่�งแตงโมว่� “บอก

ต�มตรงค่ะ ว่�เป็นคว�มรู้สึกที่ไม่ง่�ยเลยสำ�หรับเป้ย กับ

ก�รที่ต้องม�ส�น

ต่อหน้�ที่นี้ ตอน

ที่ผู้ใหญ่ท�งช่อง

ติดต่อม�ว่�เป็น

ละครที่โมได้ทำ�ไว้ 

แต่ยังทำ�ไม่จบ 

พอเร�ทร�บ

แบบนั้นในใจ 

เป้ยก็บอกตัวเองไป 70% แล้วว่� “ชั้นจะเล่น” แต่เป้ยยังไม่กล้�

ตอบคอนเฟิร์มผู้ใหญ่ เพร�ะต้องกลับม�พิจ�รณ�ตัวเองก่อน อย�ก

ได้บทม�เพื่อทำ�ก�รบ้�นก่อนว่�เร�จะทำ�ได้มั้ย

กลัวเหลือเกินว่�จะทำ�ไม่ดีเท่�โม เพร�ะเชื่อว่�ทุกคนต้อง

ค�ดหวังจึงขอเวล�ทำ�ก�รบ้�น รีบอ่�นบท รีบโทร.ห�ผู้กำ�กับว่�จะ

ต้องทำ�ยังไงให้คนเห็นคว�มแตกต่�งจ�กเรื่องที่แล้ว (ว�นว�สน�) 

เพร�ะค�แรคเตอร์ของตัวละครค่อนข้�งใกล้เคียงกัน และจะทำ�ยัง

ไงให้ โมมองม�แล้วแฮปปี้ กดดันตัวเองม�ก เพร�ะเร�ไม่เคยต้องม�

ยืนในจุดนี้ม�ก่อน แต่สุดท้�ยเป้ยกลับม�ถ�มตัวเองว่�ต้องก�รทำ�

เพื่ออะไร คำ�ตอบก็ออกม�ว่� “ต้องก�รทำ�เพื่อโม” พอคำ�นี้เกิดขึ้น

ม�ในหัว เร�ก็พร้อมจะเดินหน้�ทำ�ให้ดีที่สุด จึงกลับไปคอนเฟิร์มทีม

ง�นว่�เร�ตัดสินใจรับเล่น ส่วนคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเป้ยกับโม เร� 

2 คนรู้จักและสนิทกันม�เกินกว่� 15 ปีแล้ว ถึงแม้จะไม่ค่อยได้เจอ

กันแต่เร�ก็ห่วงใยและเป็นกำ�ลังใจให้กันตลอดเวล� เป้ยจะส�นต่อ

ง�นของโมในครั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่เพื่อนจะทำ�ให้เพื่อน 

เพร�ะเป้ยรู้ม�ว่�โมตั้งใจและเต็มที่กับละครเรื่องนี้ม�กๆ

สุดท้�ยก็อย�กบอกกับคนท่ีรักโม และแฟนๆ ทุกคนว่� เป้ย

ต้ังใจจะทำ�ให้ดีท่ีสุด ไม่อย�กให้มองว่�เร�ม�เล่นแทนโม แต่อย�กให้

มองว่�เป็นก�รม�เล่นเพื่อโมม�กกว่� เวล�ท่ีโมมองม�จ�กฟ้�เข�จะ

ได้ดีใจ เป้ยจะทำ�ให้ดีท่ีสุดเพื่อโม และถ้�วันน้ีโมได้ยินในส่ิงท่ีเป้ยพูดก็

อย�กจะบอกกับโมว่�...โมไม่ต้องห่วงนะ เป้ยจะทำ�ให้สุดคว�มส�ม�รถ 

ขอให้โมไปเป็นน�งฟ้�อยู่บนสวรรค์ มองลงม�แล้วย้ิมได้อย่�งสบ�ยใจ 

ไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว และให้โมเป็นกำ�ลังใจให้เป้ยด้วยค่ะ”.

จ

ลังประสบความสำาเร็จจากเพลงฮิตข้าม

ปี “Enemy” เพลงประกอบ Arcane ซี

รีส์แอนิเมชัน League of Legends ที่

คว้�อันดับ 1 ใน Alternative Radio ไปทั้งหมด 5 

สัปด�ห์ติด “Imagine Dragons” วงอัลเทอร์เนทีฟ 

ร็อกเจ้�ของร�งวัลแกรมมีกลับม�พร้อมเพลงใหม่ 

“Bones” พ�แฟนเพลงสู่ด�ร์กแอดเวนเจอร์ด้วย

ซิงเกิลป๊อปร็อกจังหวะอัปบีทติดหู ซึ่งเพลงนี้ยังเป็น

เพลงแรกของอัลบั้มใหม่อย่�ง “Mercury - Act 2”

 “Bones” โปรดิวซ์ โดยคู่หูนักแต่งเพลง/

โปรดิวเซอร์ช�วสวีเดน Mattman & Robin ซึ่งทั้ง

ร่วมโปรดิวซ์เพลง “Enemy” และอีก 2 เพลงใน

อัลบั้มใหม่ของ Imagine Dragons Mercury - Act 

1 ซึ่งเพลง “Bones” ถูกมิกซ์ โดย Serban Ghenea 

ผู้ชนะและเจ้�ของร�งวัล GRAMMY 14 สมัย โดย

เพลงนี้ ได้กล่�วถึงชีวิตและคว�มต�ยอย่�งมีชีวิต

ชีว�

“Dan Reynolds” นักร้องนำ�ของวงได้กล่�ว

ถึงเพลงนี้ ไว้ว่� “Bones เป็นภ�พสะท้อนคว�ม

หมกมุ่นของเข�อยู่ตลอดเวล� ระหว่�งจุดจบและ

คว�มเปร�ะบ�งของชีวิต” และยังได้กล่�วไว้อีกว่� 

“ผมมักจะค้นห�หลักฐ�นบ�งอย่�งที่จะโน้มน้�วใจ

ว่�ชีวิตผมยังมีอะไรอีกม�กที่กำ�ลังรอผมอยู่ ชีวิต

นั้นเป็นนิรันดร์อย่�งแท้จริงในบ�งแง่มุมก็จริง แต่

เมื่อไม่พบสิ่งนั้น ผมก็พย�ย�มคิดว่�อย่�งน้อยผม

ก็ได้ฝันว่�ก�รพิชิตคว�มต�ยนั้นจะรู้สึกอย่�งไรใน

เพลงนี้”

“Imagine Dragons” ยังเพิ่ง

ทำ�ก�รแสดงสดของเพลง “Bones” 

ครั้งแรกในระหว่�งก�รทัวร์ Mercury 

World Tour ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Crypto 

Arena ของลอสแองเจลิส เมื่อ 12 

มีน�คมที่ผ่�นม�

เพลงนี้โปรดิวซ์ โดยคู่หูนัก

แต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ช�วสวีเดน 

แมตต์แมน แอนด์ โรบิน ซึ่งเคยร่วม

กันทำ�เพลง “Enemy” และอีก 2 เพลงในอัลบั้ม

ใหม่ Imagine Dragons Mercury - Act 1 โดย 

Bones ถูกมิกซ์ โดยเจ้�ของร�งวัลแกรมมี 14 

ครั้ง เซอร์บัน เกนี.

ห

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘Bones’เพลงใหม่จาก‘Imagine Dragons’

อัลเทอร์ฯ-ร็อกสะท้อนความเปราะบางของชีวิต

‘เป้ย ปานวาด’เปิดใจทั้งน้ำาตา

เหตุรับเล่น‘คุณชาย’ทำาเพื่อ‘แตงโม’

เป๊ป กวาร์ดิโอลา ยืนยันว่า แมน

เชสเตอร์ ซิตี ทำ�ทุกอย่�งแล้วจริงๆ เพื่อ

เอ�ชนะคริสตัล พ�เลซ ให้ได้ แต่สุดท้�ย

ทำ�ได้แค่เสมอแบบไร้สกอร์ ที่ เซลเฮิร์สต์ 

ป�ร์ก เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่�นม� ทำ�ให้ก�ร

ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูก�ลนี้เปิดอ้�สุดๆ 

สำ�หรับลิเวอร์พูล ที่พร้อมบีบช่องว่�งเข้�

ม�ห�ยใจรดต้นคอพุธนี้

หลังรองจ่�ฝูง ลิเวอร์พูล บุกเก็บ

ชัยชนะที่บ้�นของไบรท์ตันได้เมื่อวันเส�ร์ 

แต่ซิตีกลับไม่ส�ม�รถหนีห่�งเป็น 6 แต้มอีก

ครั้งได้ หลังพ�เลซสู้ต�ยยันเสมอแบ่งแต้มกับ

ทีมจ่�ฝูงได้อย่�งยอดเยี่ยม

ผลนัดนี้ทำ�ให้ซิตีนำ�ลิเวอร์พูลอยู่แค่ 4 

คะแนนเท่�นั้น แต่เตะม�กกว่�คู่แข่งอยู่ 1 

นัด โดยทีมของเจอร์เกน คล็อปป์ มีคิวลง

สน�มนัดต่อไป เยือนอ�ร์เซนอล ของมิเกล 

อ�ร์เตต� ในคืนวันพุธ ที่สำ�คัญทีมเครื่อง  

จักรสีแดงยังมีโปรแกรมต้องเดินท�งไปเยือน

เอติฮัดเหมือนเป็นเกมตัดสินแชมป์ในเดือน

หน้� 

“พวกเข�ทำ�ทุกอย่�งแล้วจริงๆ เพื่อ

ชนะเกมนี้ เร�เล่นกันดีม�กๆ แล้วที่สน�ม

ที่เล่นย�ก และเจอกับทีมที่เล่นด้วยไม่ง่�ย 

เพร�ะตั้งรับกันลึกม�ก ฟุตบอลเป็นกีฬ�เดียว

ที่สถิติในเกมไม่ส�ม�รถเอ�ม�ตัดสิน ถ้�คุณ

ยิงไม่ได้ คุณก็ไม่ชนะ”.

interthaipost69@gmail.com

‘เป๊ป’โอดทำ�ทุกอย่�งแล้วแต่ชนะไม่ได้

‘นุ่น ศิรพันธ์’โพสต์เศร้า!

สูญเสียคุณยายอันเป็นที่รัก

นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของ

น�งเอกม�กคว�มส�ม�รถอย่�ง นุ่น-ศิรพันธ์ 

วัฒนจินด� ที่ต้องจ�กล�กับคุณย�ยจันทร์ดีไป

ตลอดก�ล โดยนุ่นได้ โพสต์ภ�พคู่กับคุณย�ย 

พร้อมข้อคว�มสุดซึ้งว่�

“เด็กติดย�ย : แม่ชอบเล่�ให้ฟัง

ว่�ตั้งแต่แรกเกิด แม่ต้องให้ย�ยม�

ช่วยเลี้ยงเพร�ะแม่ต้องขึ้นไปสอน

บนดอย เอ�นุ่นขึ้นไปด้วยไม่ได้ 

ส่วนใหญ่ย�ยก็จะเลี้ยงนุ่น แล้ว

เส�ร์-อ�ทิตย์แม่ถึงจะลงจ�ก

ดอยม�เลี้ยงนุ่นต่อ จนแม่ย้�ย

ลงม�สอนในเมืองเชียงใหม ่จน

ย้�ยไปลำ�ป�งถึงได้แยกกับย�ย 

ยังจำ�คว�มได้เลยว่�รอวันศุกร์จะ

ได้นั่งรถจ�กลำ�ป�งกลับเชียงใหม่ไป

ตอนเรียนมห�’ลัยก็อยู่บ้�นกับย�ย เวล�หลังเลิก

เรียนก็ไม่ค่อยแรดไปไหน ขับรถปิกอัพ เช่�ก�ร์ตูน

หลัง ม. แวะตล�ดแถวบ้�น ซื้อกับข้�ว ซื้อขนม 

กลับม�กินข้�วเย็นกับย�ย ย�ยชอบกินขนมกับ

ก�แฟ ย�ยชอบขนมนิ่มๆ ชอบเอแคลร์ ชอบคัส

ต�ร์ดเค้กที่สุด 3 ปีเต็มๆ ที่อยู่บ้�นกับย�ยทุกวัน 

ชวนกันกิน อิ่มเอิบกันไปหมด

ย�ยชอบเข้�วัด ชอบไหว้พระ และพร้อม

ไหว้พระทุกที่ที่เห็น เห็นในทีวกี็ไหว้ เห็นใน

หนังสือพิมพ์ก็ไหว้ ทุกวันพระใหญ่ถ้�มีเวล�เร�

สองคนย�ยหล�น ตอนเช้�จะเอ�ปิ่นโตไปตล�ด 

ไปซื้อกับข้�วถว�ยพระ ข้�วต้องหุงใหม่ๆ กับข้�ว

ก็ต้องทำ�ใหม่ๆ พอไปถึงวัดก็เอ�กับข้�วจ�กปิ่นโต

ห�ย�ย และเวล�จะกลับลำ�ป�งทีไรก็ร้องไห้ทุกที 

และก็ชอบม�กเวล�ที่ย�ยนั่งรถเมล์เขียวจ�ก

เชียงใหม่ม�ห�ที่ลำ�ป�ง นุ่นจะรอย�ยหน้�บ้�น 

คอยมองห�แต่รถเมล์เขียว พอเห็นรถจอดก็คอย

ส่องว่�ย�ยจะลงม�ไหม ถ้�ถึงคันที่ย�ยม�

ด้วยก็จะรีบวิ่ง 4x100 ไปช่วยย�ยหิ้ว

กระเป๋�เข้�บ้�น

ย�ยทำ�ขนมเก่ง : ขนมกลีบ

ลำ�ดวนของย�ยอร่อยสุดในชีวิต

นุ่น ขนมนุ่มม�ก แป้งละมุนลิ้น 

หอมกลิ่นอบควันเทียนอ่อนๆ 

อร่อยจนตอนเด็กเคยรบเร้�

ขอเปิดหน้�บ้�น ปูเสื่อ ตั้งโต๊ะ

ญี่ปุ่นน้อย ข�ยขนมกลีบลำ�ดวน

ย�ย ดอกละ 3 บ�ท มีวันนึงข�ย

ได้ 10 ดอก ก็คิดว่�เร�รวยแล้ว 

เปลี่ยนใส่ถ้วยของที่วัดนำ�

ไปถว�ยพระ สงสัยก�รเริ่ม

ใช้ชีวิตแบบ ECO คงม�

จ�กย�ยเนี่ยแหละ เวล�

ผ่�นไป นุ่นใช้ชีวิตห่�ง 

จ�กย�ยม�เรื่อยๆ จ�ก                                  

กลับเชียงใหม่บ่อยๆ ก็

น�นๆ กลับที แต่ทุกครั้ง

ที่กลับไปย�ยก็จะต้อง

พูดว่� “ขอให้ลูกหล�น

อ�ยุมั่นขวัญยืนเน้ออออ 

อยู่ดี สบ�ยทุกผู้ทุกคนเน้ออออ” พูดจนนุ่นท่อง

พร้อมย�ยได้ตลอด และจะใจห�ยทุกครั้งเวล�ที่

ต้องเข้�ไปบอกย�ยว่�จะกลับแล้ว และนั่งรถไป

สน�มบิน ย�ยจะออกม�ยืนโบกมือหน้�บ้�นจนรถ

ออกไปสุดส�ยต�

คว�มทรงจำ�เหล่�นี้จะอยู่กับหัวใจของหนู

นะคะ หนูคงเศร้�บ้�งเพร�ะคิดถึงย�ย แต่ทุกครั้ง

ที่คิดถึงหนูก็ยิ้มนะคะ เพร�ะที่ผ่�นม�คว�มทรง

จำ�ของเร�มีแต่เรื่องดีๆ ทั้งนั้น ขอบคุณที่เลี้ยงหนู 

ดูแลสั่งสอนหนูม�นะคะ หนูก็จะเป็นหล�นย�ยที่

ดี ดูแลแม่ ดูแลพ่อ ดูแลน้อง ดูแลหล�นเขยท็อป

ของย�ย ดูแลญ�ติพี่น้องของเร�ทุกคนให้อยู่ดี

สบ�ยทุกผู้ทุกคนให้ดีที่สุดค่ะ รัก หล�นนุ่น”.



12 ขาวประชาสัมพันธ

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ศูนยกุมารเวช 24 ช่ัวโมง โรงพยาบาล

เจาพระยา ตระหนักถึงสถานการณของผูปวย

เด็กติดเชื้อโควิด-19 ที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงไดจัด

เตรียมทีมกุมารแพทยไวคอยใหบริการตรวจ

รักษาตลอด 24 ชั่วโมง พรอมเปดบริการ

หอผูปวยโควิดเด็กโดยเฉพาะ แยกจากหอ

ผูปวยเด็กปกติ ซึ่งมีหองความดันลบ (Nega-

tive Pressure)ไวคอยรองรับ กรณีที่สงสัยวา

บุตรหลานมีการติดเชื้อโควิด-19 ผูปกครอง

สามารถติดตอเขารับการตรวจโดยกุมาร

แพทย ไดตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมไดที่ โทร.0-2884-7000 

พาราไดซ พารค ศูนยการคาในเครือ

เอ็ม บี เค ชวนนอง ๆ  หนู ๆ  เขาสูโลกแหงจิต

นาการ จําลองบรรยากาศสุดแฟนซี เนรมิต

ใหเปนดินแดนปาเวทมนต มหาสนุกกับ งาน 

Paradise Park Magic Forest มารวมผจญ

ภัยไปกับเหลาพอมด-แมมด เพ� อตามลาหาไอ

เทมลับไขมังกร พรอมต� นตาต� นใจไปการโชว

มายากล การเดินทรูปของเจามังกรไฟและ

เหลาพอมด-แมมด รวมท้ังกิจกรรม Workshop 

จากสถาบันการศึกษาชั้นนําที่มาออกบูธ 

สําหรับ สมาชิก MBK PLUS เพียงชอปสินคา

ภายในศูนยการคาฯ ครบ 500 บาท แสดงใบ

เสร็จและกดรับสิทธิ์ผาน MBK PLUS 

มารวมสนุกกับกิจกรรมขุดไขมังกร จํากัด 

จํานวน 200 สิทธิ์ / งาน (1 ทาน / 1 สิทธิ์)  

ชอปสินคาครบ 1,500 บาท แสดงใบเสร็จ

และกดรับสิทธิ์ผาน MBK PLUS รับฟรี!! ไม

กายสิทธิ์ จํากัด จํานวน 50 สิทธิ์ / งาน (1 

ทาน / 1 สิทธิ์) พบกับความสนุกสุดหรรษา 

ตะลุยปาเวทมนต ระหวางวันศุกรที่ 18 – 

วันอาทิตยท่ี 20 มีนาคม ต้ังแตเวลา 10.30 น. 

- 20.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ลานรอยัล พารค 

พลาซา ศูนยการคาพาราไดซ พารค สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท

เซ็นเตอร 1285 

www.kingpower.com และ คิง เพาเวอร 

แอปพลิเคชัน จัด 2 แคมเปญสุดฟน มอบ

ความพิเศษตลอดเดือนมีนาคม ดวย แคมเปญ 

MOST-WANTED ITEMS พบกับสินคาราคา

พิเศษลดสูงสุด 50% และแคมเปญ ONLINE 

BEST PRICE ลดสูงสุด 30% พรอมสิทธิ

ประโยชนมากมาย และบริการ Home Delivery 

จัดสงฟรีทั่วประเทศ ตั้งแตวันนี้-31 มีนาคม 

หลักทรัพยบัวหลวงใจดีสุดๆ ชวยเหลือ

เด็กที่ ไดรับผลกระทบจากโควิดตอเน� องเปน

ปที่ 2 เม� อ “คุณโบ” พิเชษฐ สิทธิอํานวย 

บอสใหญ ชวนผูบริหารและพนักงานรวมกัน

บริจาคเงินกวา 4 แสนบาท ใหมูลนิธิเด็กออน

ในสลัม และบานเด็กเรรอน โดยกอนนี้ในป 

64 เคยใหความชวยเหลือมาแลวกวา 3 แสน

บาท เพ� อเปนคาอาหารใหเด็กๆ กวา 300 คน  

คายนี้เขาใจดีกันทั้งบริษัทจริงๆ ปรบมือใหเลย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ 

สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตร

ไทย และสมาคมชาวสวนมะมวง ขอเรียน

เชิญคนรักมะมวง รวมสมัครคัดกรอง “สวน

มะมวง มาตรฐานรับรอง GAP” ในงานรวมพล 

“ฅนมะมวง” รวมออกรานสรางตลาดอนาคต 

พรอมเปดโอกาสใหประชาชนเขามาจับ

จายใชสอย ชิม ชอป ชมนิทรรศการ จาก

ชาวสวนมะมวง 100 สวนท่ัวไทย ตอบโจทย : 

ตนนํ้า-กลางนํ้า-ปลายนํ้า จําหน�ายก่ิงพันธุ ผล

มะมวงสด ภายในงานจัด กิจกรรมการประกวด

อาหาร และผลิตภัณฑมะมวง สําหรับผูที่

สนใจสามารถสมัครไดตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวจะจัดขึ้นในวันที่ 18 – 

20 มีนาคม ณ อาคารวิทยบริการ สํานัก

สงเสริมและฝกอบรมประตู 1 ม.เกษตรฯ 

บางเขน ติดตอสอบถามที่ คุณจุไรรัตน โทร 

08-1778-8009

พบกับโปรโมชั่นหองพักราคาสุดวาว...

จาก เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส ในราคา

เริ่มตนเพียง 999 บาท/หอง/คืน (รวมอาหาร

เชาสําหรับ 2 ทาน) ในงาน เที่ยวไทย On The 

Beach ณ บูธเลขที่ 21 ชั้น G ศูนยการคา

เซ็นทรัล ปนเกลา ระหวางวันที่ 15 - 21 

มีนาคม เพ� อใหคุณไดเตรียมปกหมุดหาที่พัก

คลายรอน พรอมร� นรมย สนุกสนานอยาง

เต็มท่ี รวมท้ังใหรางกายไดเอนพักอิงหาดทราย 

หรือทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยม

ทั่วประเทศไทย อิ่มอรอยกับอาหารเลิศรส 

ผอนคลาย และพักผอนนอนหลับอยางปลอดภัย

ไรกังวลในหองพักหรูหราพรั่งพรอมดวยสิ่ง

อํานวยความสะดวกครบครันระดับโรงแรม

ชั้นนําในราคาพิเศษ พรอมรับสิทธิพิเศษ

อีกมากมายภายในงาน อาทิ โรงแรมเคปฟาน 

เกาะสมุย พูลวิลลาระดับ 5 ดาว บนเกาะ

สวนตัว, โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต, โรงแรม

เคปกูดู เกาะยาวนอย, โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน, 

โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก, โรงแรมแคน

ทารี ฮิลส เชียงใหม, โรงแรมแคนทารี 

โคราช, โรงแรมซัมแวร เกาะสีชัง และ

โรงแรมในเครือเคป แอนด แคนทารี โฮเทลส 

อีกมากมายท่ีรวมรายการ สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่ Call Centre 1627 และพิเศษ

ยิ่งขึ้น ไมตองไปถึงงานก็สามารถจองหองพัก

โดยตรงไดที่ www.capekantaryhotels.com/

TeawThai-On-the-Beach/

วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร กลุมการตลาด บริษัท เดอะมอลล 

กรุป จํากัด จัดงาน “THE MALL SUMMER-

CATION” (เดอะมอลล ซัมเมอร-เคชั่น) 

อัพเดทเทรนดแฟชั่นรับลมรอนกับแฟชั่น

โชวเปดฤดูกาลซัมเมอรจากแบรนดชั้นนําใน

ศูนยการคาและหางฯ โดยพิธีเปดงานจัดขึ้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม เวลา 17.00 น. 

เปนตนไป บริเวณ เอ็ม ไลฟสไตล ฮอลล ชั้น 

1 เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน

ฉลองใหปง ดังยิ่งกวาพลุ ยิปซัมตรา

ชาง มอบโปรดีดีย แจกเสื้อโชวแมนแขนยาว 

รุนลิมิเต็ดอิดิชั่น เพ� อตอบแทนการสนับสนุน

ที่ดีจากลูกคาที่เลือกใชแผนยิปซัมตราชางมา

โดยตลอด เพียงซื้อแผนยิปซัมตราชางแผน

ใหญขนาด 1200x2400 มม. รุนมาตรฐาน 

รุนมอยสบล็อค(ทนชื้น) รุนฮีทบล็อค(ฟอยล) 

จํานวน 26 แผน หรือ แผนฝาทีบารเปเปอร

ทัช ตราชาง ขนาด 600x600 มม.จํานวน 20 

กลอง รับฟรี! เสื้อแขนยาวรุนครบรอบ 40 

ปเทสุดใจ มีใหเลือกถึง 5 สี สายชางตองมี

ใหครบ ใสหลอกันถวนหนา ตั้งแตวันนี้- 31 

มีนาคมหรือจนกวาของจะหมด สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได ณ รานผูแทนจําหน�าย

เอสซีจี และรานขายวัสดุกอสรางชั้นนําทั่ว

ประเทศ หรือคนหาขอมูลการใชงานเพิ่มเติม

ไดที่เว็บไซต https://www.usgboral.com/

th_th/ หรือเฟซบุกแฟนเพจ: @Gypsum-

TraChangTH

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เกษตรอินทรีย      วัฒนศักย เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย แถลงขาว

จัดงาน “ORGANIC WEEKEND MARKET 2022” ตลาดนัดอินทรีย ใจกลางเมือง จับมือ

เอกชนรายใหญเจรจาการคาสงเสริมสินคาเกษตรอินทรีย/สินคาปลอดภัย สรางมูลคากวา 

200 ลานบาท โดยมี อุดม ศรีสมทรง, อาวุธ วงศสวัสด์ิ, สุภาพ คล่ีขจาย, นภารัตน ศรีวรรณวิทย 

และ อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ มารวมดวย ณ G Garden พระราม 9

เปด 3 งานใหญ     ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ เปดงาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2022 คร้ังท่ี17, Thailand 

Retail, Food & Hospitality Services 2022 ครั้งที่15 และ ASEAN Retail 2020 ครั้งที่6 งาน

แสดงสินคาอุปกรณและวัตถุดิบ สําหรับ F&B โรงแรม รานอาหาร รานคาเฟและฟูดเซอรวิส 

โดยมี กวิน กิตติบุญญา กก.ผจก.บจก.กวิน อินเตอรเทรด ตอนรับ ณ ไบเทค บางนา

เทศกาลเก็บองุน    อวิกา แจงเจนกิจ นําทีมผูบริหาร บริษัท สยามไวเนอรี จํากัด จัด

กิจกรรมมอนซูน แวลลีย ฮารเวส เฟสติวัล 2022 เทศกาลเก็บผลองุนประจําป โดยมี วีรศักดิ์ 

ชุณหจักร และนายแพทยกิตติ ฉัตรตระกูลชัย รวมงาน ณ ไรองุนมอนซูน แวลลีย หัวหิน

นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม

สงเสริมสหกรณ เปดเผยวา กรมสงเสริม

สหกรณยังคงเดินหนาโครงการสนับสนุน

เงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ําในไร่นาของ

สมาชิกสถาบันเกษตรกร เพ� อเปนการสงเสริม

ให เกษตรกรที่ เปนสมาชิกของสถาบัน

เกษตรกรสร้างแหล่งน้ําในไร่นาเพื่อสร้าง

ความมั่นคงดานน้ําในพื้นที่สําหรับทําการ

เกษตร เพ� อเปนการชวยเหลือใหสามารถ

ทําการเกษตรได้ต่อเนื่องลดการพึ่งพิง

น้ําฝนเพียงอยางเดียวสงผลใหครัวเรือน

สามารถมีรายไดและมีความมั่นคงในอาชีพ

ทําเกษตรมากขึ้น ทั้งนี้ โครงการดังกลาว

ไดรับการตอบรับจากสมาชิกสหกรณและ

กลุมเกษตรกรทั่วประเทศเปนอยางมาก 

ประกอบกับสมาชิกที่ขอสนับสนุนเงินทุน 

ล้วนมีความซื่อสัตย์ต่อการชําระคืนเงินกู้

ที่รัฐบาลชวยเหลือผานกองทุนสงเคราะห

เกษตรกรโดยวัดผลจากการชําระเงินคืน

ตรงเวลากับที่โครงการระบุไววาภายใน 5 ป 

อยางไรก็ตามเกษตรกรจํานวนมากยัง

ตองการแหลงน้ํา กรมจึงไดเสนอโครงการ

ระยะท่ี 2 ผาน คณะรัฐมนตรี ใชเงินกองทุน

สงเคราะหเกษตรกร เพ� อสนับสนุนสมาชิก

ไปใชในการพัฒนาแหลงน้ําเพ� อความอยูดี

กินดีเพิ่มขึ้น

“เงินกูท่ีไดกรมจะจัดสรรใหกับสหกรณ

และกลุมเกษตรกร นําไปปลอยกูแกสมาชิก

แบบปลอดดอกเบี้ย โดยกําหนดใหสมาชิก

กูไดรายละไมเกิน 5 หม� นบาท สําหรับขุด

สระน้ําหรือบอบาดาล เพ� อเปนการสงเสริม

การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เน� องจาก

ที่ผานมา หลายพื้นที่ยังประสบปญหา

ขาดแคลนน้ําไมเพียงพอทําการเกษตร” 

นายวิศิษฐ กลาว

นางบัวผัน ยินดี สมาชิกสหกรณ

นิคมแคนดง จํากัด จ.บุรีรัมย กลาววา โชคดี

ที่ ไดกู กองทุนนี้ 5 หม� นบาท และตนเอง

ไดไปกูสหกรณมาเติมอีก 5 หม� นบาทเพ� อ

เจาะบอบาดาล ซึ่งกอนหนานั้นที่ดิน 10 ไร

ทํานาป ไดหนึ่งครั้งเทานั้น บางปแลงจัด

ลงทุนไรละ 5 พันบาท ขาวก็เสียหาย หลัง

มีบอบาดาลครอบครัวดีใจมาก ทํานาไดผล

และหลังนาสามารถปลูกขาวโพดกินฝกทั้ง

ขาวโพดหวานขาวโพดขาวเหนียวและถั่ว

ลิสงเปนรายไดเลี้ยงครอบครัวทั้งป โดยจะ

ขายขาวโพดในราคาฝกละ 5-10 บาท ถั่ว

ลิสงกิโลกรัมละ 30 บาท ทําใหมีเงินใช

หมุนเวียนในบานทุกวันไมนอยกวา 500 บาท

ตอวัน นอกจากนั้นเม� อมีน้ํายังไดเลี้ยงวัว

อีก 4 ตัวโดยไดมูลวัวมาเปนปุยใสขาวโพด 

ไมตองซื้อมูลวัวที่เดิมตองซื้อครั้งละ 30 

กระสอบๆ ละ 40 บาท และตนขาวโพด

ยังนํามาสับเปนอาหารวัวไดอีกดวย ซึ่ง

สําหรับวัวนั้นจะเปนเงินกอนใหญสําหรับ

ครอบครัวในอนาคต

นายออนสา จงใจดี สมาชิกสหกรณ

การเกษตรคูเมือง จํากัด จ.บุรีรัมย กลาว

วาเปนเกษตรกรที่อยู ในโครงการระยะที่ 

1 โดยกู 5 หม� นบาทเพ� อมาทําสระน้ํา 2 

แหงและบอบาดาลโดยลงทุนจริงทั้งหมด 

กสส.เดินหนาหนุนสรางแหลงน้ําในไรนาสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรกร

เพ� อความยั่งยืนในอาชีพการเกษตร ปลื้มเกษตรกรมีรายไดเพิ่มไมนอยกวา 5 หม� นตอป

7 หม� น ซ่ึงตนเองทํานา 14 ไรเปนขาวหอม

มะลิใชนํ้าฝนเปนหลัก ในชวงแลงแมปลูกผัก

ขายก็ขาดแหลงน้ํา หลังจากไดแหลงน้ํา 

ไดขยายพ้ืนท่ี 4 ไรสําหรับทําเกษตรกรผสมผสาน

เนนผักสวนครัว สวนมากเปนพริก ผักบุง 

ผักกาดพื้นเมืองเพื่อเป็นรายได้สําหรับใช้

ประจําวันปกติจะมีรายไดประมาณ 500 – 

700 บาท แตจากสถานการณ โควิดทําให

ตลาดไมคอยมีคน จึงไดปรับการขายโดยใส

รถซาเลงไปขายทําใหมีรายไดลดลงเหลือ

ประมาณ 300 - 500 บาทตอวันซึ่งแมจะ

นอยแตก็ยังเพียงพอสําหรับการใช 2 คน

กับภรรยา สวนลูก ๆ ไปทํางานในเมือง จึงถือวา

ชีวิตดีกวาเดิมจากท่ีตองรอขายขาวเพียงเดียว

นางพักตรพิมล ศรีบุญเรือง  สมาชิก

สหกรณการเกษตรภูเรือ จํากัด จ.เลย ขอ

สนับสนุนเงินทุนเพ� อขุดเจาะ บอบาดาล 

ใชในแปลงเกษตรทําเกษตรกร 12 ไร เดิม

ปลูกยางพาราและทํานาขาว 6 ไร ตอมา

ปรับเปนเกษตรผสมผสานเพราะผลผลิต

ขาวไมเพียงพอ ในการทําเกษตรจะปมน้ํา

ขึ้นพักที่บอและทําฝายรวมทั้งคลองไสไกใน

พื้นที่ ทําใหมีน้ําใชตลอดปเพ� อปลูกผักขาย

ในพื้นที่สรางรายไดทุกวัน เฉลี่ยมีรายได

ประมาณ 5 หม� นบาทตอป

ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ� อ

สรางระบบน้ําในไรนาของสมาชิกสถาบัน

เกษตร ระยะที่ 2 วงเงิน 500 ลานบาท 

คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวเม� อ 24 ก.พ. 2563

เพ� อใหกรมดําเนินการเปนระยะท่ี 2 โครงการ

ป 2563-68 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0 ระยะ

เวลาปลอดการชําระหนี้ตนเงิน 2 ป แบง

ชําระคืน 4 งวดเริ่มงวดแรก มี.ค. 2565 มี

สหกรณเขารวมโครงการ 51 จังหวัด ได

อนุมัติเงินกูแลวเสร็จ เปนสหกรณและกลุม

เกษตรกรรวม 384 แหง แยกเปนสหกรณ 

273 แหง กลุมเกษตรกร 111 แหง สมาชิก 

10,297 ราย ซึ่งกรมไดมีการดําเนินการ

ตรวจสอบ และจัดทําพิกัด พบวาสมาชิก

ขุดสระกักเก็บน้ํา 3,258 ราย ขุดเจาะบอ

บาดาล 6,833 ราย จัดซ้ืออุปกรณ 149 ราย 

ทั้งนี้ มีกําหนดสงคืนเงินกองทุนงวดแรก

จํานวน 120 ลานบาท ภายในเดือน เม.ย. 2565

สําหรับระยะท่ี 1 ท่ีดําเนินการต้ังแตป 

2559-2564 ไดรับการสนับสนุนเงินกูยืม

จ า ก อ ง ทุ น ส ง เ ค ร า ะ ห เ ก ษ ต ร ก ร                

จํานวน 300 ลานบาท กรมสงเสริมสหกรณ

สามารถรวบรวมส งคืนใหกับกองทุน

สงเคราะหเกษตรกรไดตามเง� อนเวลาที่สิ้น

สุดโครงการ เม� อ 13 ก.ย. 25564 โดยได

มีการชําระเงินคืนกองทุนทุกป ๆ ละ อยาง

นอยรอยละ 20 ของตนเงิน หรือประมาณป

ละ 50 ลานบาท รวมจํานวนเงินท้ังส้ิน 276 

ลานบาท โดยเปนเงินจายขาดคาบริหาร

โครงการ 2.99 ลานบาท มีจังหวัดเขารวม

โครงการ 60 จังหวัด สหกรณและสถาบัน

เกษตรเขาโครงการ 405 แหง เปนสหกรณ  

271 แหง กลุมเกษตรกร 134 แหง สมาชิก

รวม 5,807 ราย แยกเปนสมาชิกขุดสระ

เก็บน้ํา 2,167 ราย ขุดเจาะบอบาดาล 

2,531 ราย จัดซ้ืออุปกรณท่ีเก่ียวของ 1,109 ราย 

อยางไรก็ตามมีสมาชิกคงคางบางสวน กรม

ไดมีการเสนอคณะกรรมการ เพ� อพิจารณา

ขยายโครงการและขอระงับคาเบี้ยปรับจาก

ตนเงินคงคาง 13 จังหวัด จํานวน 1.7 ลานบาท 

เม� อการประชุมวันที่ 3 มี.ค. 2565 ที่ผาน

มาซึ่งกรรมการเห็นชอบ ณ ปจจุบันคงคาง

เหลือ 4 จังหวัดเปนเงิน 8 แสนบาท

เม� อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ไดรับรางวัล International Business 

Magazine Awards 2022 ในสาขา Best IR Company Thailand 2022 (Energy Sector) 

จัดโดยนิตยสาร International Business นิตยสารชั้นนําสายธุรกิจและการเงิน จากเมืองดูไบ 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งดําเนินการคัดเลือกองคกรธุรกิจชั้นนําตางๆ ทั่วโลก ที่มีผล

การดําเนินงานตามหลักเกณฑของรางวัล 

โดยรางวัลในสาขา Best IR Company Thailand 2022 (Energy Sector) นี้ พิจารณา

จากการดําเนินงานที่โดดเดนดานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations: IR) ที่มีการพัฒนา

งานในดานตางๆ อยางตอเน� อง

ไทยออยลควารางวัลจากเวทีระดับโลก International Business Magazine Awards 2022



บริ เวณผื่นที่มีอาการเห่อแดงอักเสบ 

เมื่อควบคุมอาการได้ควรลดการใช้ยาหรือ

หยุดยา ในรายที่ผ� นเปนมากและอาการ

ในระดับปานกลางถึงรุนแรง ควรปรึกษาแพทย 

ซึ่งแพทยอาจพิจารณาใหรับประทานยา

กดภูมิ และในปจจุบันมีการรักษาโดยยาฉีด

กลุมชีวภาพ ซึ่งเปนหนึ่งความกาวหนาของ

แนวทางการรักษา โดยจะเลือกใชในรายที่มี

อาการในระดับปานกลางถึงรุนแรง และไม

ตอบสนองตอการรักษาโดยวิธีอ� น ทั้งนี้ควร

อยูในการดูแลรักษาของแพทยอยางใกลชิด

ผูสนใจสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับโรคผ� นภูมิแพผิวหนัง ไดที่เว็บไซต

ของสมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย 

www.dst.or.th หรือรับชมผานเพจเฟซบุก 

“ครบเคร� องเร� องผิวหนัง”

13ขาวประชาสัมพันธ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย CMKL ในการประยุกตใช 

AI ทางการแพทย      โรงพยาบาลบํารุงราษฎร โดยฝายวิจัยและการศึกษา นําโดย 

ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ รองประธานเจาหนาที่บริหาร งานวิจัยและการศึกษา โรงพยาบาล

บํารุงราษฎร และประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ศูนยพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร บํารุงราษฎร 

ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล นําโดย รศ.ดร. 

สุพันธุ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล หรือ CMKL - Carnegie Mellon 

King Mongkut Lardkrabang ซึ่งเปนสถาบันที่กอตั้งขึ้นรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยคารเนกี

เมลลอน สหรัฐอเมริกา รวมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง) ใน

โครงการรวมมือพัฒนาประยุกตใชปญญาประดิษฐและ machine learning ในการทําแผนที่

คล� นไฟฟาหัวใจ (cardiac mapping) ในผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ (cardiac arrhythmia) 

ตลอดรวมถึงงานวิจัยและวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทีซีแอลเปดบูธจัดแสดงสินคาเคร� องใชไฟฟาในงาน HomePro Electric EXPO      ลูคัส กัง 

กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส (ไทยแลนด) พรอมดวย เฉลิมชัย รัตนเอม 

ผูอํานวยการฝายขาย Sales Modern Trade รวมเปดบูธแสดงสินคาเคร� องใชไฟฟาแบรนดทีซี

แอล ในงาน HomePro Electric EXPO โดยมี สมใจ มธุรพร ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมจัด

ซื้อ Home Electric Products บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) รวมแสดงความ

ยินดีและเยี่ยมชมบูธ ทั้งนี้แบรนดทีซีแอลไดรวมจัดแสดงสินคางานโฮมโปรมาตอเน� องเปนปที่ 

12 แลว ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี

“แชฟฟเลอร” พรอมสานตอความสําเร็จในวงการมอเตอรสปอรตไทย ปที่ 2    บริษัท 

แชฟฟเลอร แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ประกาศเดินหนาสานตอความสําเร็จในวงการ

มอเตอรสปอรตเปนปที่ 2 ในฐานะผูสนับสนุนหลักการแขงขันรถยนตทางเรียบรายการ 

“โตโย ไทร แชฟฟเลอร เรซซิ่ง คาร ไทยแลนด 2022” พรอมนํา “แชฟฟเลอร ทรูพาวเวอร 

แบตเตอรี่” ลงสูสนามอีกครั้งอยางเต็มตัวในรุน อีซูซุ วันเมคเรซ 1.9 และ 3.0 ในซีซันนี้ และ

ยังไดเขารวมงานเปดตัวรถแขงและนักแขง “อีซูซู วันเมคเรซ 2022” ที่บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ

เซลส จํากัด (สํานักงานใหญ) โดยมี ไมกา เชฟพารด ประธานบริหาร ฝายการตลาดหลังการขาย 

ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและประธานบริหาร บริษัท แชฟฟเลอร ประจําภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต แฮรี่ เวลสเตเกอร ผูอํานวยการ ฝายอะไหลทดแทน บริษัท แชฟฟเลอร 

ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต วุฒิภัทร คงกฤติพงศ “โตะกัง” นักขับของ แชฟฟเลอร 

ไทยแลนด เรซซิ่ง ทีม และจิรยุทธ อดิเทพนรางกูร ผูชวยผูจัดการทั่วไป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ

เซลส จํากัด รวมถายภาพในวันเปดตัว

“โรคผ� นภูมิแพผิวหนัง เปนโรคท่ีพบบอย

ในเด็ก โดยมีผ� นเปนๆ หายๆ เด็กบางคน

อาจยังคงมีอาการเรื้อรังตอไปจนถึงวัยผู ใหญ 

การรวมมือกับสมาคมแพทยผิวหนังฯ ในการ

จัดงานเสวนาออนไลนในครั้งนี้ ทางชมรม

แพทยผิวหนังเด็กฯ มุงหวังวาจะเปนเวทีให

ความรูสําหรับพอ แม ผูปกครองไดเขาใจ

เกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้น เพ� อลดความวิตกกังวล

และมีแนวทางการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ

ของลูกนอยอยางถูกตองเหมาะสม ตลอดจน

สงตอความรูท่ีถูกตองกับเด็กในการดูแลตัวเอง 

เพ� อใหบุตรหลานของทานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สามารถใชชีวิตอยางมีความสุขได”

พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล แพทย

ผู เชี่ ยวชาญภาควิชากุมารเวชศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และรศ.พญ.

ประภาพิต ตูจินดา แพทยผูเชี่ยวชาญ 

สมาคมแพทยผิวหนังแหงประเทศไทย กลาว

วา โรคผ� นภูมิแพผิวหนัง หรือ Atopic 

Dermatitis เปนโรคที่มีอาการผิวหนังอักเสบ

เรื้อรัง มักเปน ๆ หาย ๆ จากปจจัยหลาย ๆ 

อยางรวมกัน ไดแก พันธุกรรม กําหนดให

ผูปวยมีผิวแหงและมักมีประวัติภูมิแพ ใน

ครอบครัว เชน จมูกอักเสบจากภูมิแพ หรือ

มีโรคผ� นภูมิแพผิวหนังรวมดวย ปจจัยสําคัญ

อีกขอคือมีสิ่งแวดลอมเปนปจจัยกระตุน

ใหอาการกําเริบ โดยแตละคนจะมีปจจัยที่

กระตุนที่แตกตางกัน ปจจัยกระตุนที่พบไดบอย 

เชน อาหารในเด็กเล็ก การติดเชื้อที่ผิวหนัง 

สารกอการระคาย หรือสารกอภูมิแพ  ผิวหนัง

ของผูปวยจะไว (sensitive) ตอสภาพแวดลอม

รอบตัวทั้งสภาพทางกายภาพ เชน ภาวะ

อากาศรอนเกินไป เย็นเกินไป หรือสารเคมีที่

ระคายผิวหนัง เปนตน

โรคผ� นภูมิแพผิวหนัง เกิดขึ้นไดกับ

ทุกเพศทุกวัย หลายคนมักมองขาม ไมใสใจ

โรคเหลานี้มากนัก แตหากปลอยไวเปนระยะ

เวลานานอาจกอใหเกิดภาวะรุนแรงหรือ

เร้ือรังข้ึนได โดยอุบัติการณของโรคน้ีข้ึนอยูกับ

กลุมอายุ ในเด็กไทยพบประมาณรอยละ 10-

20 สวนผู ใหญพบนอยกวาประมาณรอยละ 

2-10 เด็กที่เปนโรคนี้สวนใหญเริ่มมีอาการ

ต้ังแตยังเปนทารกอายุ 3 เดือนข้ึนไป สวนใหญ

อาการจะคอยๆ ดีขึ้นเม� อเติบโตขึ้น แตมี

ผูปวยประมาณรอยละ 2 ที่ ไมเคยปรากฏ

อาการในวัยเด็ก แตเริ่มมีอาการในวัยผูใหญ

สําหรับลักษณะผื่นของโรคภูมิแพ้

ผิวหนังในผูปวย มี 3 แบบ ไดแก ระยะ

เฉียบพลัน คือ มีผ� นบวมแดงท่ีมีตุมนํ้าขนาดเล็ก 

บางรายอาจมีน้ําเหลืองไหลซึมออกมา มี

อาการคันมาก ระยะกึ่งเฉียบพลัน คือ ผ� น

แดง ตุมน้ํา แหงเปนสะเก็ด มีขุยบาง มี

อาการคันมาก ระยะเรื้อรัง คือ ผ� นจะมีสีไม

แดงมากหรือออกสีน้ําตาล อาจนูนหนา และ

เห็นรองผิวหนังชัดเจน มีอาการคันมากผูปวย

ภาวะเรื้อรังบางรายมีอาการคันรุนแรงจนสง

ผลตอการใชชีวิตและครอบครัว ตลอดจน

กระทบความมั่นใจและการเขาสังคม ผูปวย

บางรายอาจเลือกที่จะใสเสื้อผาปกคลุมผิว

หนังหลายๆ สวนของรางกาย เน� องจาก

โรคผ� นภูมิแพผิวหนัง โรคใกลตัวที่ถูกมองขาม

บมจ.เซนตเมด (SMD) ผูนําธุรกิจ

จัดจําหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้าน

ระบบการหายใจและชวยชีวิต เรงทยอย

ติดตั้งตูจําหน�าย ATK อัตโนมัติ ภายในโรง

พยาบาลรัฐประจําจังหวัด คาดติดตั้งครบ 50 

ตูภายในเมษายนนี้ ชี้จุดเดน สะดวก รวดเร็ว 

เขาถึงได ในราคาที่เหมาะสม คาดมีรายได

เขามาเพิ่มราว 45 ลานบาทตอเดือน หลัง

ติดตั้งครบ 50 ตู คาดจะมีรายไดจากการ

ขาย ATK เขามาราว 500 ลานบาท ในชวง

ครึ่งปแรก ดันผลงานครึ่งปแรกแตะ 1,100 

ลานบาท ซึ่งมากกวาที่คาดการณไวเม� อตนป

ประมาณ 200 ลานบาท  

ดร.วิโรจน วสุศุทธิกุลกานต ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท เซนตเมด จํากัด 

(มหาชน) หรือ SMD ผูดําเนินธุรกิจจัดจําหน�าย

เครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการ

หายใจและชวยชีวิต เปดเผยวา บริษัทฯ ได

เรงทยอยติดตั้งตูจําหน�ายชุดตรวจคัดกรอง

โควิด-19 แบบเรงดวน หรือ ATK แบบ

อัตโนมัติ (Vending Machine) ภายใน

โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขทั่วประเทศ ปจจุบันติดตั้งแลว

เสร็จกวา 10 ตู และมียอดจองรอติดตั้งอีก

ประมาณ 20 ตู  ซึ่งคาดวาจะครบ 30 ตู

ภายในเดือนมีนาคม และครบเปาหมาย 50 

ตูในชวงกลางเดือนเมษายนนี้  

โดยภายในตูจําหน�ายชุดตรวจ ATK 

แบบอัตโนมัติ สามารถบรรจุ ATK ได 600 อัน 

ซึ่งนอกเหนือจากตูจําหน�าย ATK บริษัทฯ 

ยังจําหน�ายชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ

เรงดวน (ATK) ใหกับลูกคาหลัก ผานชองทาง

รานสะดวกซื้อ 7-11 โรงงาน โรงเรียน และ

โรงพยาบาล เปนตน ซึ่งยังมีความตองการ

เปนอยางมาก สําหรับยุคปจจุบันนี้ โดยใน

ครึ่งปแรกของป 2565 คาดจะมีรายไดเขามา

ราว 500 ลานบาท ซึ่งจะชวยสนันสนุนใหมี

รายไดภายในครึ่งปแรกแตะ 1,100 ลานบาท 

ซึ่งสูงกวาที่คาดการณไวกวา 200 ลานบาท 

จากเดิมที่ตั้งเปาหมายไวราว 900 ลานบาท  

ทั้งนี้ ตูจําหน�ายชุดตรวจ ATK แบบ

อัตโนมัติ (Vending Machine) ของ SMD ได

รับการตอบรับเปนอยางดี จากโรงพยาบาล

ตางๆ เน� องจากเปนการสงเสริมและสนับสนุน

ใหประชาชนและเจาหนาที่ของโรงพยาบาล

เขาถึง ATK ไดอยางสะดวกมากขึ้นและ

ประหยัดคาใชจาย 

‘SMD’ ปูพรมติดตั้งตูจําหน�าย ATK อัตโนมัติ 

ยึดหัวหาดโรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ความอาย จนนําไปสูผลกระทบตอสภาพจิตใจ 

เกิดความเครียด กังวล และอาจนําไปสูภาวะ

ซึมเศราไดในที่สุด

ในปจจุบัน โรคผ� นภูมิแพผิวหนังยัง

ไมสามารถรักษาใหหายขาดได 

แต่เมื่อโตขึ้นอาการจะดีขึ้น 

สวนใหญจะหายได และสามารถ

ควบคุมการกําเริบของโรคได 

ดังน้ัน เปาหมายของการรักษา

โรคนี้จึงอยูที ่ การพยายาม

ควบคุมอาการของโรคและ

ใหอยู ในชวงสงบนานที่สุด

เทาที่จะทําได โดยแนวทาง

การรักษา ไดแก การหลีกเลี่ยง

ปจจัยตางๆ ท่ีทําใหอาการกําเริบ 

การทาสารเพิ่มความชุมชื้น

ผิวหนัง ปองกันผิวแหง เชน 

โลชั่น ครีมบํารุงผิว ควรทา

หลังอาบน้ําทันที และไมควร

อาบน้ําบอยเกินไป เพราะจะ

ทําใหผิวแหงยิ่งขึ้น  เฉพาะ

เมื่อมีการอักเสบที่ผิวหนัง

จึงใชยาทาลดการอักเสบ ทา

ฉลองครบรอบ 38 ป     คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ รองประธานกรรมการบริหารกลุม

โรงแรมมณเฑียร มอบชอดอกไมแสดงความยินดี แด มาตรา - ปาริฉัตร ไพรหิรัญ ในโอกาส

ครบรอบแตงงาน 38 ป โดยมี มณเฑียร ตันตกิตติ์ วรายุฑ มิลินทจินดา ปรารถนา สัชฌุกร 

และกัจจาณี เพ็งจันทร รวมแสดงความยินดีดวย ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

‘มัสก์’ ท้า ‘ปูติน’ ต่อยกันตัวๆ

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานว่า อีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้งเทสลา 

แสดงความกล้าท้า วลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซียวัย 

69 ปี ให้มาสู้กันตัวต่อตัว เพื่อยุติสงครามในยูเครน โดยโพสต์

ผ่านทวิตเตอร์เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ มัสก์หนุ่มใหญ่วัย 50 ปี ทวีต

พิมพ์ชื่อของปูตินเป็นภาษารัสเซียบอกว่า “ผมขอท้า วลาดิมีร์ 

ปูติน มาต่อสู้กันครั้งเดียวเพื่อตัดสิน เดิมพันคือยูเครน” เขา

ตบท้ายพร้อมเขียนชื่อประเทศเป็นภาษายูเครน “คุณตกลง                                                                        

ไหมสำาหรับการต่อสู้ครั้งนี้” มัสก์ ซึ่งอายุน้อยกว่าปูติน 19 

ปี ต้องการส่งความท้าทายไปยังทำาเนียบเครมลิน โดยมีการ

แท็กบัญชีทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของทำาเนียบเครมลิน

ไว้ด้วย สำาหรับประธานาธิบดีรัสเซีย เป็นนักกีฬายูโดสายดำา 

และเคยร่วมเขียนหนังสือเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้ ชื่อ “Judo : 

History, Theory, Practice” ปูตินได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน

กิตติมศักดิ์ของสหพันธ์ยูโดนานาชาติในปี 2551 แต่ถูกริบตำา 

แหน่งนี้ ไปจากสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครน

อัตราว่างงานในยูเคลดลงสู่ระดับก่อนโควิด

ลอนดอน • อัตราการว่างงานของสหราชอาณาจักรลดลงต่ำา

กว่า 4% สู่ระดับก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 จากข้อมูล

อย่างเป็นทางการที่เผยออกมาเมื่อวันอังคารของสำานักงาน

สถิติแห่งชาติอังกฤษ (โอเอ็นเอส) กล่าวว่า อัตราการว่างงาน

ของสหราชอาณาจักรลดลงเหลือ 3.9% ในช่วง 3 เดือนจนถึง

สิ้นเดือนมกราคมปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการว่างงาน 

4.1% ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว หลังได้รับข่าวนี้ ริชี สุ

นัก รัฐมนตรีกระทรวงการคลังอังกฤษ กล่าวเสริมว่าเขามั่นใจ

ว่าตลาดแรงงานอยู่ในสถานะที่ดีในการรับมือกับความท้าทาย

ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มีความกังวลอยู่

มากว่า การรุกรานยูเครนของรัสเซีย ทำาให้เกิดอัตราเงินเฟ้อ

ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น และการล็อกดาวน์ครั้งใหม่ในหลายเมืองของ

จีน จะขัดขวางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โอเอ็นเอสเสริมว่า

จำานวนพนักงานในสหราชอาณาจักรกลับมารับค่าจ้างเพิ่มขึ้น 

275,000 คน สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 29.7 ล้านคนใน

เดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตาม ค่าแรงกำาลังค่อยๆ ถูกกัดเซาะ 

จากปัญหาอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบเกือบ 30 ป ี

ไวรัสทำายอดฆ่าตัวตายหญิงญี่ปุ่นพุ่งรอบ 10 ปี

โตเกียว • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันอังคารว่า การฆ่าตัวตาย

ในญี่ปุ่นมีตัวเลขเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2563 หลังจากลดลงมาเป็น

เวลากว่าทศวรรษ โดยผู้หญิงญ่ีปุ่นมีอัตราฆ่าตัวตายเพ่ิมข้ึน ท่าม                                                                                

กลางสภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์และการเงินท่ีเกิดจาก

การระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนา แม้ว่าผู้ชายจะมีอัตราฆ่าตัวตาย

น้อยลงก็ตาม อัตราการฆ่าตัวตายมีแนวโน้มลดลงในช่วงครึ่งปี

แรกของปี 2563 แต่ช่วงครึ่งปีหลังกลับเพิ่มขึ้นถึง 14.5% ใน

ผู้หญิง ซึ่งส่วนใหญ่ทำางานในภาคบริการและค้าปลีกที่ประสบ

ปัญหาการตกงานมากขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 

ญี่ปุ่นเคยแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายได้ดีมาตลอด ก่อนที่ทุกอย่าง

จะกลับสู่สถานการณ์วิกฤตอีกครั้งเมื่อไวรัสโคโรนาระบาด.

อประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ “ยุน ซุก-

ยอล” ประกาศว่าเกาหลีเหนือคือ “ศัตรูหลัก” 

ของประเทศ และเตรียมใช้ระบบสกัดขีปนาวุธ

โจมตีทางเหนือก่อน (pre-emptive strike) หากจำาเป็น...   

ผมก็เห็นภาพของความตึงเครียดในระดับโลกขึ้นมาทัน                                                                    

ที

เพราะเป็นจังหวะเดียวกับที่มี “สงครามยูเครน” 

ทำาให้เห็นโลกแบ่งเป็น 2 ซีกทันที...โดยมีรัสเซีย, จีนและ

เกาหลีเหนืออยู่ข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งคือ สหรัฐฯ, สหภาพ

ยุโรป...ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

แปลว่า คิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือ กำาลังจะเป็น

ตัวละครในเกมสงครามของ 2 ค่าย โดยมีประธานาธิบดียุน

คนใหม่ของเกาหลีใต้เป็นผู้ผลักดันให้ความแบ่งแยกระหว่าง

เกาหลีใต้และเหนือชัดเจนยิ่งขึ้นในจังหวะที่โลกกำาลังร้อน

อาจจะไม่มีใครสังเกตเท่าไหร่ แต่ถ้าดูแผนที่ให้

ละเอียดจะเห็นว่า รัสเซีย, จีนกับเกาหลีเหนือมีจุดเล็กๆ ที่

เชื่อมต่อกันอยู่ จุดพบกันตรงนั้นเรียกว่า Tripoint หรือ    

“ไตรพอยต์” หรือ “บริเวณ 3 จุด” ที่ 3 ประเทศนี้ตัดกันที่

พรมแดนจีน-รัสเซีย และพรมแดนเกาหลีเหนือ-รัสเซียตัด

กัน 

ไตรพอยต์อยู่ในแม่น้ำาทูเมิน (Tumen) อยู่ห่างประมาณ 

500 เมตร จากสะพานมิตรภาพรัสเซีย-เกาหลี ห่างจากนิคม 

Khasan ของรัสเซียประมาณ 2,000 เมตรเท่านั้น

ท่าทีที่แข็งกร้าวของผู้นำาโสมขาวคนใหม่ต่อ

เกาหลีเหนือตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับความพยายามของ 

มุน แจอิน ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีในช่วง 5 ปีที่ผ่าน

มา ซึ่งพยายามจะสานสัมพันธ์กับเปียงยาง 

คาดได้ไม่ยากว่าเมื่อ “ยุน” ออกตัวแรงอย่างนี้ “คิม” 

ก็ต้องมีปฏิกิริยาตอบโต้ แค่ยิงขีปนาวุธต่อเนื่องกันไม่ต่ำากว่า 

8 ครั้งตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาก็อาจจะไม่พอเสียแล้ว

ตลอดช่วงหาเสียงนั้น ยุนเน้นย้ำาถึงความจำาเป็นใน

การ “ทำาลายล้างลัทธิคอมมิวนิสต์” อย่างแข็งกร้าว ไม่เปิด

ทางปรับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเลยแม้แต่น้อย

ยุนวิพากษ์วิจารณ์คิมที่ยิงขีปนาวุธจำานวนสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ในเดือนมกราคม เขารับปากว่าถ้าได้รับเลือก

ตั้งเป็นประธานาธิบดีก็จะเผชิญหน้ากับคิมอย่างไม่ต้องสงสัย

สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า คิม จองอึน เตรียมที่จะ

ทดสอบระบบขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) อีกครั้งในเร็ววันนี้ 

ถือเป็นการ “ต้อนรับน้องใหม่” ยุนก็ไม่ผิดนัก

ยุนเองก็ไม่ยอมลดละ 

เขาประกาศระหว่างหาเสียง

ว่า “ถ้าเกาหลีเหนือพยายามยิง

ขีปนาวุธนิวเคลียร์ แสดงว่าเรา

อยู่ในภาวะสงครามแล้ว” 

ถ้าเป็นเช่นนั้น ยุนบอกว่า 

“เราก็ควรแสดงให้เห็นว่าเรามี

ความสามารถและเต็มใจที่จะ

โจมตีฐานขีปนาวุธและผู้บังคับ

บัญชาที่สั่งยิง ... เพื่อป้องกัน

การโจมตีโดยประมาทเช่นนี้”

ผู้นำาคนใหม่ของเกาหลีใต้

ยืนยันว่าเขา “ไม่ได้พยายามทำา

สงคราม แต่ต้องการควบคุม

สถานการณ์ใหเ้หมาะสม” 

อีกทั้งตอกย้ำาว่าจะต้องสร้าง

ให้เกิดศักยภาพในการโจมตี

เกาหลีเหนือก่อนที่เปียงยางจะ

ล็อกเป้าถล่มเกาหลีใต้

นั่นคือจุดยืน “เพื่อปกป้องสันติภาพ” ของผู้นำาโซลคนใหม่

ยุนประกาศว่าเขามีนโยบายใช้ระบบป้องกันประเทศที่

เรียกว่า “สามแกน” หรือ Three Axis

แกนแรกคือ “แกนสังหาร” มีเป้าหมายคือโจมตีขีปนาวุธ

ของเกาหลีเหนือก่อนที่ฝั่งโน้นจะกดปุ่มโจมตี 

แกนที่สองคือระบบป้องกัน

ภัยทางอากาศ และขีปนาวุธของ

เกาหลี (Korea Air and Missile 

Defense System หรือ KAMD) 

แกนนี้คือการจัดตั้งระบบป้องกัน

ขีปนาวุธของเกาหลีใต้ และการ

ติดตั้งระบบป้องกันพื้นที่สูงของ

สหรัฐ (THAAD หรือ Terminal 

High Altitude Area Defense) 

เพิ่มเติม

แกนที่สามคือ ระบบทาง

ทหารที่สามารถลงโทษและการ

ตอบโต้อย่างหนักหน่วง (Korea 

Massive Punishment and 

Retaliation KPMR) ต่อแผนการ

บ่อนทำาลายความมั่นคงของ

เกาหลีใต้ หมายถึงระบบอาวุธ

ทันสมัยในกรณีที่มีสัญญาณว่า

ผู้นำาเกาหลีเหนือตัดสินใจจะใช้

อาวุธนิวเคลียร์ต่อเกาหลีใต้

นั่นคือระบบอาวุธที่พุ่ง

เป้า “จัดการ” ผู้นำาเกาหลีเหนือ

ก่อนที่พวกเขาจะสั่งการถล่ม

เกาหลีใต้

ผู้นำาคนใหม่ของโสมขาว

คือ จำาได้ว่าเมื่อปี 2560 นั้น 

เกาหลีใต้ได้ติดตั้งระบบ THAAD 

เป็นครั้งแรก และเจอกับการ

ตอบโต้ของจีน คือการคว่ำาบาตร

ครั้งใหญ่ ต่อต้านสินค้าและ

การค้ากับโซลจนมีผลกระทั่งต่อ

เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ครั้งใหญ่

แต่วันนี้ดูเหมือนผู้นำา

เกาหลีใต้คนใหม่จะพร้อมเผชิญ

หน้าทั้งกับจีนและเกาหลีเหนือ

อย่างกร้าวกว่ารัฐบาลก่อนมา 

นั่นหมายถึงการที่เราจะเห็น

การแข่งขันทางอาวุธระหว่าง 

2 เกาหลีที่รุนแรงขึ้น และหนี

ไม่พ้นว่านโยบายเช่นว่านี้จะยก

ระดับความตึงเครียดทางทหาร

บนคาบสมุทรเกาหลีอีกด้วย

ในด้านทางการทูต ยุน 

บอกว่าเขาจะพิจารณาเฉพาะข้อ

ตกลงสันติภาพเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขสำาคัญว่าเกาหลีเหนือ

จะต้อง “มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความพยายามในการ

ปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์และตรวจสอบได้” เป็น

เงื่อนไขที่ คิม จองอึน ไม่ยอมแม้กับสหรัฐฯ ตอนที่โดนัลด์ 

ทรัมป์ ประชุมสุดยอดกับเขาถึง 3 ครั้ง 3 ครา

ยุนบอกว่าถ้าคิมไม่เดินตามแนวนี้ เขาก็จะยังจะคว่ำา

บาตรเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือต่อไป แนวทางที่สำาคัญของ

ยุนคือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งในความสัมพันธ์กับ

สหรัฐฯ และกระชับความร่วมมือไตรภาคีกับวอชิงตันและ

โตเกียว

เมื่อได้รับทราบทิศทางของประธานาธิบดีเกาหลีใต้คน

ใหม่อย่างนี้...ในจังหวะเดียวกับที่สงครามยูเครนกำาลังร้อน

แรง...ขณะที่รัสเซียจับมือกับจีนต้านสหรัฐฯ และสหภาพ

ยุโรป

หันมามองเอเชียจะเห็นว่าการแบ่งค่ายในเรื่อง

สงครามยูเครนก็เกิดความกระจ่างชัดขึ้นอย่างน่ากลัว

คิมแห่งเกาหลีเหนืออยู่ข้างรัสเซียและจีน ยุนแห่ง

เกาหลีใต้กระโดดมาข้างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปเริ่มได้

กลิ่นสงครามที่ลามจากยุโรปมาเอเชียแล้ว!.

พ

ตร.สหรัฐจับมือปืนยิงคนไร้บ้านดับ
นิวยอร์ก • ตำารวจสหรัฐจับตัวชายผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง ที่กล้อง

วงจรปิดจับภาพได้ว่าเป็นคนก่อเหตุยิงคนไร้บ้านที่นอนหลับข้าง

ถนนในกรุงวอชิงตันและนิวยอร์ก โดยมีเหยื่อถูกยิงเสียชีวิต 2 คน 

บาดเจ็บอีกหลายคน

รายงานเอเอฟพีเมื่อวันอัง 

คารท่ี 15 มีนาคม 2565 กล่าว

ว่า ตำารวจวอชิงตันทวีตในวันเดียว                                               

กันว่า จับกุมผู้ต้องสงสัยก่อเหตุ

ยิงคนไร้บ้านเสียชีวิต 2 คน บาด                                             

เจ็บ 3 คน ตำารวจกำาลังสอบสวน

ผู้ต้องสงสัยรายนี้อยู่

 เหตุการณ์ โจมตี “อย่าง

เลือดเย็น” น้ีเกิดภายในช่วงเวลา 

10 วันของเดือนน้ี ภายใน 2 

เมือง ท่ีส่งผลให้มีคนไร้บ้านเสีย

ชีวิต 2 คน บาดเจ็บอีก 3 คน 

การโจมตีท่ีเกิดข้ึนทำาให้นายก

เทศมนตรีของท้ัง 2 เมืองจัด

แถลงข่าวร่วมกันที่กรุงวอชิงตัน                                               

เมื่อวันจันทร์ พร้อมกับผู้บัญชา 

การตำารวจของทั้ง 2 เมืองนี้ ซึ่ง

เป็นภาพที่ไม่ปรากฏให้เห็นบ่อย

นัก เพื่อร้องขอความร่วมมือจาก

สาธารณชนให้ข้อมูลเบาะแสท่ี

นำาไปสู่การจับกุมคนร้าย

มิวเรียล เบาเซอร์ นายก

เทศมนตรีวอชิงตัน กล่าวว่า มี

การต้ังเงินรางวัลนำาจับผู้ต้องสง 

สัยรายน้ี 70,000 ดอลลาร์ (2.34 

ล้านบาท) โดยเป็นการสมทบทุน                   

กันระหว่างตำารวจวอชิงตัน 25,000 

ดอลลาร์, ตำารวจนิวยอร์ก 25,000                                                

ดอลลาร์ และจากสำานักแอลกอ 

ฮอล์, ยาสูบ, อาวุธปืนและวัตถุ

ระเบิด (เอทีเอฟ) อีก 20,000 

ดอลลาร์ (เอทีเอฟ)

ส่วนเอริก อดัมส์ นายก

เทศมนตรีนิวยอร์ก กล่าวว่า มือ                                  

ปืนรายนี้ก่อเหตุยิงผู้บริสุทธิ์โดย

ไตร่ตรองไว้ก่อน เหตุการณ์เหล่า

นี้เป็นการโจมตีอย่างเลือดเย็น

ตำารวจเผยแพร่ภาพถ่าย

หลายภาพและภาพจากกล้อง

วงจรปิด เผยให้เห็นผู้ต้องสงสัย

ที่แต่งดำาทั้งชุดศีรษะโล้นและไว้

เครา

คำาแถลงกล่าวว่า การยิง 

2 ครั้งแรกเกิดในฝั่งตะวันออก

เฉียงเหนือของวอชิงตัน เมื่อวัน

ที่ 3 มีนาคม และ 8 มีนาคม 

เหยื่อ 2 รายได้รับบาดเจ็บ แต่

ไม่อันตรายถึงชีวิต

ต่อมาในวันท่ี 9 มีนาคม มี

ชายไร้บ้านคนหน่ึงนอนเสียชีวิต

ในฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของ

วอชิงตัน ร่างกายมีบาดแผลโดน

แทงและรอยกระสุนปืนหลายนัด 

เต็นท์ของเขาโดนจุดไฟเผาด้วย 

จากนั้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มี

ชายวัย 38 ปี โดนยิงที่แขนที่

เขตแมนฮัตตันตอนล่าง ตำารวจ

กล่าวว่าเขารอดตายเพราะได้ยิน

เสียงปืนแล้วร้องตะโกน

อย่างไรก็ตามในเวลาต่อ

มา ตำารวจในย่านเดียวกันพบศพ                                                        

ชายอีกคนนอนตายในถุงนอน 

เขาโดนยิงท่ีศีรษะและคอ วิดีโอ

จากกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุ 

การณ์น้ีไว้ได้ เผยให้เห็นมือปืน 

ซ่ึงสวมถุงมือหมอสีน้ำาเงินและ

หมวกคลุมหน้าสีดำา เตะชายที่

กำาลังนอนหลับคนนี้ แล้วใช้ปืน

พกยิงเขา

โรเบิร์ต คอนตี ผู้บัญชา 

การตำารวจวอชิงตัน กล่าวว่า 

ขณะนี้มีบุคคลที่ชั่วช้ากำาลังก่อ

เหตุ โดยมีเป้าหมายเป็นคนไร้

บ้านในพื้นที่ของเรา และกล่าว

ถึงคนร้ายโดยตรงว่าให้มามอบตัว 

ตำารวจกำาลังล่าตัวผู้ต้องสงสัยราย

น้ีท้ังทางไกลและทางกว้าง 

คีแชนต์ ซีเวลล์ ผู้บัญ 

ชาการตำารวจนิวยอร์ก ระบุว่า 

ตำารวจนิวยอร์กระดมทรัพยากร

ที่มีทุกอย่างในการทำาคดีนี้ คนไร้                                           

บ้านเป็นหน่ึงในประชากรท่ีด้อย

โอกาสที่สุดของเรา ทุกคนต่าง                                    

สวดภาวนาให้พวกเขานอนหลับ                                                   

โดยท่ีไม่ถูกทำาร้ายจากอาชญา 

กรรมที่ชั่วช้า.

เมียนมาไฟเขียวใช้เงินบาทค้าขายชายแดน
เนปยีดอ • เมียนมาเล็งกระตุ้น

การค้าชายแดนกับไทยด้วยการ

ยอมรับการทำาธุรกรรมด้วยเงิน

บาท เล็งใช้แนวทางเดียวกันกับ

เงินรูปีของอินเดีย เพื่อลดภาวะ

เงินเฟ้อและผลกระทบจากความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ดอลลาร์สหรัฐ

รายงานของสำานักข่าวรอย

เตอร์เมื่อวันอังคารท่ี 15 มีนาคม 

2565 อ้างคำาแถลงของกระทรวง

สารสนเทศและกระทรวงการ

ลงทุนของเมียนมาว่า เมียนมา

จะเร่ิมยอมรับสกุลเงินบาทสำา                                        

หรับการทำาธุรกรรมการค้าชาย 

แดนและเล็งใช้นโยบายทำานอง

เดียวกันในการยอมรับเงินรูปี

ของอินเดียสำาหรับการค้าดัง

กล่าว กระทรวงสารสนเทศ

และกระทรวงการลงทุนระบุใน

คำาแถลงว่า “เพื่อลดการพ่ึงพา

เงินดอลลาร์สหรัฐ เราจะลดความ

ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

อย่างฉับพลันอันเนื่องมาจากปัจ                                                   

จัยภูมิรัฐศาสตร์ภายนอก” พร้อม

เสริมว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าว

จะช่วยลดอัตราเงินเฟ้อท่ีเกิดจาก

การแข็งค่าของเงินดอลลาร์

แถลงการณ์ระบุว่า นโย       

บายดังกล่าวจะช่วยสนับสนุน

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ แม้รา                              

คาพลังงานจะสูงข้ึน เมียนมา

ควรคาดการณ์การเติบโตของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประ 

เทศไว้ท่ี “พอประมาณ” ในปีงบ 

ประมาณที่จะสิ้นสุดลงในเดือน

ตุลาคม 2565

เศรษฐกิจของเมียนมา

ตกต่ำาลงนับต้ังแต่กองทัพโค่น

ล้มรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง

เมื่อปีก่อน และเปิดฉากการ

ปราบปรามผู้ต่อต้านอย่างนอง

เลือดด้วยการใช้กำาลังทหารเพื่อ

บังคับให้ทำาตามคำาสั่ง ท่ามกลาง

ความไม่สงบในวงกว้างและการ

ต่อต้านจากกองกำาลังติดอาวุธ

เรียกร้องประชาธิปไตยและกบฏ

ชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์

ปีท่ีแล้วธนาคารกลางแห่ง

เมียนมาได้ทดลองเชื่อมโยงสกุล

เงินจ๊าตเป็นอัตราอ้างอิงเมื่อเทียบ

กับดอลลาร์ หลังจากอัตราแลก

เปลี่ยนเงินสองสกุลตกต่ำา

คำาแถลงของกระทรวง 2                                            

กระทรวงของเมียนมากล่าวหา                                              

ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมาว่า

พยายามทำาให้เกิดความไม่ไว้วาง 

ใจในระบบการธนาคารและการ

เงิน และค่าเงินจ๊าตที่อ่อนค่าลง

ในปีที่แล้ว “ถูกกระทำาโดยการ

ก่อวินาศกรรมทางเศรษฐกิจ” 

ระบุว่า ผู้ค้าตามแนวชายแดน

ไทยที่ ได้ลงทะเบียนไว้กับเมียน 

มา สามารถทำาการค้าได้ตั้งแต่

เดือนนี้ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน

เงินจ๊าต-เงินบาทท่ีประกาศทุกวัน

โดยธนาคารกลางของเมียนมา  

ไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่อัน                                                 

ดับ 2 ของเมียนมารองจากจีน                                                

การค้าระหว่าง 2 ชาติในปีงบประ                                                       

มาณ 2563-2564 มีมูลค่า 5,300 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ.

คดีโหด • มิวเรียล เบาเซอร์ นายกเทศมนตรีวอชิงตัน แถลงพร้อมเอริก อดัมส์ (ซ้าย) นายกเทศมนตรีนิวยอร์ก และโรเบิร์ต คอนตี ผู้

บัญชาการตำารวจวอชิงตันที่กรุงวอชิงตัน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม คดีคนไร้บ้านโดนยิงตาย 2 คน เจ็บ 3 คน

กลิ่นอายสงครามยูเครน

พัดมาทางคาบสมุทรเกาหลี!



ยุบสภา

ประชาชนเดือดร้อนถือว่าสำาคัญกว่าอย่าง

อื่นหรือไม่ ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตราบใดที่

ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะที่ไม่ปกติ คนไทยทุก

คนจะรวมพลังกันในการต่อสู้เพื่อเอาชนะ

จนอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ แล้ว

วันนี้เราจะแตกแยกกันไปถึงไหนกัน ปัญหา

อะไรที่สามารถจะลดลงไปได้ก็ควรจะลดลง

เสียบ้าง ขอร้องกันแค่นั้น ซึ่งก็ขอได้แค่นี้

ถามอีกว่า อาจมีการปรับเปลี่ยน 

โดยอาจเลื่อนการจัดประชุมเอเปกหรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ยังไม่รู้ ยังไม่ทราบ 

เพราะยังไปไม่ถึงตรงนั้น ตอนนี้กำาลังดูใน

เรื่องของการประชุมหลายเวทีด้วยกัน ซึ่ง

จะต่อเนื่องไปจนถึงการประชุมเอเปก ก็

ต้องดูว่าจะประชุมได้หรือไม่ได้ จะประชุม

กันอย่างไรก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

รัสเซียและยูเครนขณะนี้ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในวันที่ 17 มี.ค.ที่

นัดทานข้าวกับพรรคร่วมเล็ก จะมีมิติอะไร

เกิดขึ้นเป็นพิเศษหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า 

เป็นการพูดคุยและเจอกัน ให้เกียรติซึ่งกัน

และกัน ซึ่งความจริงได้พูดคุยกับพวกเขา

อยู่แล้ว และเจอกันหลายครั้งในสภา วันนี้

ก็ถือว่าเป็นการมาเจอร่วมกัน ในฐานะที่เรา

มาร่วมแรงร่วมใจในการทำาเพื่อประเทศชาติ

ดีกว่า อย่างอื่นค่อยมาว่ากันทีหลัง 

“ไม่มีอะไรหรอก ไม่มีอะไรที่ เป็น

ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่รัก

ไม่สามัคคี ไม่ให้เกียรติกัน มันไม่ใช่ ผมให้

เกียรติเสมอ ผมเจอท่านถ้าท่านอาวุโสน้อย

กว่าผม ท่านก็สวัสดีผม ถ้าอายุมากกว่า

ผม ผมก็สวัสดีท่าน ผมไม่เคยคิดว่าเป็น 

นายกฯ เป็นสุดยอดเสียเมื่อไหร่ ให้เกียรติ” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

เมื่อถามย้ำาว่า ไม่มีเรื่องที่พรรคเล็ก

เกิดความน้อยใจในตัวนายกฯ ใช่หรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า คนเรานั่นนะ มันก็

ควรใจใหญ่ ทำาตัวให้หัวใจมันใหญ่ขึ้นมาเสีย

หน่อย ไม่ใช่หัวใจเล็ก หัวใจที่เราจะต้องรู้จัก

ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน 

ถ้าเป็นคนที่ควรให้อภัย 

ย้ำากินข้าวอย่างเดียว

ถามอีกว่า การนัดรับประทานอาหาร

กับพรรคเล็กครั้ งนี้ถือเป็นการฟังเสียง

สะท้อนจากประชาชนส่วนหนึ่งด้วยหรือไม่ 

นายกฯ กล่าวว่า ไม่มีอะไรหรอก ไปกินข้าว 

ไม่มีอะไร กินข้าวอย่างเดียว กินข้าวผิดด้วย

หรือ และเมื่อถามว่าเหมือน พล.อ.ประวิตร

ส่ งสัญญาณอะไรบางอย่ างหรือ เปล่ า 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ไม่มี กินข้าว

เมื่อถามว่า ระหว่างนี้คิดว่าการเมือง

เป็นอุปสรรคในการทำางานของนายกฯ หรือ

ไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็ไปถามการเมือง

เอาสิ ตนเองอยู่ฝ่ายบริหาร ให้ไปถามฝ่าย

การเมืองนู้น 

ถามต่อเนื่องว่า ในเรื่องการเช็กเสียง

ในสภา รัฐบาลยังคงมีเสถียรภาพอยู่ใช่หรือ

ไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็แล้วแต่เสียงในสภา 

บังคับใครไม่ได้อยู่แล้ว ถ้าคิดว่าทำาแล้ว

ประเทศชาติจะดีขึ้นก็แล้วแต่ท่าน 

เมื่อถามว่า ในการพูดคุยกับพรรคเล็ก 

พล.อ.ประวิตรได้ถามกับตัวแทนพรรคเล็ก

ว่ามีแผนที่จะล้มนายกฯ หรือไม่ ตรงนี้วิตก

หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ก็ให้มาล้ม

เถอะไป ใครจะล้มก็ล้มไปเถอะ ไม่ให้ความ

สำาคัญกับเรื่องนี้ คิดว่าทุกคนมีวุฒิภาวะที่ดี

เพียงพอ และให้เกียรติท่านทุกคนแล้วมัน

จะเกิดประโยชน์อะไรกับใคร ถามหน่อย 

วันนี้ทำางานมาเท่าไหร่ อะไรสำาเร็จมาบ้าง 

ไปเทียบดูก็ได้ ไปเทียบมาเลย 8 ปี 10 ปีที่

ผ่านมาไปเทียบผลงานมาเลย ประชาชนไป

แยกแยะเอาเองก็แล้วกัน

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในมุมการทำางานของ 

ครม. มีอะไรต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ นายกฯ 

กล่าวว่า ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีทุกท่านทุกวัน

อยู่แล้ว นอกเหนือจากการประชุม ครม.ทุก

วันก็ได้ติดต่อกับทุกคนโดยตรง ส่งไลน์คุยกับ

พวกท่านเรื่องโน้นเรื่องนี้ รับไปดูแลได้หรือ

ไม่ แล้วก็มีการตอบกลับมาว่าได้ดูไปถึงตรง

นั้นตรงนี้แล้ว ไม่ได้นั่งเจอกันเพียงสัปดาห์

ละครั้ง เจอกันทุกวันทุกกระทรวง มีเรื่องเข้า

มาก็ส่งไปว่าให้ช่วยกันทำาตรงนั้นตรงนี้หน่อย

ว่าจะทำาอย่างไร อะไรที่สามารถแนะนำาได้ 

เพราะอยู่ข้างบนเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง

ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วว่าให้กระทรวง

ไหนทำาอะไรไปแล้วบ้าง แล้วกระทรวงนี้ทำา

ต่อแบบนี้ ได้หรือไม่ ทุกอย่างต้องทำางานและ

บริหารแบบนี้ และยืนยันว่าถึงวันนี้ยังไม่มี

เรื่องการปรับทัพหรือเสริมอะไรทั้งสิ้น

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ ตอบคำาถามสื่อมวลชนตามที่ 

พล.อ.ประยุทธ์มอบหมายถึงพรรคการเมือง

ขนาดเล็กต้องการให้มีรัฐมนตรี 1 คน เพื่อ

ประสานงานรับความเห็นส่งต่อรัฐบาล  

นายกฯ เห็นด้วยหรือไม่ และคิดว่ารัฐมนตรี

คนไหนเหมาะสม นายธนกรกล่าวว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจงว่ายังไม่ได้พิจารณาใน

เรื่องนี้ ที่ผ่านมาเป็นเรื่องสัดส่วนของ ส.ส.ที่

เข้ามาของแต่ละพรรคในการจัดตั้ง ครม.ที่

เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งนายกฯ รับฟังความเห็น

จาก ส.ส.ทุกพรรคเพื่อนำาไปสู่การบริหาร

ราชการแผ่นดิน ทั้งจาก ครม. ส.ส.และความ

คิดเห็นจากประชาชนอีกหลายช่องทาง

ด้าน พล.อ.ประวิตรยอบรับถึงการระบุ

ว่าจะยุบสภาหลังการประชุมเอเปก ว่า พูด

เอง พูดว่าพอจบเอเปกแล้ว รัฐบาลก็ว่างแล้ว 

ถ้าจะยุบก็ยุบได้ตอนนั้น ส่วนจะยุบหรือไม่

ยุบก็ขึ้นอยู่กับนายกฯ ไม่ใช่ว่าจะต้องไปถาม

ใครมา นี่เป็นความคิดของตนเอง

เมื่อถามว่าจังหวะเวลานั้นถือว่าเหมาะ

สมที่จะยุบสภาใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า “เออ ใครอยากที่จะให้ยุบก็ยุบได้” 

เมื่อถามย้ำาว่าต้องดูเรื่องความได้เปรียบเสีย

เปรียบก่อนหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

ไม่ต้องดู 

ผู้สื่อข่าวถามว่า การจะประคับประคอง

พรรครวมรัฐบาลให้ ไปได้ถึงเวลานั้นยาก

ลำาบากหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่

ยากลำาบาก ทุกคนโอเค และให้การสนับสนุน

รัฐบาลกันหมด ส่วนการพูดคุยกับพรรคเล็ก

นั้นก็ไม่มีอะไร เขาก็แล้วแต่ตนเอง และใน

วันที่ 17 มี.ค.นี้ ทุกพรรคก็จะไปร่วมกันหมด 

เพราะเชิญทุกพรรคไปร่วมงาน ส่วนพรรค

เศรษฐกิจไทยยังไม่ได้เป็นพรรค ยังไม่มี

หัวหน้าพรรค แต่งานเลี้ยงเขาเชิญหัวหน้า

พรรค แต่เมื่อเขาตั้งพรรคเสร็จแล้ว ต่อไป

ก็จะเชิญ 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จากนี้ ไปจะเข้ามาดูแล 

กลุ่มพรรคเล็กด้วยตัวเองหรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า “ดูแลมาตลอด ดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้น 

ย้ำาว่าดูแลมาตลอด ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่า ส.ส.พะเยา แกนนำาพรรคเศรษฐกิจไทย

ไม่เกี่ยว เพราะดูแลคนเดียว 

เซ็งให้เลิกถามเรื่องธรรมนัส

เมื่อถามว่า มั่นใจว่าเสียงของพรรค

เล็กไม่มีแตกแถว พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

ไม่มี เมื่อถามย้ำาว่าไม่กลัวว่า ร.อ.ธรรมนัสจะ

ดูด ส.ส.กลับไปหรือ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

“ไม่มีๆ เลิกพูดเรื่อง ร.อ.ธรรมนัส” เมื่อถาม

ว่าชื่อนี้ทำาให้แสลงหูหรือไม่ พล.อ.ประวิตร

ตอบว่า ก็ไปพูดกันเอง 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ร.อ.ธรรมนัสจะพบ

กับ พล.อ.ประยุทธ์ได้หรือไม่ พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า ก็ไม่มีอะไร มีแต่สื่อพยายามให้

เขาทะเลาะกันอยู่เรื่อย เดี๋ยวนี้ ไม่ให้ตนเอง

ทะเลาะกับนายกฯ แล้วหรือ ส่วนเรื่องจ้อง

ล้ม พล.อ.ประยุทธ์นั้น ก็ไม่จริง ไม่มี ไม่มี

หรอก รวมถึงเรื่องกอดกับ พล.อ.ประยุทธ์

ในงานเลี้ยงแกนนำาพรรคร่วมรัฐบาลก็กอด

กันอย่างนี้ทุกที 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าว

ถึงการยุบสภาหลังการประชุมเอเปกว่า ไม่

ทราบ ว่าจะถาม พล.อ.ประวิตรเช่นเดียวกัน 

แต่ยังไม่ได้ถาม แต่การยุบสภาไม่มีไทม์ไลน์ 

ยุบเมื่อไหร่ก็ยุบได้ ซึ่งหากยุบสภาต้องจัดการ

เลือกตั้งระหว่าง 45-60 วัน แต่หากรัฐบาล

อยู่จนครบวาระต้องจัดการเลือกตั้งเข้าใจว่า 

30 วัน  

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ 

และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวในประเด็นนี้ว่า ทราบ

จากข่าวเหมือนกัน แต่เคยพูดมาแล้วว่าผู้ที่

จะยุบสภาได้คือนายกฯ ต้องไปถามนายกฯ 

และเรื่องนี้ พล.อ.ประวิตรก็ไม่เคยพูดในที่

ประชุม ครม.ต่อหน้าพรรคร่วมรัฐบาล แต่

ในส่วนของพรรคเราเตรียมการเลือกตั้งทุก

วัน ตั้งนานแล้วตั้งแต่เลือกตั้งปี 2562 เสร็จ

เพราะมันต้องพร้อมตลอด

เมื่อถามว่า วันที่ 17 มี.ค. พรรค ภท. 

ได้รับเชิญไปร่วมงานเลี้ยงระหว่าง พล.อ. 

ประยุทธ์กับพรรคเล็กหรือไม่ นายอนุทิน

กล่าวว่า ได้รับคำาเชิญแล้วตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 

ระหว่างเปิดสนามบินเบตง นายกฯ ก็แจ้งให้

ไปรับประทานอาหารด้วย ซึ่งก็จะไปพร้อม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ใน

ฐานะเลขาธิการพรรค ซึ่งไม่มีอะไรหรอก 

เป็นการไปพูดคุยระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล

เพื่อหาวิธีแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาของบ้านเมือง

ในทุกวันนี้ให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว รวมถึง

สร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชน และพี่

น้องประชาชนไม่ควรมากังวล เสียอารมณ์

กับพรรคร่วมรัฐบาลตีกันหรือไม่ ยืนยันว่า

รัฐบาลยังสามารถบริหารประเทศได้อย่าง

แน่นอน 

เมื่อถามว่า พรรคเศรษฐกิจไทยเป็น

ปัญหากับรัฐบาลหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า 

ไม่ พรรคเศรษฐกิจไทยเพิ่งตั้งขึ้นมา และ

ผู้จัดตั้งรัฐบาลก็ยืนยันพรรคเศรษฐกิจไทย

เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล และไม่เคยสร้าง

ปัญหา ส่วนในวันที่ 17 มี.ค. มีการเชิญพรรค

เศรษฐกิจไทยหรือไม่ ต้องไปถามเจ้าภาพจัด

งาน โดย ภท.จะเป็นเจ้าภาพในเดือน เม.ย. 

โดยจะเชิญทุกพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเป็น

สิ่งที่น่ากระทำา และการทานข้าวร่วมกัน

เดือนละ ไม่ถือว่าเยอะไป 

ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวประเด็น

ยุบสภาหลังประชุมเอเปก ว่าไม่ทราบข้อ

เท็จจริง ถ้าจะให้ตอบคงต้องตอบว่าไปถาม 

นายกฯ เพราะคนมีอำานาจยุบสภาคือนายกฯ 

ไม่อยู่ในฐานะที่จะตอบได้ และไม่ทราบว่า

จริงหรือไม่จริงอย่างไร

เมื่อถามว่า คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ

ควรหรือไม่ นายจุรินทร์กล่าวว่า ไม่มีความ

เห็น การยุบสภาหลายครั้งที่เกิดขึ้นมาใน

อดีตขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เราคาดการณ์

สถานการณ์ล่วงหน้าไม่ ได้ บางทีก็เป็น

อุบัติเหตุทางการเมือง หรือจะเป็นจากเงื่อน

ไขอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการคาดการณ์ บางที

เราก็คิดว่าไม่มี แต่สุดท้ายก็อาจมี หรือคิดว่า

ต้องมีแน่ สุดท้ายก็ไม่มีก็เป็นไปได้ 

นายจุรินทร์ยังกล่าวถึงการนัดรับประทาน

อาหารค่ำาในวันที่ 17 มี.ค. ว่าได้รับทราบแล้ว 

และถือเป็นเรื่องที่ดี และสนับสนุนมาตั้งแต่

ต้น เพราะพรรคร่วมรัฐบาลหรือแม้แต่พรรค

ที่สนับสนุนรัฐบาลก็ตาม ที่มารวมกันเป็น

รัฐบาลล้วนแต่มีความสำาคัญทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ

เล็ก กลาง ใหญ่ โดยได้มอบนายเฉลิมชัย ศรี

อ่อน รมว.เกษตรฯ ในฐานะเลขาธิการพรรค

เป็นตัวแทนพรรคไปร่วม ส่วนตนเองได้เรียน
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อช.แก่งกระจานพบฝูงกระทิงนับร้อย

เพชรบุรี • วันที่ 15 มี.ค.65 นายอิทธิพล ไทยกลม หัวหน้า

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เปิดเผยว่า หลังออกตรวจตรา

พื้นที่ป่ามรดกโลกแก่งกระจาน ได้พบฝูงกระทิงป่าออกมา

หากินประมาณ 100 ตัว โดยจุดแรกที่บริเวณจุดชมวิวห้วย 

คมกฤต ประมาณ 50 ตัว จุดที่ 2 แปลงหญ้าเขาหนาม

ประมาณ 25 ตัว และจุดที่ 3 แปลงหญ้าโป่งพรมประมาณ 

25 ตัว โดยฝูงกระทิงจะแยกกันเป็นฝูงลงมากินดินโป่งและ

ต้นหญ้า ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามหาชมได้ยาก โดยพื้นที่ดังกล่าว

เป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกพืชให้ช้าง สร้างอาหารให้สัตว์

ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

มรดกโลกแก่งกระจาน ซึ่งส่งผลต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์ป่า

ได้ดี และไม่พบว่าสัตว์ป่าเหล่านี้ออกไปหากินในพื้นที่รอบนอก

ของอุทยาน ซึ่งเราได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวเขาพะเนินทุ่ง 

วันที่ 15-17 มี.ค.นี้ เนื่องจากจะล้างทำาความสะอาดและฉีด

น้ำายาฆ่าเชื้อโควิด โดยที่ทำาการอุทยาน หน่วยพิทักษ์อุทยาน

แห่งชาติที่ กจ.3 (ห้วยป่าเลา) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 

กจ.4 (บ้านกร่าง)  จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวกางเต็นท์พัก

ค้างแรมได้ตามปกติ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 032-772-311-2  

จับเจ้าแม่ยานรกขายทางออนไลน์  

อำานาจเจริญ • วันที่ 15 มี.ค.65 พ.ต.อ.สง่า ทรงธรรม 

ผกก.สภ.หัวตะพาน จ.อำานาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ร่วมแถลง

การจับกุมคดียาเสพติด ผู้ต้องหา 2 คน คือ 1.นางอนุราช  

ลุนวงษ์ อายุ  52 ปี ที่อยู่ 16 ม.10 ต.คำาพระ อ.หัวตะพาน 

จ.อำานาจเจริญ ตามหมายจับศาลจังหวัดอำานาจเจริญ ที่ 

จ 33/2565 ลงวันที่ 11 มี.ค.65 ในความผิดฐาน ร่วมกัน

พยายามจำาหน่ายเมทแอมเฟตามีนฯ โดยมีไว้ในครอบครอง

เพื่อจำาหน่าย อันเป็นการกระทำาเพื่อการค้าและทำาให้เกิด

การแพร่กระจายในชุมชน และ 2.น.ส.ปนัดดา วงษาภา อายุ  

20 ปี ที่อยู่ 1 ม.10 ต.คำาพระ อ.หัวตะพาน จ.อำานาจเจริญ 

ตามหมายจับศาลจังหวัดอำานาจเจริญ ที่ จ.34/2565 ลง

วันที่ 11 มี.ค.65 ในความผิดฐานร่วมกันพยายามจำาหน่าย

เมทแอมเฟตามีนฯ โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่าย อัน

เป็นการกระทำาเพื่อการค้าและทำาให้เกิดการแพร่ระบาดใน

ชุมชน ทั้งนี้ นางอนุราชเป็นที่รู้จักนับถือในหมู่นักค้ายาบ้า

และนักเสพยาทั่วจังหวัด เพราะหากใครไม่มีเงินซื้อยาจะให้

เสพฟรี จึงถูกเรียกว่าเจ้าแม่ยานุ ส่วน น.ส.ปนัดดา ลูกสมุน

คนสนิท มีหน้าที่วิ่งยาให้วัยรุ่นที่สั่งซื้อทางออนไลน์ถึงบ้าน 

ได้ค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท. 

กาญจนบุรี • “หน่วยพญาเสือ” 

ลุยกวาดล้างขบวนการลักลอบ

ค้าไม้มีค่าหวงห้ามข้ามชาติ รวบ

ยกแก๊งพร้อมไม้ประดู่-ชิงชัน

แปรรูป ซุกรถกระบะ 2 คันและ

ในโกดัง มูลค่ากว่า 7 ล้าน อาวุธ

ปืน 4 กระบอกพร้อมกระสุน 

วันที่ 15 มีนาคม 2565 

นายมงคล ไชยภักดี นักวิชาการ

ป่าไม้ชำานาญการพิเศษ หัวหน้า

หน่วยพญาเสือ เปิดเผยว่า ได้

นำ ากำ าลั ง เจ้ าหน้ าที่ ประกอบ

ด้วย หน่วยเฉพาะกิจพญาเสือ, 

สำานักงานสนับสนุนการป้องกัน

และปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ), 

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภู

คา, ตำารวจและเจ้าหน้าที่ปกครอง

เข้าตรวจสอบโกดังและอาคาร 

เลขที่ 130 บ้านแดนพนา ม.7 

ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน หลัง

เฝ้าติดตามขบวนการทำาไม้มีค่าที่

ผิดกฎหมายซึ่งเป็นขบวนการค้า

ไม้ข้ามชาติ จากสัญญาณ GPS 

ที่เจ้าหน้าที่ได้ซุกซ่อนเครื่องฝังใน

เนื้อไม้ที่ถูกลักลอบตัด ในพื้นที่ป่า

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าขุนน้ำายม  

เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณ

รวบแก๊งค้าไม้หวงห้ามข้ามชาติ

โกดังพบนายสมพงศ์ (สงวน

นามสกุล) และนายชำานาญ 

(สงวนนามสกุล) โดยทั้งสองเป็น

พ่อลูกกัน โดยได้แสดงหมายค้น

ด้วยการให้นายสมพงศ์ ได้อ่าน

หมายค้น และเจ้าหน้าที่อ่านให้

ฟัง ลงลายมือชื่อรับทราบหมาย 

และยินยอมนำาตรวจสอบสถาน

ที่ดังกล่าว พบรถกระบะสีเทา  

Toyota หมายเลขทะเบียนจริง 

บน 3330 น่าน แต่ติดป้ายหมายเลข

ทะเบียนปลอม บท  8307 น่าน มี

นายเจริญ (สงวนนามสกุล) เป็น

คนขับ  หลังกระบะพบไม้แปรรูป

มีผ้ายางสีฟ้าคลุมทับ  

ส่ ว น รถกระบะสี ข า ว 

Toyota Revo หมายเลขทะเบียน 

ฒร 401 กรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ติดป้ายหมายเลขทะเบียนปลอม 

ยต 3947 เชียงใหม่ มีนายชาญ

ชนะ (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี

เป็นคนขับ ตรวจสอบหลังกระบะ 

บรรทุกข้าวโพด ภายใต้กองข้าว 

โพดพบไม้แปรรูปซุกซ่อน  ต่อมา

พบไม้แปรรูปเพิ่มอีกใต้กองฟาง

ในบริเวณดังกล่าว รวมเป็นไม้

ชิงชัน 124 แผ่น ปริมาตร 5.85  

ลูกบาศก์เมตร ไม้ประดู่แปรรูป 

107 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร  5.43 

ลูกบาศก์เมตร รวมไม้ของกลาง 

231 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร

รวม 11.28 ลูกบาศก์เมตร น้ำา

หลักรวม 14.664 ตัน ราคาค่าเสีย

หายของรัฐ  2,135,100 บาท หาก

ส่งออกไปนอกประเทศจะมีมูลค่า

กว่า 7 ล้านบาท  

และยังตรวจพบเลื่อยโซ่

ยนต์ขนาด 16 นิ้ว 1 ตัว อาวุธ

ปืนลูกซองยาว 1 กระบอก อาวุธ

ปืนแก๊ปยาว 2  กระบอกที่ห้องน้ำา

บ้านพักคนงาน อาวุธปืนพกสั้น

รีวอลเวอร์ ขนาด .22 จำานวน  

1 กระบอก พร้อมกระสุนอยู่ในโม่ 

6 นัดในกระเป๋าสะพาย เบาะด้าน

หลังคนขับของรถกระบะ ยี่ห้อ 

Ford สีขาว หมายเลขทะเบียน 

กจ 4185 แพร่ และพบชายอีก  

2 คน จึงนำาตัวนายสมพงศ์ พร้อม

พวกอีก 4 คน พร้อมของกลาง

ในการกระทำาผิดส่งพนักงานสอบ 

สวนเพื่อดำาเนินคดีต่อไป.

ตาก • วันที่ 15 มี.ค.65 

สถานการณ์ชายแดนไทย- 

เมียนมา ฝั่งประเทศเมียนมา 

ตรงข้าม อ.พบพระ จ.ตาก 

หลังเกิดเหตุการณ์ยิงปะทะ

กันระหว่างทหารเมียนมากับ

กองกำาลังทหารกะเหรี่ยง กลุ่ม

องค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง 

บริ เ วณตรงข้ ามห้ วยน้ำ าดั้ น  

ม.4 บ้านทหารผ่านศึก (รท.14) 

ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ 

ทำาให้นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ 

นายอำาเภอพบพระ ในฐานะผู้

บังคับกองร้อย อส.อ.พบพระ ที่ 

9 สั่งการให้นายชัยยศ ธรรมชาติ 

ปลัดอำาเภอฯ ในฐานะผู้ช่วย  

ผบ.ร้อย อส.อ.พบพระ ที่ 9 นำา

กำาลังเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบ

รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณ

แนวชายแดน  

จากการปฏิบัติงานพบว่า 

มีผู้หนีภัยจากการสู้รบมาหลบ

ภัยอยู่บริเวณแนวชายแดนฝั่ง

ตรงข้ามกับสำานักสงฆ์เขาแหลม  

บ้านทหารผ่านศึก ม.4 ต.รวม

ไทยพัฒนา ประมาณ 150  คน 

โดยไม่มีการหนีข้ามแดนมายัง

ฝั่งประเทศไทยแต่อย่างใด ซึ่ง

ฝ่ายไทยได้ประสานงานกับ

ทหาร สังกัดกองกำาลังกะเหรี่ยง  

KNDO เพื่อป้องปรามไม่ให้ชาว

เมียนมาอพยพมายังฝั่งไทย 

นอกจากนี้ ที่บริเวณแนว

ชายแดนไทย-เมียนมา อ.อุ้มผาง 

จ.ตาก จากการสู้รบระหว่าง

ทหารเมียนมากับกองกำาลังชน 

กลุ่มน้อยทหารกะเหรี่ยง ฝ่าย

ต่อต้านรัฐบาล นายเกษม ต๊ะกู่ 

และนายประวิทย์ คำาผง ปลัด

อำาเภอฯ ได้สนธิกำาลังกับทหาร

และตำารวจ สภ.อุ้มผาง, กองร้อย

ตำารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 

ที่ 347 และสมาชิก อส.อ.อุ้มผาง 

ที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบ

เนื่องจากพบผู้หนีภัย

การสู้รบเดินทางเข้ามาบริเวณ

บ้านตะเป่อพู ม.2 ต.โมโกร 

อ.อุ้มผาง พร้อมร่วมพูดคุยกับ

กองกำาลังประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อแจ้งมาตรการเกี่ยวกับการ

อพยพกรณีมีสถานการณ์การ

สู้รบ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดี และเหตุการณ์ทั่วไป

ปกติ ผู้หนีภัยจากการสู้รบเดิน

ทางกลับฝั่งเมียนมาแล้ว.

คุมเข้มชายแดนเมียนมารบกะเหรี่ยง

กรุงเทพฯ • ศาลอาญาคดีทุจริตฯ 

เปิดทำาการวันอาทิตย์คดี “ผกก.โจ้” 

กับพวกใช้ถุงดำาคลุมหัวผู้ต้องหา

คดียาเสพติดดับ  สืบพยาน 3 ปาก

สุดท้าย 24 มี.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวัน

ที่ 13 มี.ค.ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดี

ทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้

เปิดทำาการนอกเวลาพิเศษในวัน

อาทิตย์ เพื่อนัดสืบพยานจำาเลย 

คดีหมายเลขดำาที่ อท 180/2564 

ระหว่างพนักงานอัยการสำานักงาน

อัยการสูงสุด เป็นโจทก์ และ 

น.ส.จันทร์จิรา ธนะพัฒน์ โจทก์

ร่วมที่ 1 นายจักรกฤษณ์ กลั่นดี 

โจทก์ร่วมที่ 2 ยื่นฟ้อง พ.ต.อ.ธิติ

สรรค์ หรือโจ้ อุทธนผล อดีต ผกก.

สภ.เมืองนครสวรรค์ จำาเลยที่ 1 กับ

พวกรวม 7 คน โดยนัดสืบพยาน

จำาเลยต่อจากวันที่ 12 มี.ค.65 ศาล

เบิกตัวจำาเลยทั้งเจ็ดผ่านระบบการ

ประชุมทางจอภาพ ซึ่งจำาเลยทั้ง

เจ็ดถูกคุมขังอยู่ที่ เรือนจำากลาง

คลองเปรม

เนื่องจากสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 

นา 2019 ศาลพิจารณาคดีโดย

จำากัด เฉพาะคู่ความ ทนายความ 

และพยานโดยเคร่งครัด

ในช่วงเช้าสืบพยานปาก 

พ.ต.ต.รวีโรจน์ ดิษทอง จำาเลยที่ 

2 และ ร.ต.อ.ทรงยศ คล้ายนาค 

จำาเลยที่ 3 จนจบทั้งสองปาก ต่อ

มาในช่วงบ่ายได้สืบพยานปาก 

ร.ต.ท.ธรณินทร์ มาศวรรณา จำาเลย

ที่ 4 และ ด.ต.วิสุทธิ์ บุญเขียว 

จำาเลยที่ 5 จนจบปาก กระทั่งใกล้

หมดเวลาในช่วงบ่าย คงเหลือพยาน

ปากจำาเลยที่ 6 และที่ 7 กับปาก

ศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย วนา

นุกูล รวม 3 ปาก จึงเลื่อนไปนัดสืบ

พยานต่อในวันที่ 24 มี.ค.65 เวลา 

09.00-16.30 น. ซึ่งเป็นวันนัด

สืบพยานจำาเลยทั้งเจ็ดที่คงเหลือ  

3 ปากเป็นนัดสุดท้าย.

ศาลนัด24มี.ค.65 

สืบพยานสุดท้าย

คดีผกก.โจ้-พวก

นายกฯ ไปแล้วว่าติดภารกิจที่ จ.แม่ฮ่องสอน 

เลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากได้นัดเกษตรกรจำานวน

มาก และมีกำาหนดก่อนหน้านี้นานแล้ว

ทั้งนี้ ก่อนประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์

ได้มอบสวนต้นไม้ในโหลแก้วเนื่องในวันคล้าย

วันเกิดครบ 66 ปีนายจุรินทร์ และอวยพรว่า 

ขอให้ประสบความสำาเร็จ เป็นพรรคร่วมช่วย

กันทำางานต่อไป

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรฯ 

ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย

และยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา  (ชทพ.)  

กล่าวเพียงสั้นๆ ถึงการนัดรับประทานอาหาร

ในวันที่  17  มี.ค. ว่ายังไม่แน่ใจเชิญทุกพรรค

หรือเปล่า ถ้าเชิญมาก็ไป

ส่วนนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.

การอุดมศึกษาฯ ในฐานะหัวหน้าพรรครวม

พลังประชาชาติไทย (รปช.) กล่าวเรื่องนี้ว่า 

จะไปร่วมงาน และอาจมีเลขาธิการพรรคไป

ด้วย ยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไร

พรรคเล็กนัดถกหลัง 17 มี.ค.

นายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรค พชปร. และหัวหน้ากลุ่ม 16 กล่าว

ว่า ภายหลังจากพรรคเล็กทานข้าวกับนายกฯ 

ในวันที่ 17 มี.ค. ถัดมาอีก 1 สัปดาห์ พรรค

เล็กจะนัดรับประทานอาหารในกลุ่มกันเอง

อีกครั้งที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ ในนาม 

ส.ส.กลุ่ม 16 ที่มีความเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่

กับใคร เพื่อหารือถึงแนวทางการเลือกตั้ง 

เพราะขณะนี้ทราบแนวทางชัดเจนว่าจะยุบ

สภาหลังประชุมเอเปก และเลือกตั้งเดือน 

ม.ค. จึงต้องมาวางแนวทางขับเคลื่อนร่วม

กันจะไปแนวทางใด อาทิ ถ้าเป็นกติกาบัตร

เลือกตั้ง 2 ใบ ที่พรรคเล็กเสียเปรียบ จะมา

รวมพรรคเพื่อความเป็นปึกแผ่น หรือแต่ละ

พรรคจะแยกไปรวมกับพรรคใด หรือถ้ามี

การแก้กติกาคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดย

ใช้ 100 หรือ 500 หาร พรรคเล็กจะดำาเนิน

การอย่างไร รวมถึงหารือถึงการอภิปรายไม่

ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านจะยื่นญัตติในเดือน พ.ค. 

พรรคเล็กจะโหวตไปในทิศทางเดียวกัน โดย

พิจารณาจากการตอบชี้แจง หากรัฐมนตรีคน

ใดไม่สามารถชี้แจงข้อครหาได้ ก็จะไม่ยกมือ

ให้ แต่ใครชี้แจงได้ ก็พร้อมจะยกมือให้ 

นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม โฆษก

พรรคกล้า กล่าวถึงการยุบสภาหลังการ

ประชุมเอเปก ว่าเราได้เตรียมความพร้อม

ทำาพื้นที่อยู่เรื่อยๆ จะยุบสภาเร็วหรือช้าเรา

ก็มีความพร้อม

วันเดียวกัน นายวิษณุกล่าวถึงกรณี  

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้า

พรรคเพื่อไทย (พท.) ออกมาระบุว่ามีขบวนการ

จ้องคว่ำากฎหมายลูกเพื่อให้เกิดเดดล็อก

การเมือง นำาไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับ

ไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ว่าไม่ทราบ และ

การคว่ำากฎหมายลูกก็ไม่ทำาให้เกิดเดดล็อก 

แต่จะเป็นตรงที่ทำาให้ไม่มีกฎหมายลูก ถ้า

จำาเป็นต้องเลือกตั้งจะใช้กติกาอะไร อย่างไร 

แต่ที่พูดกันว่าจะได้กลับไปใช้บัตรใบเดียวนั้น 

เป็นไปไม่ได้ เว้นแต่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ขณะที่นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.

สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมาธิ 

การวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญฯ กล่าวถึงการคว่ำา

กฎหมายลูกว่า ไม่ทราบ เพราะกระบวนการ

เดินไปแล้ว  

มีคณะกรรมการที่มาจากแต่ละสัด 

ส่วนแล้ว ถ้ามีกระบวนการคว่ำาในวาระสาม

จะทำาให้การเดินไปสู่การเลือกตั้งที่จำาเป็น

ต้องใช้กฎหมายลูกเกิดความเสียหาย ดังนั้น 

อย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากเกินไป และปล่อยให้

กระบวนการเดินไปให้เสร็จ และมั่นใจว่าจะ

ทำาให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

เมื่อถามว่า มองเจตนาของ นพ.ชลน่าน

ที่พูดเรื่องนี้อย่างไร นายสาธิตกล่าวว่า เป็น

เพียงความเห็นและความเชื่อของแต่ละคน

บนพื้นฐานข้อมูลที่ต่างกัน แต่ขอเรียกร้องให้

ทุกฝ่ายทำากฎหมายให้ราบรื่นเพื่อนำาไปสู่การ

บังคับใช้ และเดินหน้าต่อไปในสถานการณ์

ที่บ้านเมืองที่กำาลังมีปัญหา และขอให้เคารพ

กระบวนการโดยไม่คว่ำาร่างกฎหมาย.

ทำาเนียบฯ • น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะ

รัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

จำานวน 3,185,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำานวน 85,000 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 และ

เห็นชอบแนวทางการปรับปรุงรายละเอียด

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2566 แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่าย

ประจำา 2,396,942.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปี พ.ศ.2565 จำานวน 23,932.7 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01 รายจ่ายลงทุน 

จำานวน 695,077.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำานวน 83,144 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.59 และราย

จ่ายชำาระคืนต้นเงินกู้ 100,000 ล้านบาท เท่ากับ

ปี 2565 ทั้งนี้ เดือน มี.ค.2565 หน่วยรับงบ

ประมาณต้องพิจารณาปรับปรุงรายละเอียด

งบประมาณ และเดือน เม.ย.2565 เปิด

รับฟังความคิดเห็น รับทราบผลการรับฟัง

ความคิดเห็น จัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบ

ประมาณฯ พ.ศ.2566 และเอกสารประกอบ 

เดือนพฤษภาคม 2565 เสนอร่างพระราช

บัญญัติงประมาณฯ พ.ศ.2566 ให้ ครม.

พิจารณาก่อนส่งสภาผู้แทนราษฎรต่อไป.

ครม.เคาะงบปี66ส่งสภาถกพ.ค.



สงกรานต์นี้ นอกจากตนเองจะต้องเตรียม

ความพร้อมรับวัคซีนให้ครบ และยังความงด

ปาร์ตี้ ไม่การ์ดตก ตรวจ ATK ก่อน 1 ครั้ง ที่

จะเดนิทางกลบัภมูลิำาเนา สว่นเรื่องของ UCEP 

Plus เป็นเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณที่

มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่การให้บริการต่างๆ 

ยังเหมือนเดิม คือเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าเกณฑ์สี

เหลืองและสีแดง สามารถเข้ารับบริการได้ทุก

ที่ แต่ในส่วนของผู้ป่วยสีเขียว ก็ให้ใช้ HI ไป

ตามสิทธิของตนเอง” ปลัด สธ.กล่าว

จ.สมุทรปราการ นพ.นเรศฤทธ์ิ ขัดธะ

สีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

แจ้งว่า ขณะน้ีมีบุคลากรทางการแพทย์ของโรง

พยาบาลรัฐและเอกชนใน จ.สมุทรปราการ ติด

เช้ือโควิดเป็นจำานวนมาก ทำาให้ โรงพยาบาล

สมุทรปราการได้ออกประกาศแจ้งปิดให้บริการ

ห้องตรวจ หู คอ จมูก ช่ัวคราว ต้ังแต่วันท่ี 14-

18 มี.ค.2565 โดยรับเฉพาะกรณีเร่งด่วนและ

ฉุกเฉินเท่าน้ัน

จ.บุรีรัมย์ สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

บุรีรัมย์ รายงานข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ในเด็ก

นักเรียนวันน้ีพบติดเช้ือรายใหม่ 14 ราย แยก

เป็นช้ันประถม อายุ 5-11 ขวบ 8 ราย ช้ันมัธยม 

อายุ 12-17 ปี 6 ราย โดยแหล่งติดเช้ือท่ีพบแยก

เป็นท่ีบ้าน 10 ราย ท่ีโรงเรียน 3 ราย และต่าง

จังหวัด 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,467 ราย 

ในโรงเรียน 52 แห่ง ซ่ึงการติดเช้ือในโรงเรียนวัน

น้ี พบท่ี อ.นาโพธ์ิ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านนา

แพง 1 ราย และโรงเรียนนาโพธ์ิพิทยาคม 2 ราย.

จ่อคลอด

หากโจมตีกันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา ยิ่งทำาให้ทุกคน

ท้อแท้ คนทำางานก็ท้อแท้เหมือนกัน 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายตนจะประชุม

กบัฝา่ยเศรษฐกจิวา่จะเดนิหนา้อยา่งไรในเรื่อง

นี้ เพราะเรื่องพลังงานยังมีการผันผวนอยู่มาก 

เนื่องจากสถานการณส์ูร้บยงัม ีและยงัไมจ่บใน

เวลาอันใกล้นี้  สิ่งที่เราเป็นกังวลคือเรื่องราคา

สินค้าอุปโภคบริโภค ราคาพลังงาน ปุ๋ย วัสดุ

ต้นทุนต่างๆ ที่ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่ง

เราต้องให้ความสำาคัญว่าจะทำาอย่างไร 

ต่อมาเวลา 14.30 น. ที่ห้องสีเขียว 

ตึกไทยคู่ฟ้า พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานการ

ประชมุหารอืเรื่องพลงังานและการลดภาระคา่

ครองชพีของประชาชนกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยภายหลังการหารือ  นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิด

เผยว่า ในการประชุมนายกรัฐมนตรีได้สั่งการ

ให้ทุกหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงการคลงั กระทรวงแรงงาน กระทรวง

พาณชิย ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ธนาคาร

แห่งประเทศไทย สำานักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำานักงบ

ประมาณ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

ร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อ

หาช่องทาง และรูปแบบในการช่วยเหลือแก่

ประชาชนที่ ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะจาก

ราคาพลังงานรูปแบบต่างๆ ช่วยเหลือแรงงาน 

ลูกจ้าง และดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย 

ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบมาก

นายธนกรกล่าวว่า นายกฯ ได้ให้แนวทาง

สำาคัญในการทำางานเพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ี

ได้รับผลกระทบให้มากท่ีสุด ในรูปแบบและวิธี

การท่ีเหมาะสม จากงบประมาณท่ีมีจำากัด ซ่ึง

ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยท่ีสุด 

รวมท้ังแบ่งเป็นมาตรการระยะส้ันช่วยเหลือทันที

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และระยะยาวช่วย

เหลือให้การเติบโตอย่างย่ังยืน ท้ังน้ีมาตรการช่วย

เหลือจะประกาศอย่างเป็นทางการอย่างเร่งด่วน

ตามการส่ังการของนายกฯ เมื่อทุกหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องได้มีการหารืออย่างรอบคอบรัดกุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในสัปดาห์นี้ 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนาย

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง จะแถลงมาตรการช่วยเหลือลดค่า

ครองชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ท่ีทำาเนียบรัฐบาล

ทางด้านนายสุพัฒนพงษ์เปิดเผยว่า ที่

ประชุม ครม.มีมติรับทราบการแก้ไขปัญหา

ราคาน้ำามนัเชือ้เพลงิและพลงังาน ตามมตคิณะ

กรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) โดย

ขยายเพดานเงินกู้ของกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง 

จากเดิมที่กำาหนดไว้ที่ 4 หมื่นล้านบาท เป็น

ไม่กำาหนดเพดานการกู้เงินสำาหรับกองทุนน้ำา

มันฯ โดยความสามารถของกองทุนน้ำามันเชื้อ

เพลิงสามารถที่จะกู้เงินได้ประมาณ 4 หมื่น

ล้านบาท โดยวงเงินกู้เงินที่ ครม.ขยายเพิ่มให้

จะทำาให้ตรึงราคาน้ำามันดีเซลที่ระดับ 30 บาท

ต่อลิตรได้นานขึ้น

เมื่อถามว่า ราคาน้ำามันที่ปรับลดลงใน

ช่วงนี้ทำาให้เบาใจมากขึ้นหรือไม่ นายสุพัฒน

พงษ์กล่าวว่า บริหารจัดการได้มากขึ้น แต่ขอ

ดูสถานการณ์เป็นรายวัน เพราะตอนนี้การ

อุดหนุนราคาน้ำามันดีเซลต่อลิตรยังคงใช้เงิน

สูงอยู่ คือประมาณลิตรละ 7 บาท ทำาให้ต้อง

ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ต้องประเมิน

สถานการณ์วันต่อวัน

รายงานข่าวจากทำาเนียบรัฐบาลแจ้ง

ว่า ในการประชุม ครม.ครั้งนี้ ใช้เวลาหารือ

นานที่สุดคือเรื่องพลังงานที่ ได้รับผลกระทบ

จากสงครามรัสเซียกับยูเครน โดยได้เชิญผู้

อำานวยการสำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง

ชีแ้จงเกีย่วกบัสถานการณร์าคาน้ำามนั โดยชว่ง

หนึ่งผู้อำานวยการฯ ระบุว่า ราคาน้ำามันขณะนี้

ผนัผวนหนกัมากในรอบ 13-14 ป ีมเีหตมุาจาก

สงครามดังกล่าว ส่วนการชดเชยน้ำามันดีเซล

ในปัจจุบันชดเชยอยู่ที่ลิตรละ 7 บาท แต่หาก

ราคาน้ำามันในตลาดโลกสูงไปถึง 135 เหรียญ

ดอลลารส์หรฐัตอ่บารเ์รล จะตอ้งชดเชยลติรละ 

8 บาท ถ้าสถานการณ์น้ำามันยังเป็นอยู่อย่างนี้ 

ราคานี้จะตรึงได้ถึงสิ้นเดือน มี.ค. แต่ถ้าราคา

น้ำามันในตลาดโลกลดลง จะตรึงต่อได้ถึงต้น

เดือน เม.ย. อย่างไรก็ตาม เงินที่อุดหนุนดีเซล

ตรงนี้ส่วนหนึ่งมาจากเบนซิน 

นอกจากน้ี ในท่ีประชุมยังได้พูดคุยถึง

กรอบเงินของรัฐบาลท่ีเคยกู้มาก่อนหน้าน้ี รวมท้ัง

ส้ิน 1.5 ล้านล้านบาท ว่าขณะน้ีเหลืออยู่เพียง 7 

หมื่นล้าน โดยนายกฯ กล่าวกับท่ีประชุมว่า เงิน

กู้ส่วนใหญ่ใช้ไปกับเรื่องสุขภาพ การเยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ฝ่ังตรงข้าม

ชอบพูดว่ารัฐบาลใช้เงินผิดประเภท ไม่ตรงตาม

วัตถุประสงค์ อยากให้ช่วยไปช้ีแจงทำาความเข้าใจ

ด้วยว่าเราเอาไปใช้อะไรบ้าง และขอเน้นย้ำาเรื่อง

การจัดซ้ือให้มีความโปร่งใส อย่างเช่นเรื่องการ

จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ เพราะชีวิตประชาชน

เป็นเรื่องสำาคัญ เราจะละเลยชีวิตประชาชนไม่ได้ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงราคา 

สินค้าที่มีแนวโน้มปรับขึ้นจากผลกระทบของ

รัสเซียและยูเครนว่า ต้องยอมรับความจริงว่า

สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเป็นสาเหตุ

ที่ทำาให้ราคาน้ำามันและวัตถุดิบเพิ่มสูง ซึ่งน้ำา 

มันเป็นต้นทุนของการผลิตและให้บริการทุก

ประเทศในโลก และไทยก็เลี่ยงไม่พ้น ส่วนการ                                                               

ดูแลสินค้าและบริการนั้น ถือหลักชัดเจนแล้ว

ว่าต้องดูแลคน 3 กลุ่มให้เกิดดุลยภาพ คือ

เกษตรกร ผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภค ซึง่ทัง้ 3 

กลุ่มนี้ความต้องการย้อนแย้งกันอยู่ เกษตรกร

ต้องการขายผลผลิตได้ราคาดีที่สุด ส่วนผู้ประ 

กอบการต้องได้ผลผลิตที่ราคาถูกเพื่อได้ต้นทุน

ในการผลติต่ำา และผูบ้รโิภคอยากไดร้าคาสนิคา้

ถูก เราต้องทำาอย่างไรให้สมดุล เป็นหน้าที่ของ

รัฐบาลที่หลายกระทรวงต้องช่วยกัน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาไป

ตามข้อเท็จจริงของภาคการผลิต ส่วนไหนหาก

ต้นทุนสูงจะเข้าไปดูว่าต้องทำาอย่างไร จะดูแง่

ราคาอย่างเดียวปลายทางไม่ได้ ต้องดูปริมาณ

ดว้ย ถา้ไปกดราคาจำาหนา่ยจนผลติแลว้ขาดทนุ

การผลติกจ็ะหยดุ สดุทา้ยของจะขาดตลาด ดงั

นั้นจะตัดสินใจอะไรไปต้องอยู่บนผลประโยชน์

ทั้ง 3 กลุ่มเป็นหลัก.

เคาะแผน

ติดเชื้อในประเทศ 19,636 ราย มาจากระบบ

เฝา้ระวงัและระบบบรกิาร 19,392 ราย คน้หา

เชงิรกุในชมุชน 244 ราย เรอืนจำา 54 ราย เดนิ

ทางมาจากต่างประเทศ 52 ราย หายป่วยเพิ่ม 

24,125 ราย อยู่ระหว่างรักษา 221,436 ราย 

อาการหนัก 1,390 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 

476 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 70 ราย เป็นชาย 38 

ราย หญิง 32 ราย อายุ 60 ปีขึ้นไป 56 ราย มี

โรคเรือ้รงั 12 ราย ไมม่ปีระวตัโิรคเรือ้รงั 2 ราย 

ส่วนยอดผู้ติดเช้ือสะสม 3,226,697 ราย 

ยอดหายปว่ยสะสม 2,981,413 ราย ยอดผูเ้สยี

ชีวิตสะสม 23,848 ราย ยอดฉีดวัคซีนวันที่ 14 

ม.ีค. 109,592 โดส ยอดฉดีสะสมตัง้แตว่นัที ่28                                                          

ก.พ.64 จำานวน 126,267,971 โดส ขณะที่

สถานการณ์ โลกมผีูต้ดิเชือ้สะสม 460,150,698 

ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 6,067,554 ราย  

สำาหรบั 10 จงัหวดัทีม่ผีูต้ดิเชือ้มากทีส่ดุ 

ไดแ้ก ่กทม. 2,904 ราย, นครศรธีรรมราช 1,235 

ราย, ชลบรุ ี888 ราย,  สมทุรปราการ 814 ราย, 

สมทุรสาคร 593 ราย, พระนครศรอียธุยา 574 

ราย, นครราชสมีา 569 ราย, นนทบรุ ี541 ราย, 

นครปฐม 464 ราย และปทุมธานี 446 ราย 

ขณะที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการ

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติ

โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2565 รอบที่ 2 

วงเงิน 34,528 ล้านบาท ของสำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเป็นค่า

บรกิารสาธารณสขุโรคโควดิ-19 และบรกิารอื่น

ทีเ่กีย่วขอ้งของหนว่ยบรกิารหรอืสถานพยาบาล

ที่ ให้บริการแล้วระหว่างเดือน ธ.ค.2564-

ก.พ.2565 โดยใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.ให้

อำานาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพื่อแก้ไขปญัหา

เศรษฐกจิและสงัคมจากการระบาดของโรคตดิ

เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพิม่เตมิ พ.ศ.2564 ซึง่

โครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทุก

คนที่อาศัยอยู่ในไทย  หน่วยบริการหรือสถาน

พยาบาลทีจ่ดับรกิารสาธารณสขุทัง้ภาครฐัและ

เอกชนและผู้ให้บริการสาธารณสุขทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ 

สปสช.ประมาณการค่าบริการสาธารณสุขใน

ช่วงเดือน มี.ค.-ก.ย.2565 เพื่อให้สอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ UCEP Plus และสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งตรวจ

สอบเอกสารการเบกิจา่ยคา่บรกิารสาธารณสขุ

ของหน่วยบริการให้สอดคล้องกับการรักษา

พยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เกิดขึ้นจริง และ

เร่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำาเนินการตาม

หลักเกณฑ์ UCEP Plus ให้ประชาชนรับรู้และ

เข้าใจ ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 16 มี.ค.นี้ 

ดา้น น.ส.ไตรศลุ ีไตรสรณกลุ รองโฆษก

ประจำาสำานกันายกรฐัมนตร ีกลา่ววา่ ครม.ยงัได้

อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดหาเวชภัณฑ์ยา

และขยายระยะเวลาดำาเนนิการโครงการแก้ไข

ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อโค

วดิ ระยะการระบาดระลอก เม.ย.2564 ประจำา

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที ่สธ.เสนอ โดย

เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อเวชภัณฑ์

ยาจากยา Molnupiravir (โมลนูพิราเวียร์) ตาม

โครงการแก้ ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ฯ 

50,000 โดส เปน็ยา Favipiravir (ฟาวพิริาเวยีร)์ 

จำานวน 17,065,457 เม็ด และยา Remdesivir 

(เรมเดซิเวียร์) จำานวน 5,166 Vial (ขวด)  

ทั้งนี้ เนื่องจากแนวทางเวชปฏิบัติการ

วนิจิฉยั ดแูลรกัษาและปอ้งกนัการตดิเชือ้ในโรง

พยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(CPG COVID-19) กำาหนดให้ยา Favipiravir 

เป็นยาหลักที่ใช้ ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ

ไม่รุนแรง ทั้งที่ ไม่มีอาการปอดอักเสบหรือมี

อาการปอดอักเสบเล็กน้อย โดยมีอัตราการใช้

ยาร้อยละ 87 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อทั้งหมด และ

สำาหรับยา Remdesivir ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่

มีอาการรุนแรงและผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง 

แตม่ขีอ้หา้มในการใชย้า Favipiravir โดยมอีตัรา

การใช้ยาร้อยละ 2 ของผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด

พร้อมทั้งปรับแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำาเนิน

โครงการ และขยายระยะเวลาการดำาเนินการ

ตามโครงการ จากเดิมระยะเวลาดำาเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.2564 เป็น ต.ค.2564-ก.ย. 2565

ปรับแผนสำารองยาสู้ โควิด

“สธ.เหน็วา่การแพรร่ะบาดของโควดิยงั

คงมคีวามตอ่เนื่อง จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งสำารอง

ยาดังกล่าวไว้ ให้เพียงพอสำาหรับรักษาผู้ป่วย 

รวมถึงมีความจำาเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติ

งานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณใน

การดำาเนนิโครงการ ปรบัระยะเวลาการดำาเนนิ

โครงการ เพื่อให ้สธ.สามารถจดัหาเวชภณัฑย์า

เพื่อดูแลประชาชนได้ตามแผนงานและสอด                                                              

คล้องกับเวชปฏิบัติในปัจจุบัน” รองโฆษกประ 

จำาสำานักนายกฯ กล่าว 

วันเดียวกัน นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ได้ติดตามสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด โดยได้

รับรายงานการเพิ่มระบบการดูแลแบบผู้ป่วย

นอกและแยกกักตัว หรือเจอ แจก จบ เพื่อ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าสู่ระบบการ

รกัษาสำาหรบัผูต้ดิเชือ้ที่ไมม่อีาการหรอืมอีาการ

เล็กน้อย ซึ่งจากการดำาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 

มี.ค.เป็นต้นมา ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ ช่วยให้

ประชาชนได้รับความสะดวก ได้เข้าถึงบริการ

ครอบคลุมมากขึ้น

“ประชาชนที่มีผลตรวจ ATK ด้วยตน                                                          

เองเป็นบวก สามารถเข้าไปรับบริการคลินิก

โรคทางเดินหายใจของโรงพยาบาลที่มีสิทธิ

การรกัษาอยู่ได ้และจะมเีจา้หนา้ทีค่อยตดิตาม

ประเมินอาการในช่วง 48 ชั่วโมงแรก หากมี

อาการรุนแรงขึ้น ก็อาจมีการพิจารณาให้เข้า

ระบบการรักษาในโรงพยาบาลได้” นายธนกร                                                            

กล่าว  

โฆษกประจำาสำานกันายกฯ กลา่ววา่   ขอ

คนไทยอยา่เพิง่กงัวลการแพรร่ะบาดของโควดิ-

19 สายพันธุ์ โอมิครอนที่แยกย่อยเป็นหลายๆ 

(BA.2.2) สายพันธุ์ย่อยนั้น ถึงแม้ว่าจะทำาให้มี

การตดิเชือ้เพิม่สงูขึน้ แตย่งัไมพ่บสญัญาณเรื่อง

ของความสามารถในการแพรเ่ชือ้ ดงันัน้การฉดี

วัคซีนจึงยังเป็นวิธีการป้องกันที่สำาคัญเพื่อลด

การติดเชื้อและลดอัตราความรุนแรงของโรค 

ทีก่ระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) นพ.เกยีรต ิ

ภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จากตัวเลขผู้

เสียชีวิตจากโควิด-19 จำานวน 70 คนวันนี้ พบ 

47 คนของผู้เสียชีวิตเป็นคนอายุ 70 ปีขึ้นไป 

และ 97% เป็นกลุ่มคน 608 และพบว่าอัตรา

การเสียชีวิตสูงสุดคือ กลุ่มคนอายุ 60-70 ปี

ขึ้นไป ถึง 7.5%, อายุ 50-60 ปี อัตราการเสีย

ชีวิต 0.3%, ส่วนกลุ่มอายุ 1-50 ปี เสียชีวิต 

0.1% และในจำานวนนี้มีถึง 52 คนที่รับวัคซีน

ไม่ครบ 2 เข็ม ซึ่งมีเป็นผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง 

รวมถงึคนทีป่ว่ยมะเรง็ ทำาให้ไดร้บัวคัซนีไมค่รบ 

เพราะบางส่วนกังวลผลข้างเคียง

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า ขณะนี้ ใกล้

เทศกาลสงกรานต์ที่มีผู้คนเดินทางกลับบ้าน 

จึงอยากเชิญชวนให้ผู้สูงอายุเร่งมารับวัคซีน

เข็มกระตุ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดยกำาหนดให้

วันที่ 21-31 มี.ค. เป็นสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีน

ในกลุ่ม 608 หรือ SAVE 608 เพื่อลดความ

กังวลในกลุ่มผู้สูงอายุในวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 

3 สามารถเลอืกรบัวคัซนีแบบครึง่โดส หรอืเตม็

โดสได้ ในส่วนของวัคซีนไฟเซอร์ แต่สำาหรับผู้

สูงอายุ 608 ที่ถึงครบกำาหนดรับเข็ม 4 เตรียม

มีแนวทางให้รับวัคซีนแบบครึ่งโดส เพื่อลด

อาการข้างเคียง ลดความกังวล

“ในการให้บริการฉีดวัคซีน เปิดให้ทุก

วัน ไม่มีวันหยุด ในช่วงเทศกาลสงรานต์ ลูก

หลานสามารถพาผูส้งูอายมุารบัวคัซนีได ้ขณะ

เดียวกันสำาหรับบุตรหลานที่มีความตั้งใจไป

เยี่ยมผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือ
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด


